
ศท.ขึงขังเชือด4ส.ส.งูเหา

‘กลุม16’ซบ‘เพ� อชาติไทย’

ยกระดับคุมฝดาษวานร

หมอชี้รักรวมเพศเสี่ยง!

พท.เสี้ยมเปลี่ยน‘มท.1’

เม� อวันอาทิตยที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 เวลา 17.29 นาฬ�กา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชทานน้ําหลวงสรงศพ 

หมอมเจาภีศเดช รัชนี  ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ว.ป.ร.1, ภ.ป.ร.3 ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ปูดกลางวงจัดงาน‘วันเกิด’/‘ไพบูลย’เช� อกม.ลูกจบ26ก.ค.
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ไทยโพสต • พปชร.ยังไมชัดจัดการ 6 

ส.ส.ปากน้ําโหวตคว่ํา “บิ๊กปอก-สุชาติ”   ศท.                                                                

ตั้ง กก.สอบเชือด 4 ส.ส.งูเหา เรียกแจง

สัปดาหหนา ไลสงไมมีใจก็ทางใครทางมัน 

ลั่นเสียงนอยลงดีกวามีเยอะแตออนแอ 

“คฑาเทพ” ยันกลุม 16 ยังไมสลาย โว 4-5 

พรรคจอยุบรวม “เพ� อชาติไทย” เลือกตั้ง

ครั้งหนาไดเกิน 30 ที่นั่ง

เม� อวันท่ี 24 กรกฎาคม นายไพบูลย  

นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช� อ และรองหัวหนา                                               

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประ 

ธานคณะกรรมการกฎหมายและขอบังคับ

พรรค กลาวถึงกรณี 6 ส.ส.สมุทรปราการ

ลงมติโหวตคว่ํา พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา                                                     

รมว.มหาดไทย และนายสุชาติ ชมกลิ่น                                                   

รมว.แรงงาน สวนกับแนวทางของ พล.อ. 

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะหัวหนาพรรค พปชร. ท่ีใหลงคะแนน

ไววางใจรัฐมนตรีทั้ง 11 คนเทากันวา เร� อง

เพิ่งเกิดขึ้นเม� อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผานมา ยัง

ไมมีการนําเขาสูกระบวนการพิจารณา โดย

ใหรอในสัปดาหหนาวาจะมีความชัดเจนใน

เร� องดังกลาวหรือไม 

ไทยโพสต • องคการอนามัยโลกประกาศ 

“ฝดาษลิง” ภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข

ระหวางประเทศ เตือนภัยระดับสูงสุด “อนุ 

ทิน” สั่งจับตาผูเดินทางเขาไทย พรอมยก

ระดับควบคุมทั่วประเทศเฝาระวังเทียบเทา

โควิด ขณะที่ สสจ.ภูเก็ตเผยพบผูเสี่ยงสูง 

19 ราย ผลเปนลบ 2 ราย รอผล 17 ราย 

“หมอธีระ”  ชี้กลุมรักรวมเพศเสี่ยงสูง 

เม� อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นาย

ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผูอํานวยการ

ใหญองคการอนามัยโลก (World Health 

Organization-WHO) แถลงเม� อกลางดึกคืน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ภายหลังการ

หารือคณะกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญดานสา                                                 

ธารณสุข เกี่ยวกับการแพรระบาดของโรค                                                    

ฝดาษวานร หรือฝดาษลิง โดยลาสุดประ                     

กาศให โรคฝดาษลิงเปนภาวะฉุกเฉิน

โพลแบบนี้อยาทําดีกวา

ไทยโพสต • โควิดไทยยังแรงตอ พบติด

เชื้อใหม 2,390 ราย เสียชีวิตอีก 30 คน   

“บิ๊กตู” ใหกําลังใจบุคลากรทางการแพทยที่

ทํางานเต็มที่ชวงขาขึ้นจากโอมิครอน BA.5 

“สปสช.” อํานวยความสะดวกผูปวย สงยา

ฟาวิพิราเวียรใหคน กทม.และปริมณฑลใน 

24 ชั่วโมง

เม� อวันอาทิตยท่ี 24 ก.ค. ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาด

ไทยโพสต • ซูเปอร โพลเผยศึกซักฟอกไมมีอะไรใหม แคโจมตีเสียดสี

กัน ไววางใจ “ประยุทธ” ใหทํางานตอ หนุนปรับ ครม.หาคนรวมแก

ปญหาเศรษฐกิจ “โฆษกรัฐบาล-เสกสกล” สวน พท.โหนผลโหวตนอก

สภาทั้งที่ไมน�าเช� อถือ ประณาม  ส.ส.กาวไกลขาดวุฒิภาวะวางดอกไม

จันทนในสภา “พท.” จอฟนดาบสอง  เตรียมย� น กกต.-ป.ป.ช.ดําเนินคดี

รัฐมนตรีที่ถูกซักฟอกเกือบทั้งหมด ฐานละเวนหนาที่ ทําผิดจริยธรรม

และกฎหมายรวมท้ังทุจริต ไดทีเส้ียม พปชร.คุมเสียงไมได ยุ ส.ส.พปชร. 

เปล่ียนเกาอ้ี มท.1 “ส.ส.กาวไกล” เช� อ “สมชัย” รองสอบ “ส.ส.กินกลวย” 

แน� ดักทาง กกต.-ป.ป.ช.จะตอบวา “ไมรู” แบบ “บิ๊กปอม” ไมได

นครราชสีมา • “ทักษิณ” ประกาศกลาง

งานวันคลายวันเกิดท่ีแดงอีสานจัดให    บอก

ปนี้เปนปสุดทาย ปหนากลับไทยแลวจะเดิน

สายเยี่ยม “ไพบูลย” เช� อ 26 ก.ค. กฎหมาย

ลูกจบวาระสามแน� เช� อ กกต.จะเห็นชอบ

สูตรหาร 100 คาดหากไมมีการสงเร� องตี 

ความประกาศใชไดพฤศจิกายนนี้

เม� อวันอาทิตยที่ 24 กรกฎาคม 2565 

นายอนุวัฒน ทินราช ประธานเครือขาย

คนเสื้อแดง จังหวัดนครราชสีมาและภาค

อีสาน เปดเผยถึงการจัดกิจกรรมในโอกาส

วันคลายวันเกิดนายทักษิณ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี มีอายุครบ 73 ปในวันที่ 26 

ก.ค. ลวงหนาเม� อวันที่ 23 ก.ค. วากลุมคน

เสื้อแดงจากหลายจังหวัดในภาคอีสานกวา 

300 คน ไดมารวมกลุมกันที่บานสวนกลาง

ไพร ต.ธงชัยเหนือ อ.ปกธงชัย โดยมีเคก

ขนาด 5 ปอนด สีครีม ขอบสีแดง มีกลีบ   

สีแดงเปนดอกกุหลาบ 14 ดอก 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  แรม  12  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล

อานตอหนา 2
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ศท.ขึงขัง

และพรรคพลังประชารัฐจะมีความคิดเห็น

อย่างไร

ด้านนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร  

และเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) 

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังมี                                              

4 ส.ส.พรรคโหวตสวนแนวทางพรรคใน

การลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยระบุว่า 

“หลังจากการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ                                                             

ที่ผ่านมา มีการโหวตขัดจากมติพรรค และ

ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าถึงความจำาเป็น หรือ

เหตุผลต่างๆ ในการโหวตสวนมติพรรค ไม่

เป็นตามเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชน 

รวมกับเรามีหลักฐานในการที่สมาชิกบาง

ท่านไปร่วมทำากิจกรรมกับพรรคการเมือง

อื่น ขอตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน 

7 วัน  #ไม่มีใจก็ทางใครทางมัน”

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และนายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจ

ไทย (ศท.) กล่าวถึงกรณีพรรค ศท. เตรียม

ตั้งคณะกรรมการสอบ 4 ส.ส.ของพรรค 

ที่ลงมติไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ว่ารอหารือกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเยา ในฐานะหัวหน้าพรรค ศท. 

คาดว่าจะให้ 4 ส.ส.โหวตสวนมติพรรคมา

ช้ีแจงภายในสัปดาห์หน้า ตอนน้ีในส่วนของ

พรรคได้ทำาการเก็บข้อมูลแล้วในระดับหนึ่ง 

แต่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับ ส.ส.ทั้ง 

4 คนด้วย ซึ่งให้มาชี้แจงและพรรคจะดู

ประกอบกับข้อมูลที่มีและข้อบังคับของ

พรรค ทั้งนี้หากเป็นความผิดที่ร้ายแรง

โทษจะถึงขั้นขับออกจากพรรค

เมื่อถามว่า จากข้อมูลที่มีถึงขั้นร้าย

แรงหรือไม่ นายบุญสิงห์กล่าวว่า ยังไม่

อยากจะฟันธงล่วงหน้า ขอรอให้เจ้าตัวมา

ชี้แจงก่อน

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่หากโทษ

ถึงขั้นร้ายแรงและต้องขับออกจากพรรค 

ศท.จะมี ส.ส.น้อยลง นายบุญสิงห์กล่าวว่า 

ไม่เป็นไร เพราะเรื่องจำานวนไม่ใช่ประเด็น 

แต่ เราต้องการเห็นพรรคที่ทำางานใน

ทิศทางเดียวกัน อยากเห็นภาพลักษณ์และ

ความเข้มแข็งของพรรคในการขับเคลื่อน

ไปข้างหน้า หากมี ส.ส.เยอะแต่ไปหลาย

ทิศหลายทางพรรคอ่อนแอ

น.ส.สิริณัฐฐาพร  สิงห์สมบุญ  เลขานุ                                         

การคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโย 

บายพรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวว่า การ

ลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา 

แสดงให้เห็นแล้วว่า ส.ส.เสียงส่วนใหญ่

ในพรรคเป็นเอกภาพในการยืนตรงข้าม

กับ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะ ส.ส.ฝ่ายค้าน

อภิปรายให้เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ขาดประ 

สิทธิภาพในการเป็นผู้นำาประเทศเพียงใด 

สำาหรับ 4 ส.ส.ของพรรคที่ลงมติไว้วางใจ 

พล.อ.ประยุทธ์ และ ส.ส. 1 คนลาประ

ชุมนั้น ทราบว่า ส.ส.เหล่านี้จะย้ายพรรค 

และบางคนไม่ได้มาร่วมกิจกรรมพรรค

นานแล้ว ขอให้สังคมพิจารณาบทบาทของ 

ส.ส.เหล่านี้ด้วยว่าควรไว้วางใจหรือไม่ 

ทั้งนี้ แม้ ส.ส.จะอ้างเอกสิทธิ์การลง

มติตามรัฐธรรมนูญ แต่กระแสข่าวที่ทราบ

มาน้ัน อาจจะมีอะไรท่ีมากกว่าน้ันมาแลก                                                          

เปลี่ยนหรือไม่ เรื่องนี้จะมีการเสนอกรรม 

การยุทธศาสตร์พรรคและผู้บริหารพรรค

ต่อไป เพื่อพิจารณาการทำาหน้าที่และการ

วางตัวผู้สมัคร ส.ส.ครั้งหน้าว่าจะส่ง 5 

คนนี้ลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรค หรือจะ

ขับพ้นการเป็นสมาชิกพรรค

“ส.ส.เหล่านี้มีจุดยืนชัดแล้ว สังคม

พิจารณาได้เองว่าควรไว้วางใจ ส.ส.เหล่า

นี้ต่อไปหรือไม่ แต่พรรคยืนยันยืนเคียง

ข้างประชาธิปไตยและประชาชน ดังนั้น

ใครที่ร่วมอุดมการณ์กันไม่ได้ก็แยกทาง

กันดีกว่า เพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจ” น.ส.        

สิริณัฐฐาพรระบุ

น.ส.สิริณัฐฐาพรย้ำาว่า พรรคมีอุดม 

การณ์ชัดเจน หลังจากให้ ส.ส.ของพรรค

ถอนตัวจากวิปรัฐบาลแล้ว และจุดยืน ร.อ.                                                     

ธรรมนัสชัดเจนเช่นกัน การเมืองต้อง

โปร่งใส จุดยืนควรชัดเจน พรรคอาสาเป็น

ทางเลือกที่ 3 ให้สังคมพิจารณาเพราะ

ยึดประโยชน์ชาติ เคารพประชาธิปไตย 

ต้านอำานาจนอกระบบ และไม่ยอมรับ

คนที่บริหารบ้านเมืองผิดพลาดจนเกิดผล 

กระทบวงกว้างให้มาทำาหน้าที่ ดังนั้นสิ่งที่

ปรากฏในวันนี้ ชัดแล้วว่าใครบ้างที่แน่ว

แน่กับพรรค ยึดประชาธิปไตย เคารพประ 

ชาชน ใครบ้างที่หลักการไม่แน่น เอนเอียง

ตามกระแส และเคารพประชาชนหรือไม่

ที่สำ านักงานใหญ่พรรคเพื่อชาติ

ไทย อ.เมืองฯ จ.อำานาจเจริญ นายคฑา

เทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

และหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย ในฐานะ

เลขานุการ ส.ส.กลุ่ม 16 กล่าวถึงการถอน

ตัวออกจากหัวหน้ากลุ่ม 16 ของนายพิเชษฐ                          

สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลัง

ประชารัฐ ว่าไม่มีการสลายกลุ่ม ยังมีการ

รวมกลุ่ม 16 อย่างเหนียวแน่นเหมือน

เดิม และมีการปรึกษาหารือกันตลอดเวลา 

และนายพิเชษฐยังติดต่อกันตามปกติ ซึ่ง

อนาคตนายพิเชษฐจะทำางานร่วมกับพรรค

เพื่อชาติไทยอีกด้วย  

อย่างไรก็ตาม ขณะน้ียังไม่มีการเลือก 

หัวหน้า ส.ส.กลุ่ม 16 แทนนายพิเชษฐ ที่

ถอนตัวออกจาก ส.ส.กลุ่ม 16 ส่วนตนยัง

คงดำารงตำาแหน่งเลขานุการ ส.ส.กลุ่ม 16 

เหมือนเดิม เพื่อประสานการทำางานของ 

ส.ส.กลุ่ม 16 ซึ่งทุกคนยังทำางานปรึกษา

หารือกันตามปกติทุกวัน และมีทิศทาง

การทำางานเป็นแนวเดียวกันคือรักษาผล

ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

เป็นหลัก ตามที่ประชาชนเลือกเข้ามาเป็น

ผู้แทนกับมือ 

นายคฑาเทพยังกล่าวถึงการยุบ

รวมของพรรคเล็กเป็นพรรคเดียวกันว่า มี

อยู่ 4-5 พรรคการเมืองที่จะมายุบรวมกับ

พรรคเพื่อชาติไทย เวลานี้ยังไม่สามารถ

เปิดเผยได้ เพราะอยู่ระหว่างการเจรจา

พูดคุยตกลงกันอยู่ หากการเจรจาพูดคุย

เป็นที่ยุติแล้ว จะเปิดเผยต่อสื่อมวลชน

ต่อไป ส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของ

พรรคนั้นมีอยู่ 3-4 คน กำาลังเจรจากันอยู่ 

แต่ละคนเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก

กันทางสังคมทุกคน ถ้าการพูดคุยเจรจา

ยุติตกผลึกแล้ว เมื่อถึงเวลาเปิดตัวจะเป็น                                                      

ที่ฮือฮาและเซอร์ไพรส์แน่นอน และที่

สำาคัญจะเป็นผู้ที่สามารถสร้างกระแสนิยม 

คะแนนนิยมแลนด์สไลด์ ให้กับพรรคเพื่อ

ชาติไทยเป็นอย่างมาก จึงมั่นใจว่าการ

เลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น จะได้ ส.ส.19-37 คน

เป็นตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหาร

ประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ ได้ถือฤกษ์

ดี เดือนที่เป็นมงคลคือเดือนสิงหาคม กำา 

หนดเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อชาติไทย 

2 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานีและหนองคาย.

ยกระดับ

ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดย

ถือเป็นการยกระดับการเตือนภัยขึ้นสู่

ระดับสูงสุด หลังจากพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 

16,000 คน ใน 75 ประเทศทั่วโลก และผู้

เสียชีวิตอีก 5 คน ในทวีปแอฟริกา  สำาหรับ

การประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ระหว่างประเทศ จะช่วยเปิดทางไปสู่การ

ประสานงานเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคต่อไป และ

จะทำาให้องค์การอนามัยโลกสามารถระดม

ทุนเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค

ฝีดาษลิงได้มากขึ้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ 

วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ. 

โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุม

โรค และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข                                                             

ประชุมเตรียมแนวทางรองรับโรคฝีดาษ

วานร โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ภูเก็ต, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระ 

แก้ว และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

สมุทรปราการ ร่วมเข้าประชุมผ่านระบบ

วิดีโอทางไกล 

นายอนุทินกล่าวว่า หลังจากที่องค์  

การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาด

ของไวรัสฝีดาษวานร (Monkeypox) เป็น

ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง

ประเทศ (Public Health Emergency of                                                    

International Concern : PHEIC) กระ 

ทรวงสาธารณสุขได้เรียกประชุมทันทีเพื่อ

เตรียมแนวทางตอบสนองต่อสถานการณ์ 

ทั้งด้านการเฝ้าระวังโรค การป้องกันและ

การดูแลรักษา ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีการเฝ้า                                              

ระวังติดตามไทม์ ไลน์ของผู้ติดเชื้อชาว

ไนจีเรียซึ่งปัจจุบันได้เดินทางออกจาก

ประเทศไทยไปแล้ว รวมถึงได้ตรวจสอบ

ผู้สัมผัสใกล้ชิดในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา 

ยังไม่พบผู้ใดที่ติดเชื้อ จึงได้สั่งการให้ด่าน

ควบคุมโรคทั่วประเทศประสานงานกับ

สำานักงานตำารวจตรวจคนเข้าเมือง ให้

เพิ่มความระมัดระวังบุคคลที่ เดินทาง

มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ ซึ่ง

ประเทศไทยมีพื้นฐานของระบบเฝ้าระวัง

จากสถานการณ์ โควิด-19 อยู่แล้ว ยังไม่

จำาเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำากัดการเดิน

ทางระหว่างประเทศ

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ส่วนความ

พร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้า                                                        

ระวังจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการ

แพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรมควบ 

คุมโรค เป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการ

แพทย์และสาธารณสุข (EOC) กระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งจะทำาให้การสั่งการเฝ้า

ระวังมีความครอบคลุมทั่วประเทศ 

สำาหรับวัคซีนโรคฝีดาษคนที่องค์                                                              

การเภสัชกรรมได้เก็บรักษาไว้ตามมาตร                                                      

ฐานเมื่อประมาณ 40 ปีก่อน กรมวิทยา 

ศาสตร์การแพทย์ได้นำามาทดสอบ พบว่า

ยังมีคุณภาพดี หากมีความจำาเป็นสามารถ

นำามาใช้ได้ ส่วนด้านการรักษาพยาบาล 

โรคนี้มียารักษาเฉพาะ แต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วย

จะหายได้เอง จึงใช้การรักษาตามอาการ 

ซึ่งสถานพยาบาลทุกแห่งสามารถให้การ

ดูแลได้ ไม่จำาเป็นต้องให้ผู้ป่วยอยู่ในห้อง

ความดันลบ โดยวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 

คณะกรรมการวิชาการฯ ซ่ึงประกอบด้วย

ผู้เช่ียวชาญด้านระบาดวิทยาและผู้ทรง

คุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข จะ

มีการประชุมหารือในรายละเอียดเก่ียวกับ

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคตามแนวทาง

คำาแนะนำาขององค์การอนามัยโลกต่อไป 

“ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก 

เนื่องจากโรคฝีดาษวานรติดต่อกันได้ยาก                                                      

กว่าโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่ติดเช้ือจากการ                                                          

สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการโรคฝีดาษ

วานร ซ่ึงมีตุ่มน้ำาใสหรือตุ่มหนองท่ีผิวหนัง

ตามตัว รวมทั้งการสัมผัสเมื่อมีเพศสัม 

พันธ์ ซึ่งวิธีป้องกันโรคโควิด-19 ที่ทุกคน

ปฏิบัติอยู่คือ เว้นระยะห่าง ล้างมือ หลีก

เลี่ยงไปในสถานที่แออัด ก็สามารถช่วย

ลดความเสี่ยงจากการติดโรคได้ส่วนหนึ่ง” 

นายอนุทินกล่าว

ขณะที่ นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นาย

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า 

จากการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยฝีดาษ

วานร ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรวมจำานวน 19 ราย   

ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ

การ ผลตรวจเป็นลบจำานวน 2 ราย อีก 

17 รายอยู่ระหว่างรอผลตรวจ ได้มีการ

ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยเจ้าหน้าที่

ทางการแพทย์จะโทรศัพท์สอบถามอาการ

ทุก 7 วัน, 14 วัน และ 21 วัน และใน

กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเมื่อครบการกักตัว 21 

วันแล้ว จะเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนกลุ่มคนในสถานบันเทิงจำานวน  

142 ราย ไม่พบสัมผัสใกล้ชิด ผลจากการ

ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding)  

จากการสังเกตอาการพบ 5 ราย มีอาการ

ไข้ ไอ เจ็บคอ แต่ไม่มีผื่น จึงเก็บตัวอย่าง

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจเป็นลบ

ท้ัง 5 ราย เพื่อสร้างความม่ันใจในมาตรการ

ป้องกันและควบคุมโรค เจ้าหน้าท่ีได้แนะนำา

ให้ทุกคนสังเกตอาการของตนเอง หากมีไข้

ให้ไปพบแพทย์ ในส่วนผู้ป่วยชาวไนจีเรีย

ที่ทางการติดตามตัวได้แล้วนั้น ทางส่วน

กลางจัดการไป ส่วนจะกลับเมืองไทยหรือไม่

กลับ มาแล้วแผลหายหรือยัง และเมื่อกลับ

เข้ามาก็ต้องถูกดำาเนินคดีในเรื่อง overstay 

นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทย 

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซ 

บุ๊กสรุปอาการของฝีดาษลิงจาก 16 ประ 

เทศท่ัวโลก ระบุว่า Thornhill JP และคณะ

ได้เผยแพร่ผลการศึกษาอาการฝีดาษลิง ใน

ผู้ป่วย 528 คน จาก 16 ประเทศท่ัวโลก 

ต้ังแต่เมษายนถึงมิถุนายน 2022 ท่ีผ่านมา 

ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ระดับโลก New 

England Journal of Medicine เมื่อ 21 

กรกฎาคม 2022 ท่ีผ่านมา 

สาระสำาคัญคือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มเกย์ และไบเซ็กชวล (มีเพศ

สัมพันธ์กับทั้งเพศชายและเพศหญิง) มีถึง 

41% ที่ติดเชื้อเอชไอวีอยู่ด้วย อายุเฉลี่ย 

(ค่ามัธยฐาน) 38 ปี (วัยทำางาน) 95% มี

ประวัติที่คาดว่าติดเชื้อจากการมีเพศ

สัมพันธ์ 95% จะเกิดผื่นตามผิวหนังหลัง

จากติดเชื้อฝีดาษลิง โดยผื่นจะพบบริเวณ

ทวารหนักหรืออวัยวะเพศราวสามในสี่ 

(73%) อาการผิดปกติอื่นๆ ที่พบบ่อยก่อน

เกิดผื่นคือ ไข้ (62%) ต่อมน้ำาเหลืองโต 

(56%) อ่อนเพลีย (41%) ปวดกล้ามเนื้อ 

(31%) และปวดหัว (27%)

มีราวหนึ่งในสาม (29%) ที่พบว่าติด

เชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นร่วมด้วย เช่น 

หนองใน ซิฟิลิส เริม ระยะเวลาฟักตัว 

(ตั้งแต่เริ่มติดเชื้อจนถึงเริ่มเกิดอาการ

ป่วย) เฉลี่ย 7 วัน โดยเป็นได้ตั้งแต่ 3-20 

วัน ที่สำาคัญคือ จากการตรวจน้ำาอสุจิ 32 

คน สามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของ

ไวรัสฝีดาษลิงได้ถึง 29 คน สามารถตรวจ

พบสารพันธุกรรมของไวรัสในลำาคอและ

จมูก ได้ถึงหนึ่งในสี่ (26%) และยังตรวจ

พบในเลือดและปัสสาวะได้ในบางคน

ฝีดาษลิงได้รับการประกาศเป็น                                                   

ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่าง 

ประเทศ โดยองค์การอนามัยโลก  ประชา 

ชนจึงจำาเป็นต้องมีความรู้ ติดตามสถาน 

การณ์ เพื่อให้รู้เท่าทัน และป้องกันตัว

ให้ห่างไกลจากฝีดาษลิง ระมัดระวังการ

สัมผัสคลุกคลีใกล้ชิดกับคนแปลกหน้า หม่ัน

สังเกตอาการผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้ที่ทำา งานด้านบริการ ดูแลรักษา รวม

ถึงแหล่งบันเทิงท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมทางเพศ ด้วยสถานการณ์

ปัจจุบันที่มีการเดินทางระหว่างประเทศ 

และการท่องเที่ยวเสรี โอกาสมีการติดเชื้อ

แฝงในชุมชนและแพร่ระบาดย่อมมีสูง.
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3บทความ

รถไฟ ‘ไทย-ลาว-จีน’

หนังกลางสภามาด้วยกัน ๔ วัน ๔ คืน จนจบไป

เมื่อเช้าวันเสาร์ (๒๓ ก.ค.๖๕) โดยผลปรากฏว่า 

ฝ่ายค้าน “ตายยกคอก”!

เป็นช่วงฝ่ายค้าน “เก็บศพ” ส่วนฝ่ายรัฐบาล “คิด

บัญชี” มึงโหวตกู-กูไม่โหวตมึง ผมไม่มีข่าวสีฟ-ข่าวอิน

ไซด์อะไรกับเขา ฉะนั้น ขอข้าม ไม่คุย

เมื่อผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว รัฐบาลก็หมดตุ้ม

ถ่วง นายกฯ คงมองข้ามช็อตไปถึง APEC ปลายพฤศจิกา

ที่ไทยเป็นเจ้าภาพโน่นแล้ว 

ฝ่าย “ความมั่นคง” คงต้องมาตรการเข้มหน่อย!

ด้านอารักขาความปลอดภัย ผมเชื่อมืออยู่แล้ว แต่

ห่วงอยู่ ๒ เรื่อง คือเรื่อง “ขบวนการดิสเครดิต” ก่อม็อบ

ป่วนให้เป็นข่าว

และเรื่องมุ่ง “ด้อยค่าประเทศ” โดยสร้างข่าวสาร

บิดเบือนปล่อยผ่านโลกไอที ที่เป็นงานง่าย แต่ตามแก้ยาก

มีอยู่เรื่่องที่ฝ่ายค้าน-เพื่อไทย หยิบประเด็นมาโจมตี

รัฐบาลตอนอภิปราย จนฟังทุเรศในโมหจริต

พลเอกประยุทธ์บริหารมา ๘ ปี ทำาประเทศล้าหลัง

กว่าลาว อย่างวันนี้ ลาวมีรถไฟฟ้าความเร็วสูง “ลาว-จีน” 

วิ่งแล้ว 

ส่วนไทย....

๓-๔ ปีแล้ว ทำาได้แค่ ๓ กิโลเมตรกว่าๆ เท่านั้นเอง!

ยิ่งเทียบกับสิงคโปร์-มาเลย์ด้วยแล้ว ประเทศไทย

ยุคประยุทธ์บริหาร “แพ้เขาหลุดลุ่ย”

ฟังแล้วอายแทนความงั่งผู้อภิปราย

เรื่องรถไฟจีน-ลาวนี่ นอกจากฟังในสภาแล้วยัง

เห็นขบวนการชังชาตินอกสภายกมา “เบิ้ลรัฐบาล” เป็น

ประจำา บางทีผมก็นึกสงสาร “สถาบันศึกษา” ที่จบกัน

มา

จบมาเป็นบัณฑิต แต่พอเป็นสามนิ้ว-เป็น ส.ส.ใน

ครอบครัวใหญ่ จากบัณฑิต กลายเป็น “หมาในคอกแม้ว” 

เห่าตามโซ่ส่งเดช

ถ้าใจไม่บอด หู-ตาไม่บอด มีมือถือก็อย่าเอาแต่เปิด

ดูรูปโป๊ หัดอ่านข่าวสาร-ข่าวโลกบ้าง จะได้ไม่อภิปราย

อะไรที่เป็นการ “ด้อยค่าตัวเอง”

อย่างตอนที่อภิปรายกันในสภา........

เมื่อ ๒๒ ก.ค.อดีตนายกฯ มาเลเซีย “นาจิบ ราซัค” 

โพสต์ข้อความ และมีคนนำามาแปล อ่านดูนะ เผื่อจะเป็น 

“หมาตาสว่าง” ขึ้นมาบ้าง

.................................

Bangkokfuture

 อดีตนายกฯ มาเลย์...ตัดพ้อ!!

อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายนาจิบ ราซัค 

โพสต์ข้อความ #ตัดพ้อต่อว่าทางการเมือง เมื่อ 22 

กรกฎาคม 2565 ระบุว่า 

ไม่ใช่ยกประเทศนั้่น มาเหยียบประเทศนี้ หรือเที่ยวว่า 

ใครก้าวหน้ากว่า-ใครล้าหลังกว่า

ไม่ดีหรอก การทำาอย่างนั้น.........

นอกจากไม่เกิดประโยชน์ทางสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็น 

การทำาลายมิตร สร้างบาดหมางระหว่างคนแต่ละชาติด้วย

กัน

ก็คิดดู ใครมาว่าไทยเรา เราก็เคือง แม้พวกที่ว่าชังชาติ

ก็เถอะ จริงๆ แล้วก็รัก ผมเชื่อ เพียงติด “โรคสามสัสระบาด” 

ชั่วคราวเท่านั้น 

ในทางกลับกัน เราไปว่าเขา เขาก็ต้องเคืองเหมือนกัน  

ส่วนที่ชอบด้อยค่าประเทศตัวเอง...เวียดนามแซงหน้าไทย

บ้าง..ไทยล้าหลังลาวบ้าง

แบบนั้น ในความเป็นคนไทยสไตล์ผม ผมเฉยๆ แฮะ

ด้อยค่าประเทศตัวเอง ก็เหมือนด่าโคตรเหง้าตัวเอง 

สุดท้ายตัวเอง-ฉิบหายเอง 

ส่วนการเชิดชูประเทศเพื่อนบ้าน ทำาไปเหอะ เชิดชูเขา

นั้นดี อย่ายกมาพูดในทางหยามเขาก็แล้วกัน มันไม่ดี

ผมน่ะ ไหว้พระก่อนนอน นอกจากขอให้ประเทศเจริญ

รุ่งเรือง คนไทยร่มเย็นเป็นสุุขแล้ว ยังเผื่อแผ่ให้เพื่อนบ้าน

เจริญรุ่งเรือง ร่ำารวย..ร่ำารวย ด้วย

ก็คิดดูซี......

เมื่อ ลาว เขมร เวียดนาม พม่า เจริญรุ่งเรือง ประชาชน

อยู่ดีมีสุข ร่ำารวยเงินทอง

ไทยเราเป็นประเทศผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภคส่งออก

มากมาย ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน เขานิยมชมชอบซื้อหา 

เพราะคุณภาพดี

เมื่อต่างมีทัศนคติที่ดีต่อกัน เราผลิตของไปขาย เขามี

เงิน เขาก็ต้องเป็นลูกค้าเรา ซื้อหาสินค้าไทย เราก็ซื้อสินค้า

เขา รวยด้วยกันไปแบบนี้ ไม่ดีกว่ายกประเทศเขามาเหยียบ

เรา ยกเราไปเหยียบเขาดอกหรือ?

เพื่อเป็นความรู้ประกอบการเป็น ส.ส.ภาคอีสานที่ชอบ

ยกเรื่องรถไฟ “ลาว-จีน” มากระแนะ-กระแหนประเทศตัวเอง 

บ่อยๆ อ่านข้อมูลนี้ ไว้ เวลาจะด่ารัฐบาล จะได้ด่าแบบมีภูมิ

.................................

ฟ้าแจ่มใส

เปิดความแตกต่างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน  

VS โครงการรถไฟลาว-จีน

“กรมการขนส่งทางราง” เผยความแตกต่างระหว่าง

โครงการรถไฟความเร็วสูง “ไทย-จีน” กับโครงการรถไฟ 

“ลาว-จีน” ดังนี้

“โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน”

ไทยลงทุนและดำาเนินการก่อสร้างเอง 100% จีนช่วย

งานโยธา คือ ออกแบบ ควบคุมงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าและ

เครื่องกล 

เป็นรถไฟ “ทางคู่” ตลอดเส้นทาง รองรับความเร็ว

สูงสุด  250 กม./ชม. ต้นทุน กม.ละ 358 ล้านบาท

“โครงการรถไฟลาว-จีน” 

เป็นการร่วมลงทุนระหว่างลาว 30% จีน 70% เป็น

รถไฟ “ทางเดี่ยว” ความเร็วสูงสุด 160 กม./ชม. ต้นทุน 

กม.ละ 480 ล้านบาท

แม้ไทยจะก่อสร้างได้ “ช้ากว่าลาว” ซึ่งให้สัมปทาน

แก่จีนรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ 

แต่วิธีการนี้ทำาให้ ไทย “มีอิสระ” ในการกำาหนด

แผนการเดินรถ ไม่เสียสิทธิ์การใช้พื้นที่ข้างทาง 

และจ้างพนักงานทั้งหมดเป็นคนไทยได้ ตั้งแต่วัน

แรกที่เปิดให้บริการเดินรถ

ปัจจุบันรถไฟความเร็วสูง “ไทย-จีน” ระยะที่ 1 ช่วง  

“กทม.-นครราชสีมา” อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะเปิด

ให้บริการในปี 2569

ระยะที่ 2 ช่วง “นครราชสีมา-หนองคาย” คาดว่าจะ

เสนอ ครม.ในปี 2565 และเปิดให้บริการปี 2571 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการรถไฟทางคู่ ช่วง “ขอนแก่น-

หนองคาย” อยู่ระหว่างเสนอ ครม.พิจารณา คาดจะเปิด

ให้บริการในปี 2569

 โดยมีคณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทาง

รถไฟระหว่าง “ไทย-ลาว-จีน” ดูแลการเชื่อมโยง “เส้น

ทางรถไฟระหว่าง 3 ประเทศ”

.................................

สรุปย่อๆ รถไฟ “ไทย-จีน” เป็นรถไฟ “ความเร็วสูง” 

สำาหรับโดยสาร เป็นของไทย

ส่วนรถไฟ “ลาว-จีน” เป็นรถไฟธรรมดา ใช้เพื่อ

ขนส่งสินค้าเป็นหลัก เป็นสัมปทานของจีน

ที่เป็นรถโดยสารนั้่น มีแค่ ๒ เที่ยว/วัน คือขาไป-ขา 

กลับ เท่านั้น

ที่จริง มีรายละเอียดควรทราบอีกเยอะ ยกยอดไว้

ตอนเหมาะๆ เพราะวันนี้ อยากทำาความเข้าใจที่ว่า “ทำาไม

ไทยทำาช้า”

ประเด็นสำาคัญ เราลงทุนเอง เป็นเจ้าของเอง ไม่

ต้องเสียที่ดิน ๒ ข้างทางให้ใคร

เพียงมีเงื่อนไขตกลงกับจีนว่า “การสร้างทางรถไฟ

ความเร็วสูง ไทยสร้างเอง แต่จีนต้องถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทุกขั้นตอนให้”

นี่แหละ คือ “ช้าที่เป็นคุณ” และการยอมลงทุน

เองแลกกับการให้จีนถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างทาง

ความเร็วสูง นั่นเท่ากับ “ซื้อวิชา”

คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม!

นี่ละ วิสัยทัศน์นายกฯ ที่เพื่อไทยด่าว่าโง่ ๓ กิโลแรก

ที่รับการถ่ายทอดวิทยายุทธ์จากจีนเสร็จแล้ว ที่เหลือต่อ

จากนี้และที่จะทำาต่อๆ ไป

“ไทยสร้าง-ไทยใช้-ไทยเจริญ”!

“...มันน่าเศร้าใจ ที่ผมต้องเห็นภาพพวกนี้ มันคือ 

#รถไฟความเร็วสูง แต่มันไม่ ใช่รถไฟความเร็วสูงของ

มาเลเซีย 

แต่เป็นของประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย) 

ดูการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านปัจจุบัน ตอนผม

เป็นนายกฯ วางแผนเศรษฐกิจประเทศว่า เราต้องนำาหน้า

กว่าใครในภูมิภาคนี้ 

...การที่จะนำาหน้าประเทศรอบๆ โครงสร้างพื้นฐาน 

เราต้องพัฒนาตลอด

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะเกิดเม็ดเงินในเศรษฐ 

กิจ และสร้างงานให้กับประชาชน 

นักศึกษาที่จบใหม่ จะมีงานรองรับ และได้รับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปด้วย สร้างรายได้ ให้กับพื้นที่รอบๆ 

ด้วย

แล้วพอพรรค Pakatan Harapan มาเป็นรัฐบาล เกิด

อะไรขึ้น ตัดงบนั่นนี่ ยกเลิกโครงการนี้ ยอมจ่ายค่ายกเลิก

โครงการ เพราะเป็นรัฐบาลนาจิบสร้าง”

โพสต์ของอดีตนายกฯ มาเลเซีย อ้างอิงโครงการรถ                                                                                       

ไฟฟ้าข้ามจังหวัดของประเทศไทย จากกรุงเทพฯ ไปนคร 

ราชสีมา ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในปัจจุบัน!

Cr: Mawin Pongin แปลความ

.................................

เป็นไงล่ะ......

ที่ว่า “ไทยล้าหลังมาเลย์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน” 

อดีตนายกฯ มาเลย์ออกปากเองนะ ใช่ว่าพูดกันเอง 

ไม่เหมือน “โทนี่-ขี้้ โม้” ของพวกคุณหรอก แต่ละคำา

คุย เข้าตำาราฝรั่งเปี๊ยบ ที่ว่า “The dog ขี้ nobody ยก  tail.

ความจริงในความเป็น “บ้านใกล้-เรือนเคียง” โดย

เฉพาะอย่าง ไทย-ลาว-เขมร-เวียดนาม-มาเลย์-พม่า 

ไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติสนิท ตัดขาดจากกันไม่ได้!

นอกจากต้องไม่อิจฉากันแล้ว ยังต้องเกื้อกูลช่วย

เหลือเฟือฟายกันยามมีปัญหา ต้องปันทุกข์-ปันสุขกัน ต้องให้

กำาลังใจกัน-ส่งเสริมกัน

ดู

เกษตรกรรมเปนพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนที่หลอเลี้ยง

ปากทองชาวบาน แตเกษตรกรไทยยังตองเปนหนี้สินจากการทํา

เกษตร ซึ่งมาจากหลายปจจัย ไมวาจะขาดแคลนน้ํา อุปกรณหรือ

เทคโนโลยีดานการเกษตร ฝนไมตกตามฤดูกาล รวมถึงขาดแรงงาน

ภาคเกษตร เพราะชาวบานหันไปทํางานในเมือง ซึ่งจําเปนตองมี

การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไมลืมวัฒนธรรมดั้งเดิม เพ� อพลิกฟนคืนชีวิต

ใหชุมชน 

ซึ่งโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน) ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

สามารถยืนอยูไดดวยตัวเอง และอยากใหชาวบานมีชีวิตความเปนอยู

ที่ดีขึ้น เดินหนาโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มสุพรรณบุรี รวมกับชุมชน

บานพุน้ํารอน อ.ดานชาง ใน จ.สุพรรณบุรี โดยเช� อมโยงเครือขาย

ชาวบานตําบลดานชางในการขับเคล� อนงานพัฒนา ชุมชนน้ีมีจุดเดน

วัดเปนศูนยรวมยึดเหนียวจิตใจ พระครูวิสิฐสุวรรณคุณ จันทรลา 

เจาคณะตําบลดานชางและเจาอาวาสวัดพุนํ้ารอน เปนพระนักพัฒนา 

ที่ชาวบานเคารพศรัทธา

จากศักยภาพนี้นํามาสูการพัฒนาเศรษฐกิจรอบชุมชน โดย

ใชวัดเปนศูนยกลาง เจาอาวาสวัดพุน้ํารอนใหหลักคิดงานพัฒนา

ชุมชน ยึดคนเปนศูนยกลาง ใหชาวบานมีกิน เลี้ยงปากทอง คนอยูได                                                                                   

ปาอยูได วันนี้เกิดแปลงขาวนารวมบนพื้นที่กวา 13 ไร อยูในบริเวณ

วัดพุน้ํารอน ซึ่งชาวบานลงแรงปลูกขาวในแปลงนารวมนี้ กินเอง 

ขายเอง เหลือแบงปน เม� อชุมชนตองการยุงฉางเก็บพันธุขาวและ

เคร� องสีขาวสําหรับขาวปลอดสารพิษ จิตอาสาพนักงานไทยเบฟ

รวมกันสรางยุงฉางใหกับชุมชน เพ� อเก็บเปนกองทุนพันธุขาวสําหรับ

กลุมขาวนารวมในการทํานาครั้งตอไป

ภูวิทย อุดมดี เจาหนาท่ีชํานาญการสนับสนุนโครงการพัฒนา

ชุมชน เลาถึงปญหาในพ้ืนท่ีวา ชุมชนน้ีด้ังเดิมเปนชาวลาวคร่ัง อพยพ

มาจากหลวงพระบาง อยูกับปาและนํ้าท่ีอุดมสมบูรณ สวนใหญ

ทําการเกษตร เดิมประสบปญหาสัมปทานเหมืองหินเม� อทรัพยากร

ถูกทําลายอยางหนัก ชุมชนรวมกลุมฟนฟูปาไม                                                

นําโดยเจาอาวาสวัดพุนํ้ารอน ทานเปนผูนํา

การพัฒนาดึงใหชุมชนมาทํางานรวมกัน                            

ต้ังคณะกรรมการปาชุมชนฟนฟูทรัพยากร

หลังสัมปทานเหมืองหินออกไป 

“ชุมชนตองการฟนฟูปา เพราะเปน

ซุปเปอรมารเก็ตธรรมชาติในพ้ืนท่ีใหชาวบาน

พ่ึงพิง เล้ียงปากทอง ขณะเดียวกันมีการพัฒนา                                                                  

เกษตรทํานารวม สรางคลังอาหารที่ดีและ

ปลอดภัยภายในชุมชน ชาวบานรวบรวม

สมาชิกตั้งกลุมขาวนารวมรวมกันลงแรง                                                

ทํานาดํา ใชพันธุขาวหอมมะลิ ขาวที่ไดจาก

นารวม นอกจากแจกใหสมาชิกในกลุมกิน                                                                

ยังหักออกเพ� อแบงใหกับผูปวยติดเตียง คนชรา 

โรงเรียน และใชในเทศกาลงานบุญของชุมชน

อีกดวย” ภูวิทย กลาว 

ในสวนที่ทางชุมชนดีมีรอยยิ้มสุพรรณบุรีสนับสนุนหลักๆ เม� อ

ชุมชนตองการยุงฉาง เพ� อเก็บพันธุขาวและเคร� องสีขาวสําหรับขาว

ปลอดสารพิษ ป 2562 เหลาจิตอาสาไทยเบฟรวมกันสรางยุงฉาง

เก็บพันธุขาวดั้งเดิมเปนกองทุนพันธุขาวสําหรับกลุมนารวม และ

แจกใหกับเกษตรกรที่ตองการทํานาปลูกขาวครั้งตอไป ปตอมา                                                                      

จิตอาสาไทยเบฟวางแผนรวมสรางโรงเรือนสีขาว และมอบ                                     

เคร� องสีขาวขนาดมาตรฐานไวใชในชุมชน ชวยลดตนทุนจางรถ                    

สีขาวมากกวา 7.4 หม� นบาทตอป รําจากโรงสีขาวแบงใหกลุมเลี้ยง

เปดไก แกลบแบงใหกลุมทําอิฐ ฟาง แบงใหกลุมเลี้ยงวัว

ภูวิทย กลาววา จากแปลงขาวนารวม ชาวบานเห็นประโยชน

จากการทํานา เก็บขาวไวกินในครัวเรือน เน� องจากเห็นประโยชน 

จากการมีขาวปลอดภัยไวรับประทานในครับเรือน ทําใหมีสมาชิก

ที่สนใจเขารวมกลุมแปลงขาวนารวมมากขึ้น ทุกวันนี้ชาวบาน                          

มีขาวพอกินในครัวเรือน มีความพรอมที่จะพัฒนาตอยอดแปรรูป

ผลิตภัณฑจากขาวแลว เราเขาไปสนับสนุนสวนนี้ โดยจะเริ่ม

ทดลองจําหน�ายขาวหอมมะลิปลอดสารเคมีบานพุน้ํารอนในเดือน

สิงหาคม 2565 นี้ กลุมเปาหมายเปนนักทองเที่ยวหุบเขาวง และ

กลุมคนรุนใหมที่รักสุขภาพ 

การฟนฟูน้ําเปนอีกหัวใจพัฒนาดานเกษตร  จิตอาสาไทยเบฟ 

รวมสรางธนาคารน้ําใตดินตามจุดตางๆ และไปชวยกันซอมแซม 

ฝายกักเก็บน้ําเพ� อไว ใช ในการปลูกผัก ปลูกขาวในศูนยเรียนรู                                                                  

เศรษฐกิจพอเพียง เนื้อที่ 20 ไร ซึ่งในศูนยแหงนี้มีผักผลไม                                           

พืชสมุนไพรนานาชนิดลงปลูกในสวน ทั้งผักสลัด กระเพรา โหระพา 

ฟกทอง ขิง กระชาย ฝรั่งกิมจู กลวยหอม มัลเบอรรี่ มะพราว

น้ําหอม มะพราวแกง นอกจากนี้ มีโรงเรือนเพาะชําชนิดพันธุกลาไม                                                                                   

เพ� อแจกจายใหกับคนในชุมชน อีกทั้งมุงหวังเปนแหลงเรียนรูเกษตร

ไรนาสวนผสมสําหรับผูสนใจและนักทองเที่ยวอีกดวย

นอกจากยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นแลว ยังมีการฟนฟู

วัฒนธรรมดั้งเดิม จัดตั้งกลุมวัฒนธรรมในชุมชนรักษาจารีต

ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนลาวคร่ัง โดยเฉพาะศิลปะการทอผา                                                                       

ภูวิทย เลาวา ชุมชนบานนํ้าพุรอนไดฟนฟูสืบสานการทอผาตีนจก                                                                           

ลายโบราณที่สูญหายไปกลับคืนมา นํามาสูการจัดตั้งกลุม                                 

ผาทอตีนจก รวบรวมองคความรูผาตีนจกลายโบราณ ซ่ึงไทยเบฟ

ทํางานรวมกับชุมชนเพ� อออกแบบลายผาและพัฒนาผลิตภัณฑส่ิงทอ                                                                                                 

ใหไดมาตรฐาน ตลอดจนสงเสริมการแปรรูปส่ิงทอใหมีความหลากหลาย

เขากับยุคสมัยปจจุบัน สนับสนุนชองทางการตลาดของกลุม สงเสริม                                                                          

กลุมผาทอตีนจกออกบูธหน�วยงานเพ� อสรางการรับรูผลิตภัณฑชุมชน

ในวงกวาง

เม� อเจาอาวาสวัดพุนํ้ารอนนักพัฒนาเกิดแนวคิดกอต้ังหอ

วัฒนธรรมไทย-ลาวคร่ัง มีจุดประสงคเพ� อรวบรวมศิลปวัฒนธรรม 

เคร� องนุงหม ขาวของเคร� องใชของชาวลาวครั่งในตําบลดานชาง                                   

โครงการพัฒนาชุมชนรวมสนับสนุนเงินสวนหนึ่งในการสรางหอ

พิพิธภัณฑดังกลาว ปจจุบันพิพิธภัณฑอยูระหวางกอสรางและ

ยังระดมทุนเพ� อจัดสรางอยางตอเน� อง คาดหวังเปนแหลงเรียนรู

วัฒนธรรมแหงใหมของดานชาง  

ทองเท่ียวโดยชุมชนเปนอีกมิติท่ีขับเคล� อนงานพัฒนารวมกัน  

คณะกรรมปาชุมชนรวมกับพระครูวิสิฐสุวรรณคุณริเริ่มจัดตั้ง                      

กลุมทองเที่ยวนําเสนอทองเที่ยววิถีชุมชนอางเก็บน้ําหุบเขาวง                     

เพ� อเปนการสรางรายไดใหกับชุมชน เงินจากการทองเที่ยวสวนหนึ่ง                                                                                     

นํามาใชดูแลคนรักษาปา และฟนฟูปาน้ํา นํามาสูกฎกติกาใน                         

การทองเท่ียวชุมชน เกิดการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวในพ้ืนท่ี ทุกวันน้ี                                                                                      

ทองเท่ียวชุมชนหุบเขาวงเปนท่ีรูจักในกลุมนักทองเท่ียวท่ีรักธรรมชาติ

และสายแคมปปง สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนคึกคัก 

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยใชวัดเปนศูนยกลาง ณ 

ชุมชนบานพุน้ํารอน จ.สุพรรณบุรี ถือเปนตนแบบพัฒนาชุมชน 

อยางยั่งยืนไดอยางดีเยี่ยม ดวยศักยภาพของผูนําชุมชน และ

มีความรวมแรงรวมใจของชุมชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังการสนับสนุน                                         

ในสวนไทยเบฟภาคเอกชน โดยมีเปาหมายเดียวกันสรางโอกาส                            

สรางเศรษฐกิจบนฐานการพึ่งตนเอง

‘บานพุน้ํารอน’ ตนแบบพัฒนาคน สรางชุมชนยั่งยืน
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” 

กับชองทางในยุคโซเชียลมีเดีย สามารถติดตามขอมูล

ขาวสารไดเพ่ิมเติมจาก Line ID:@thaipost, Youtube 

: https://www.youtube.com/c/ThaipostTV, Facebook : https://

www.facebook.com/thaipost, Twitter : https://twitter.com/

thaipost, Instagram : https://www.instagram.com/thaipost_ig/ 

เปดบันทึกในวันเสร็จกิจปดวิกลิเก “ยุทธการเด็ดหัว สอยน่ังราน” 

ปรากฏวาท้ังหัวท้ังน่ังรานรวม 11 นายทอดหุยรองเพลงสบายๆ 

ในทําเนียบรัฐบาลเหมือนเดิม ราวกับวาไมเคยมีอะไรเกิดข้ึนเลย 

...• เก็บตกหลังศึกซักฟอก ท้ัง นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนา

พรรคเพ� อไทย และ พิธา ล้ิมเจริญ

รัตน หวหนาพรรคกาวไกล ท่ีจับ

มือแข็งขันเปดโปงขอมูลตางๆ ของ 

11 รมต. ประกาศวา จะย� นขอมูล

ในมือให ป.ป.ช.ตรวจสอบประเด็น

สอทุจริตหรือเอ้ือประโยชนใหพวก

พอง ก็ขอบันทึก “ชูจ๊ักกะแรเชียร” 

ใหรีบลงมืออยางเอาจริงเอาจัง อยา

ปลอยใหคนโกงลอยนวล และอยา

แคพูดสรางภาพ เพราะประชาชน

ก็อยากเห็นความจริงปรากฏเหมือน

กันวา อภิปรายไมไววางใจ 3 คืน 4 วันน้ัน มิใชแคใสรายปายสี

หวังผลทางการเมือง ...• โดยเฉพาะอยางย่ิง แคมเปญ..ส.ส.กิน

กลวย อยากเห็นเปนรูปธรรมจริงๆ วาจับมือใครดมไดไหม สม

ชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตรขับเคล� อนนโยบายพรรค

เสรีรวมไทย อวดอางวาจะย� นให กกต.ตรวจสอบอยางแน�นอน 

100% น้ัน ก็ขอเปลงวาจาอนุโมทนา..

สาธุ! ลวงหนาเลยจา ...• อีกหน่ึง

กรณีท่ีตองตามลางตามเช็ดเพ� อให

สะเด็ดนํ้าก็เห็นจะเปนบรรดา “งูเหา

กินกลวย” ซ่ึงแสดงออกอยางชัดเจน

เหมือนตองการสรางผลงานใหเปน

ประจักษสงทาย!!  และคนท่ีชํ้าใน

ทรวงถึงข้ันมีอาการอกไหมไสขม

คงไมพน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

หัวหนาพรรคเศรษฐกิจไทย ผูหลงคิด

วาเปนผูมากบารมีบนถนนการเมือง..

หุหุ ...• “บ๊ิกปอก” พล.อ.อนุพงษ 

เผาจินดา ตางหากท่ีเปนผูมากบารมีตัวจริงเสียงจริง ดวยกลยุทธ 

“ใชความน่ิงสยบทุกปญหา” แมผลโหวตมี “ผูไมไววางใจ” มาก

ท่ีสุด  พ่ีรอง ป.ปลา คนน้ีก็ไมมีใครเขยาเกาอ้ี มท.1 ใหคลอนแคลน

ได ทามกลางมรสุมกดดันใหมีการปรับ ครม. ...• จากสาระของ

การอภิปรายไมไววางใจ เช� อคร่ึง

ไมเช� อคร่ึง จริงบางไมจริงบาง เปน

โจทยท่ีเจาของประเทศอยางพวก

เราควรจะถามหาคําตอบ โดยเฉพาะ

อยางย่ิง “ปญหาราคาไฟฟา” อัน

เปนตนทุนสําคัญของราคาสินคาทุก

ภาคสวน สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว  

ในฐานะ รมว.พลังงาน..แน�นอนหนี

ไมพนความรับผิดชอบ แตก็มองขาม

ความจริงไมไดวา เรกูเลเตอรอยาง

สํานักงานกํากับกิจการพลังงาน หรือ 

กกพ.น้ัน จะทําเปนไมรูไมช้ี “ลอยตัว” อยูเหนือปญหาราคา

พลังงานไมได ...• อยากรูนัก จนวันน้ีท่ีประชาชนเดือดรอนกัน

แสนสาหัสน้ัน เสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ.และบอรดได

เคยคิดหาทางออกและวางแผนเพ� อรับมือกับสถานการณปญหา

ท้ังเงินเฟอและพลังงานราคาพุงไมหยุดหรือไมอยางไร  ...• 

ขอแกตัววาเปนแคผูกํากับ ไมใชผู

กําหนดราคาน้ัน อยากจะกระตุกตอม

สํานึกวา ..ใชหรือ?!? หากเทียบกับ

เงินเดือนและคาตอบแทนท่ีบอรดทุก

คนไดรับ จริงหรือ?!? ถาหากบอรด

ใชบรรทัดฐานผลประโยชนของสวน

รวมเปนท่ีต้ัง ไมใชฉวยโอกาสรักษา

ผลประโยชนของบรรดาบริษัทโรง

ไฟฟาเทาน้ัน ...• บันทึกบรรทัด

ปดทาย สงความหวงใยถึงหัวหนา

ครอบครัวเพ� อไทย “อุงอ๊ิง” แพทอง

ธาร ชินวัตร อุตสาหเดินตามสคริปต “ยุทธศาสตรแลนดสไลด” 

ท่ีกลุมแคร นําโดย “หมอเล้ียบ” สุรพงษ สืบวงศลี เขียนใหแสดง

อยางราบร� น ทามกลางแรงเชียรอํานวยอวยชัยของบรรดาแฟน

คลับ “ระบอบทักษิณ” มาวันน้ี “แดดด้ีโทน่ี” ใจรอนใจเร็วดวน

ได ประกาศจะกลับมาเจอะเจอครอบครัวเพ� อไทย ..ปหนา!!.. 

ทาทายกระบวนการยุติธรรมเย่ียงน้ี มีหรือบรรดาประชาชนท่ีเคย

ชวยกันตรวจสอบทักษิณ ..จะอยูเฉย!!! ..เฮอ!! ประเทศไทยจะได

อยูเย็นเปนสุขกันวันไหนหนอ?? ...• 

ปยสาร

 เสมอใจ ศุขสุเมฆ

สมชัย ศรีสุทธิยากร

W

พล.อ.อนุพงษ 

เผาจินดา

อนอ� นคงตองแสดงความยินดียอนหลังกับทานผูวาฯ ชัชชาติ 

ที่ชนะการเลือกตั้งแบบถลมทลาย ไดเปนพอเมืองคนใหม

ของกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย

ผมเริ่มตนดวยขอมูลจากเพจ ชัชชาติ สิทธิพันธุ ที่ถูกสราง

ขึ้น 9 ปแลว และมีผูติดตาม 2.6 ลานคน (ขอมูลเม� อวันที่ 19 

กรกฎาคม 65) ซึ่งเปนชองทางการส� อสารหลักของผูวาฯ ชัชชาติ 

และมีการถายทอดสดที่มีผูชมไมต่ํากวาหลักหม� นทุกครั้ง ไมวาจะ

เชาตรูขนาดไหนหรือดึกด� นแคไหน

และตองบอกเลยวาการทํางานของเพจชัชชาติ สิทธิพันธุ นั้น

มีอยูหลายคน เรียกไดวาเปนทีมงานดานส� อสารมวลชนแบบสวน

ตัวของทานผูวาฯ เลยก็วาได ยิ่งใครที่ตามเพจอยูแลวน�าจะเห็น

เบื้องหลังการทํางานมาบาง 

นอกจากเพจเฟซบุกแลว คุณชัชชาติยังมี 

LINE Official และ TikTok ดวย เรียกไดวาจับกลุม

เปาหมายทุกชวงวัย ทุกเจเนอเรชั่นกันเลยทีเดียว 

แน�นอนวานอกจากจะมีหลายแพลตฟอรม

ตอบโจทยทุกเพศทุกวัยแลว เนื้อหาของแตละคลิป

หรือแตละการไลฟสดของคุณชัชชาติยังตอบโจทย

ทุกคนดวยเชนกัน เพราะสิ่งที่เราจะไดเห็น คือการ

ลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชน หรือคนทํางาน ตั้งแต

คนกวาดถนน คนเก็บขยะ ไปจนถึงหน�วยงานที่รับ

ผิดชอบในเร� องตางๆ นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ในงาน

กิจกรรมตางๆ รวมไปถึงไลฟสดการนั่งทานอาหาร

ตามรานดัง หรือรานที่ทานชอบไปกิน เรียกไดวาวา

ไรตี้ ไลฟสไตลเลยทีเดียว หรือการลงพื้นที่ขณะที่ฝน

ตกหนักจนน้ําทวมในชวงสัปดาหที่ผานมา ลงพื้นที่

เฉยๆ อาจจะไมเทาไร แตมีการรับประชาชนขึ้นรถ

ไปสงดวย ทําแบบนี้ ไมไดใจประชาชาชนไดอยางไร 

จริงไหมครับ

สังเกตไหมวาเร� องฝนตกน้ําทวมคนบนผูวาฯ 

ชัชชาติแตไมดาเหมือนสมัย ผูวาฯ สุขุมพันธุ หรือ ผู

วาฯ อัศวิน เพราะวิธีการจัดการที่ตางจากเดิม ดวย

การเลนกับส� อที่แตกตางกัน ทั้งที่น้ํามันก็ทวมไมตาง

จากเดิม นี่เปนเร� องของวิธีในการส� อสารที่เห็นไดชัด วาคุณชัชชาติ

ทําไดดีกวานักการเมือง หรือผูวาฯ คนเกาหลายๆ คน

ดวยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เคร� องมือในการส� อสารเปลี่ยนไป 

ทุกคนสามารถส� อสารได นั่นคือสิ่งที่คุณชัชชาตินํามาใชอยางเต็ม

ที่ โดยไมตองมานั่งรอนักขาวมาทําขาว ไมตองรอใครมาสัมภาษณ 

เพ� อไปออกอากาศ 

สิ่งที่เราไดเห็นตั้งแตเริ่มหาเสียงของคุณชัชชาติคือ การ

ไลฟสดไปตามพื้นที่ตางๆ ทั่วกรุงเทพฯ และไมไดไปเปลา แตไป

พรอมกับการพูดคุย ซึ่งมันก็คือการหาเสียงนั่นแหละ แตการเขาถึง

ประชาชนแบบนี้ยอมทําใหคนสนใจและติดตามมากขึ้น

ในสวนของนโยบายก็มีอยูในเว็บไซต ใหเขาไปโหลดมาอาน

กันไดงายๆ เพ� อติดตามการทํางาน การแกปญหาตางๆ แตนี่ก็

ดาบสองคมเชนกัน เพราะวาอะไรที่ทําไมไดหรือทําแลวไมไดผลคน

ก็อาจจะหยิบยกมาโจมตีหรือตั้งคําถามกับการทํางานได แตอยางไร

ก็ตาม แบบนี้ก็เปนการตรวจสอบการทํางานของผูวาฯ ไปไดในตัว

แน�นอนวาการเลือกตั้งใหญครั้งหนา หลายๆ พรรคน�าจะมี

วิธีการหาเสียงหรือการส� อสารที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะเม� อเห็นวา

คุณชัชชาติทําแลวไดผล ไดคะแนนเสียงมากมาย พรรคอยางกาว

ไกลผมวาไมน�าหวง แตพรรคที่ปรับตัวชา พรรคเกาๆ ที่ยังกาว

ไมทันยุคสมัย อันนี้ละครับที่น�าหวง

การใชส� อสังคมออนไลนถือเปนดาบสองคมเสมอ ในกรณี

คุณชัชชาติเองก็ไมตางกัน แมตอนนี้กระแสจะดีมากๆ คนสวน

ใหญยังคงช� นชมและติดตามอยางใกลชิด แตหากวันไหนคุณชัช

ชาติพลาดอะไรขึ้นมา ก็มีคนจองจะกระทืบซ้ําแน�นอน

เม� อคุณชัชชาติเลนกับส� อ โดยเฉพาะหลังๆ มานี้คุณชัชชาติ

ไปกินอาหารรานไหนก็ตามก็มีเหลายูทูบเบอรไปกินไปรีวิวตาม ซึ่ง

ก็ตองมองในแงดีวาเปนการกระตุนเศรษฐกิจได อยางนอยราน

อาหารตางๆ ก็อาจจะขายดีขึ้น หลังจากบางราน

อาจจะเงียบเหงามานานเพราะโควิด

ชวงที่เขียนบทความชิ้นนี้กรุงเทพฯ กําลัง

เจอกับปญหาน้ําทวมอยางหนัก หลายคนออก

มาบนเร� องการจราจรที่เรียกไดวาติดหนักมากๆ 

บางคนถือโอกาสทํางานจากที่บานแทน ไมออก

จากบานอาจจะดีกวา และทานผูวาฯ ชัชชาติก็

ออกมาไลฟสดทั้งซอนทายมอเตอรไซคและนั่ง

รถลงพื้นที่ แถมยังรับประชาชนติดรถมาสงดวย 

สิ่งเหลานี้แหละครับที่ไดใจคน

แตถาเอาแตไลฟวาแกปญหา แตปญหา

ไมถูกแกไข สุดทายทุกอยางที่ทํามาก็จะพังลง 

กระแสตีกลับ และแน�นอนวายุคนี้ทุกอยางมัน

ถูกบันทึกและถูกดาวน โหลดไวเปนหลักฐาน

หมด

แตถาแกปญหาได คุณชัชชาติก็จะกลาย

เปนฮีโร เปนความหวังของคนอีกมากมาย และ

อาจจะนําพาประเทศขามผานปญหาไปได และ

แน�นอนวาจะมีกระแสใหเขากาวขึ้นมาเปนผูนํา

ประเทศไดไมยาก 

การส� อสารแบบชัชชาติที่เนนภาพคน

ทํางานจริง ลุยจริง คิดเร็วทําเร็ว เปนผูวาฯ 

ตลอด 24 ชม. ไฟไหม น้ําทวม ถนนมีปญหา มีปญหาอะไรก็ตาม

ทานผูวาฯ คนนี้ก็จะรีบไปถึงที่เกิดเหตุอยางรวดเร็ว นี่ละครับผูวาฯ 

ชัชชาติ

สุดทายนี้ก็คงตองขอใหกําลังใจคุณชัชชาติและทีมงานในการ

บริหารกรุงเทพฯ และหวังวานี่จะเปนความหวังใหม ที่เราจะไดเห็น

การเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตอไปในอนาคต กับการเมือง

ทั้งระดับชาติหรือระดับทองถิ่น หลังจากเห็นตัวอยางดีๆ จากการ

ทํางานของคุณชัชชาติ.

ไกร เชี่ยวปรีชา

จ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เดินทางไปเยือน

ตะวันออกกลางเปนครั้งแรกนับตั้งแตขึ้นกุมอํานาจ 

ระหวางวันที่ 13–16 ก.ค. เขาตองการบรรลุเปาหมาย

ใหญๆ อยู 3 ขอ 1.ปรับความสัมพันธกับอิสราเอลใหดีขึ้น  

2.ขอใหซาอุฯ เพิ่มการผลิตน้ํามันใหมากขึ้น เพ� อแกปญหา

ราคาพลังงานพุง อัตราเงินเฟอสูงเปนประวัติการณ  และ 

3.กอตั้งองคการพันธมิตรเพ� อตอตานอิทธิพลของอิหราน ที่

เรียกวา “นาโตตะวันออกกลาง” ไมใหอิทธิพลรัสเซีย-จีน เขา

ครอบงําตะวันออกกลางแทนสหรัฐฯ ที่หดตัวถอนกําลังออกไป

ไบเดนตองการมาปรับความสัมพันธกับอิสราเอลที่สอง

ชาติมีความเห็นไมตรงกันเกี่ยวกับการฟนขอตกลงนิวเคลียร

อิหราน อิสราเอลกลัววาการฟนขอตกลงนิวเคลียรอิหรานจะ

ทําใหอิหรานมีอาวุธนิวเคลียร เปนการคุกคามความมั่นคง

อยางรายแรงตออิสราเอล เพ� อปลอบใจอิสราเอล ไบเดนกับยา

อีร ลาปด นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ไดลงนามในขอตกลงความ

มั่นคงใหมรวมกัน โดยไบเดนย้ําอยางหนักแน�นวาจะใชทุกสิ่งที่

มี รวมถึงการใชทางเลือกสุดทายดวยกําลังทหารกับอิหราน เพ� อ

ปองกันมิใหเตหะรานมีอาวุธนิวเคลียร เทากับปลอบใจอิสราเอล 

พรอมกับขูอิหรานไปดวย แตอิสราเอลคงรูเชนเห็นชาติแลววา 

มันเปนการตีเช็คไมมีเงิน

รุงขึ้นวันที่ 15 หลังไบเดนกับอิสราเอลลงนามขอตกลง

ความมั่นคงใหมแค 1 วัน อิหรานก็ประกาศกอตั้งกองพลทัพเรือ

โดรนในมหาสมุทรอินเดีย แมจะมิไดระบุชัดวากองพลนี้มีเรือรบ

กี่ลํา แตก็ระบุชัดวา เรือรบแตละลําจะประจําการโดรนได 50 

ลํา ซึ่งเปนที่รูกันวา โดรนของอิหรานมีหลายชนิด สามารถ

ทําการรบกับศัตรูอยางรอบดาน เปนอาวุธที่เชิดหนาชูตาของ

อิหราน เปนการตอบโตการขูอยางลมๆ แลงๆ ของไบเดนวา 

“ขาไมกลัวเอ็ง” 

ยิ่งกวานั้น วันที่ 17 ก.ค. คามาล คารราซี (Kamal 

Kharrazi) ที่ปรึกษาอาวุโส ของอยาตอลเลาะห อาลี คาเมเนอี 

ผูนําสูงสุดอิหรานใหสัมภาษณกับส� ออัลจาซีรา ของกาตาร วา 

“อิหรานสามารถเสริมสมรรถนะยูเรเนียมถึงระดับ 60% ได

ภายในไมกี่วัน และการผลิตยูเรเนียมที่มีความบริสุทธิ์ 90% ก็

เปนเร� องงายสําหรับเรา อิหรานมีวิธีการทางเทคนิคที่จะผลิต

ระเบิดนิวเคลียร ได แตเรายังไมไดตัดสินใจเร� องนี้” ทั้งนี้เปนผล

จากการกระทําของสหรัฐฯ ทั้งสิ้น เม� อไรที่สหรัฐฯ คืนสูขอตกลง 

และยกเลิกการคว่ําบาตร อิหรานก็พรอมที่จะกลับสูการผลิต

ยูเรเนียมที่มีความเขมขนตามขอตกลงคือ 3.67%

หลายปมาน้ี ความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ กับซาอุดีอาระเบีย                                                                          

ไมสูดี โดยเฉพาะหลังเกิดกรณีฆาตกรรม จามาล คาช็อกกี             

ท่ีอิสตันบูล ตุรกี ตอนหาเสียงชิงตําแหน�งประธานาธิบดี ไบเดน

ไดลั่นวาจาไววาจะทําใหซาอุดีอาระเบีย เปน “รัฐนอกคอก” ใน

เวทีโลก และระหวางที่เกิดสงครามยูเครน เจาชายบิน ซัลมาน 

ก็ไมยอมรับสายของไบเดน คราวนี้ ไบเดนตองบากหนามาถึงที่ 

ก็เพราะประการหนึ่งซาอุฯ เปนชาติที่ดําเนิน “เปโตรดอลลาร” 

และอีกประการหนึ่งตองงอใหซาอุฯ สั่งเพิ่มพลังการผลิตน้ํามัน 

แตไบเดนก็ไมวายที่จะหยิบยกประเด็นเร� องฆาตกรรมคาช็อกกี

ขึ้นมาถามเจาชายอีก จนเจาชายเดือดตองตอบปฏิเสธวาตนไมเกี่ยว  

ปญหาเพิ่มปริมาณน้ํามันเจาชายก็ใหคําตอบกวางๆ วาจะ

ยกระดับพลังการผลิตน้ํามันถึงระดับ 13 ลานบารเรลตอวัน  ไมได

บอกวาจะเพิ่มใหเทาไร และเจาหนาที่ซาอุฯ ยังไดชี้แจงวาเร� องนี้ก็

ตองผานที่ประชุม OPEC PLUS เปนผูกําหนด ซึ่งมีทั้งรัสเซียและ

อิหรานรวมอยูดวย เช� อกันวา  OPEC PLUS คงไมเพิ่มปริมาณการ

ผลิตน้ํามัน เพ� อกระทบผลประโยชนของตนเอง ระหวางสงคราม

ยูเครน ซาอุฯ ไดนําเขาน้ํามันจากรัสเซียถึง 647,000 ตัน มากกวา

ระยะเดียวกันของปกลายที่มีเพียง 320,000 ตันเปนเทาตัว ขาววา

ซาอุฯ ไดนําไปขายเอากําไรในยุโรปเพราะซื้อมาราคาถูก ทั้งนี้ ดาน

หนึ่งเปนการชวยรัสเซีย หุนสวนใน OPEC PLUS อีกดานหนึ่งตน

ก็ไดประโยชนดวย

จุดมุงหมายสําคัญอีกประการหนึ่งในการเยือน

ตะวันออกกลางครั้งนี้ของไบเดน ก็เพ� อจะพยายามดึงประเทศอาว

กอตั้งองคการพันธมิตรทางทหาร เชิง “นาโตตะวันออกกลาง”  

เพ� อเปนกองกําลังตอตานอิหรานและปองกันอิทธิพลรัสเซีย-จีน เขา

แทนที่เขตสุญญากาศในตะวันออกกลาง โดยจะเกลี้ยกลอมใหกลุม

ประเทศอาวจับมือกับอิสราเอล ไบเดนไดกลาวในที่ประชุมซัมมิต

ชาติอาววา “สหรัฐฯ ลงทุนในการสรางอนาคตในทางบวกของ

ภูมิภาคแหงนี้ ในความรวมมือกับพวกคุณทุกคน และสหรัฐฯ จะ

ไมไปไหนทั้งนั้น” แตดูเหมือนวาไมมีใครตอบรับขอเรียกรองของ

ไบเดน เม� อมีผูถามถึงเร� องรวมมือกับอิสราเอลขึ้น เจาชายไฟซาล 

บิน ฟารฮาน อัล ซาอูด รัฐมนตรีตางประเทศซาอุฯ บอกวา ไมรู

เร� อง “พันธมิตรปองกันตนเองอาวเปอรเซีย–อิสราเอล ตนไมมี

สวนรวมในการคุยเลย” เจาชายไฟซาลยังกลาวถึงที่ซาอุฯ เปดน�าน

ฟาตอนรับทุกสายการบินวา ไมไดเกี่ยวของกับการที่กําลังจะมีการ

สถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับอิสราเอล  และก็ไมใชจุดเริ่ม

ตนของการกาวยางอ� นๆ เพิ่มเติม

ไบเดนพยายามใชนาโตเปนเคร� องมือในการรุกคืบคุกคาม

ความมั่นคงของรัสเซีย และหวังจะใชนาโตซึ่งเปนองคการทหาร

ในยุโรปขยายบทบาทใหมีขอบเขตทั่วโลก มุงกอตั้ง นาโตใน

เอเชีย เพ� อตอตานจีน และ “นาโตตะวันออกกลาง” เพ� อตอตาน

อิหราน หลังจากที่สหรัฐฯ ประสบความพายแพในสงครามรุกราน

อัฟกานิสถาน และดําเนินยุทธศาสตรหดตัวถอนกําลังออกจาก

อัฟกานิสถานและตะวันออกกลางเพ� อรวมศูนยกําลัง 60% มาไวใน

เอเชีย-แปซิฟก เพ� อตอตานจีน สหรัฐฯ ตัวคนเดียว สรางคูตอสูขึ้น

มาพรอมกันทีเดียว 3 ชาติ พรอมกัน คือ จีน–รัสเซีย–อิหราน ยอม

รับมือไมไหว ตองดึงพรรค ดึงพวก ตั้งกลุมขึ้นมา ก็ไมมีใครอยาก

รวมดวย ในยุโรป สหรัฐฯ ไดมัดชาติยุโรปติดกับรถศึกไวแลว จน

แตละชาติตองสะบักสะบอมไปตามๆ กัน ในเอเชีย นอกจากลูก

นองเกาๆ อยางญี่ปุน เกาหลีใต และออสเตรเลียแลว ก็ไมมีชาติ

ไหนอยากยืนขางดวย สวนใหญไมตองการยืนขาง แตตองการ

ทําการคาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ

ในตะวันออกกลาง สวนมากเปนชาติผลิตน้ํามัน ก็เริ่มหัน

ไปคาขายกับจีน และพัฒนาเศรษฐกิจหลากหลายชนิด ไมทํา

อยางอดีตที่มุงแตธุรกิจน้ํามันอยางเดียว ความสัมพันธระหวาง

อิหรานกับซาอุฯ 2 ชาติมุสลิมหัวหนานิกายชีอะหและนิกายสุหนี่ 

ก็คอยๆ มีการปรองดองกันมากขึ้น ตนปนี้จีนไดเชิญ 6 ชาติใน

อาวเปอรเซียซึ่งมีอิหรานรวมอยูดวย ไปเยือนจีนพรอมกัน เพ� อ

กระชับความสัมพันธฉันมิตร และความรวมมือในดานตางๆ สง

ผลใหบรรยากาศในกลุมประเทศเหลานี้มีทาทีที่ปรองดองกัน

มากขึ้น จึงไมมีชาติใดที่คิดจะตามคํายุแหยของสหรัฐฯ กอความ

แตกแยกในภูมิภาค

การลงนามขอตกลงความรวมมือจีน-อิหราน 25 ป เม� อ

ปกลาย และการที่อิหรานสมัครเขาเปนสมาชิก องคการความ

รวมมือเซี่ยงไฮ ที่มีจีนและรัสเซียเปนผูนํา ซึ่งภายในปนี้อิหรานก็

จะไดเปนสมาชิกสมบูรณขององคกรนั้น ไดกระชับความสัมพันธ

ของทั้งจีน–รัสเซีย และอิหรานสนิทแน�นแฟนยิ่งขึ้น และถือวา

เปนคนในครอบครัวเดียวกันที่ตองดูแลซึ่งกันและกันมิใหมีใคร

มาขมเหงรังแกได

สวนความสัมพันธจีน-ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเริ่มจากการ

คาการลงทุนทางเศรษฐกิจ โดยจีนซื้อพลังงานจากซาอุฯ เปน

จํานวนมาก จายเปนเงินหยวน แทนที่จะเปนดอลลาร มีการ

ขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจในแขนงตางๆ กวางขึ้น ป  

2018 จีนไดเขาไปลงทุนในซาอุฯ ยูเออี และอียิปต ทั้งหมด

กวา 28,100 ลานดอลลาร เม� อสหรัฐฯ ถอนตัวออกจาก

ตะวันออกกลางจีนไดลงทุนดานกอสรางเพิ่มมากขึ้นถึง 360%

 จากความรวมมือทางเศรษฐกิจไดพัฒนาสูความรวมมือ

ดานการทหาร ซาอุฯ ไดตกลงซื้อขายดานอาวุธไฮเทคจากจีน  

ซึ่งสหรัฐฯ ไมยอมขายจรวดและเคร� องบิน F-35 ใหซาอุฯ ขาย

ใหแตอิสราเอลชาติเดียว จีนนอกจากขายจรวดใหแลว ยังตกลง

ขายเคร� องบินยุค 5 FC-31 สายการผลิตทั้งสายให  

ตอนนี้จีนไดประกาศซื้อขายพลังงานขามเขตดวยเงิน

หยวน เปน เปโตรหยวน เปนการปฏิเสธ เปโตรดอลลาร ที่

สหรัฐฯ กําหนดไว ทั้งซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย และอิหราน ใน

เครือ OPEC PLUS ไดประกาศเขารวมดวย อันเปนการโจมตี

อิทธิพลการผูกขาดของดอลลารอยางหนัก นับตั้งแตรัสเซีย

ประกาศตัดขาดดอลลาร ใชเงินรูเบิลซื้อขาย หลังการคว่ําบาตร

ของตะวันตกแลว การซื้อเคร� องบิน 300 ลําจากยุโรปของจีน 

แทนที่จะเปนโบอิ้งจากสหรัฐฯ ก็ตกลงชําระดวยเงินยูโร  

เม� อเร็วๆ นี้ อินเดียก็ไดประกาศใหใชเงินรูปเปนสกุล

เงินในการซื้อขายกับตางประเทศ เทากับกําแพงดอลลารที่เคย

แข็งแกรงมาไดถูกโจมตีพังทลายไปแถบหนึ่ง ถึงแมมันยังเปน

เงินสกุลหลักของโลก แตกําลังเผชิญกับการตอตานหนักหน�วง

ขึ้นทุกวัน มันเกิดขึ้นเปนไปตามผลกรรมที่มันกอขึ้น ยิ่งเม� อ FED 

ประกาศขึ้นดอกเบี้ยอยางตอเน� อง เพียงแค 2 ครั้ง ก็สงผลราย

ตอชาติตางๆ อยางหนัก หากไดขึ้นตามแผนถึงสิ้นปจะเปนอัตรา

ดอกเบี้ยราว 3.5% ก็จะเปนอันตรายตอชาติตางๆ ยิ่งขึ้น.

ยุรชัฏ ชาติสุทธิชัย

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย ม.รังสิต

ไบเดนหัวชนกําแพงในตะวันออกกลาง

ก

25 กรกฎาคม พ.ศ.2521 หลุยส บราวน (Louise Joy 

Brown) เด็กหลอดแกว (Test-Tube Baby) คนแรกของโลกถือ

กําเนิดขึ้นที่โรงพยาบาล Royal Oldham Hospital โดยฝมือ

ของแพทยสองคนไดแก โรเบิรต เอ็ดเวิรดส (Robert Edwards) 

และแพทริค สเต็ปโท (Patrick Steptoe) จากมหาวิทยาลัย

เคมบริดจ ประเทศอังกฤษ ปจจุบันบราวนทํางานที่ที่ทําการ

ไปรษณียแหงเมืองบริสตอล ประเทศอังกฤษ. 

เด็กหลอดแกวคนแรกของโลก

ส� อสารแบบผูวาฯ ชัชชาติ 

โ

แพทองธาร ชินวัตร 



ลการลงมติออกเสียงในญัตติเปิดอภิปรายไม่

ไว ้วางใจของฝ่ายค้าน ที่จบไปเมื่อวันเสาร์ที่ 23 

ก.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า

จินดา รมว.มหาดไทย กลายเป็นรัฐมนตรีที่ได้คะแนน

เสียง ไม่ไว้วางใจ มากที่สุดใน 11 รัฐมนตรีที่ถูกซักฟอก 

โดยพลเอกอนุพงษ์ได้คะแนนไว้วางใจ 245 เสียง ไม่ไว้

วางใจ 212 เสียง งดออกเสียง 13 อันพบว่า นอกจาก

คะแนนไม่ไว้วางใจจะมาจากพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคแล้ว 

ปรากฏว่ามีเซอร์ ไพรส์เพราะไม่เคยมีข่าวปรากฏออกมา

ก่อน นั่นก็คือการที่เสียง ส.ส.กลุ่มปากน้ำา สมุทรปราการ

ของ พลังประชารัฐ ที่มี ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีตนายก 

อบจ.สมุทรปราการ เป็น

หัวเรือใหญ่อยู่ข้างหลัง                             

มี ส.ส.ในกลุ่มแยกเป็น 

ส.ส.เขต 5 คน และ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน                                  

ลงมติไม่ไว้วางใจ พล.อ. 

อนุพงษ์ ประกอบด้วย 

กรุงศรีวิไล สุทินเผือก, 

ฐาปกรณ์ กุลเจริญ, น.ส. 

ภริม พูลเจริญ, ยงยุทธ 

สุวรรณบุตร, อัครวัฒน์ 

อัศวเหม และต่อศักดิ์ 

อัศวเหม ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ 

ข่าวระบุว่า สาเหตุที่กลุ่ม ส.ส.สมุทรปราการ พลัง                                                                  

ประชารัฐ กล้าขัดคำาสั่ง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 

หัวหน้าพรรค ที่สั่งให้ ส.ส.พรรคต้องโหวตไว้วางใจรัฐ                                                           

มนตรีทุกคน ก็เพราะกลุ่ม ส.ส.สมุทรปราการมีปัญหา                                                  

ไม่พอใจพลเอกอนุพงษ์เกี่ยวกับงานในพื้นที่สมุทรปราการ 

เช่น เรื่องงบการพัฒนาโครงการต่างๆ ในจังหวัดที่ไม่                                                               

ได้รับการสนองตอบจาก พล.อ.อนุพงษ์ จนคนในกลุ่มเคย

เสนอให้ปรับพลเอกอนุพงษ์พ้นจาก รมว.มหาดไทย และให้ 

พล.อ.ประวิตรมาเป็น รมว.มหาดไทยแทน

“สมุทรปราการมี ส.ส.พลังประชารัฐท้ังหมด 7  คน 

แต่ที่ผ่านมาไม่ได้รับการเหลียวแลใดๆ จาก พล.อ.อนุ

พงษ์ ไม่เคยได้รับงบประมาณในการสนับสนุนและพัฒนา

จังหวัด กรณีนี้จึงเป็นการกระตุกหนวดเสือ กรณี พล.อ. 

อนุพงษ์น้ันท่ีผ่านมาไม่เคยทำาอะไรให้คนปากน้ำา และ ส.ส. 

ขออะไรก็ไม่เคยได้”  แหล่งข่าวระบุ

ซึ่งแม้จะพบว่า ส.ส.กลุ่มปากน้ำา พลังประชารัฐ จะ

ลงมติไม่ไว้วางใจสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงานด้วยเช่นกัน 

แต่ดูแล้วแรงสะเทือนที่โหวตไม่เอา รมว.มหาดไทยน่าจะ

แรงกว่า เพราะจริงๆ แล้วคนในพลังประชารัฐ ส.ส.หลาย

กลุ่มก็ไม่พอใจพลเอกอนุพงษ์ ที่นั่งเป็น รมว.มหาดไทยมา

หลายปีเช่นกัน แต่ไม่มีใครกล้าขัดคำาสั่งพลเอกประวิตร 

พอกลุ่มปากน้ำาก่อหวอดดังกล่าว ข่าวว่าลึกๆ ส.ส.พปชร. 

หลายคนก็พอใจไม่ใช่น้อยท่ีพลเอกอนุพงษ์ โดนซะบ้าง นอก 

จากนี้ยังพบว่า ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย 13 เสียงก็ลงมติ                                                              

คว่ำา พล.อ.อนุพงษ์ด้วย ยกเว้นณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส. 

สุรินทร์, ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี ที่ลงมติ 

งดออกเสียง.

นั้นเอง)

เมื่อหนุมานจิ๋วมาประกบ เป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นฮีโร่ทำา 

นองโดราเอมอน จึงดูขัดๆ เพราะปังปอนด์มิได้ซื่อๆ สตึๆ 

แบบโนบิตะออกเซ่อๆ ทว่าครั้นจักเป็นสหายจอมป่วนพอกัน 

คำาถามคือทำาไมจอมป่วนตัวเดียวไม่พอ หากจักเป็นสอง อย่าง 

ไรจึงรู้สึกสมควรสนิทใจ

สำาหรับ นาค รอยเอกลักษณ์ของชาติ ส่วนตัวก็คุ้นเคย 

เพราะใช้ไม้ขีดไฟตราพญานาคมาตั้งแต่เด็ก แม้แปลกใจบ้าง

ว่า นาคมักให้น้ำา ตามนิทานแลวรรณคดี ครั้นพอมาเป็นไม้

ขีด กลับเป็นตรายี่ห้อดีที่สุด จำาได้ว่าชวนหัวร่องอหายง่ายๆ 

คิดแบบรายวันรอบตัวก็คงได้เช่นนั้น คนไทยเราย่อมแลผสม

ผสานเก่ง เหมือนไม้ขีดไฟตราพญานาค จอมพ่นน้ำาในตำา

นานเราๆ วัฒนธรรมสองฝั่งโขงเป็นอาทิเป็นทวี ถือเป็นไม้

ขีดไฟดีที่สุด ไอเดียอนาคตโดยแท้

คติชวนคิด ก็อาจเป็นว่า ไอเดียอาจเป็นอนาคต แต่

ผลิตผลจึงเป็นจริง.

สุรพล บัณฑุเศรณี

 

เห็นไม้ขีดไฟตราพระยานาคมาตั้งนาน ไม่เคยมองมุมท่ี

คุณสุรพลว่าเลย จากนาคพ่นน้ำากลายเป็นนาคพ่นไฟ  ฮ่าๆๆๆ 

พ่นไฟมันต้องมังกรซิครับ แต่นาคกับมังกร น่าจะสายพันธุ์

ใกล้เคียงกันหรือเปล่า ยังไม่ค่อยมีใครเขียนถึงสักเท่าไหร่. 

ดอกไม้จันทน์

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

หลังจากดูทีวีรัฐสภาถ่ายทอดสดผลโหวตอภิปรายไม่ไว้

วางใจ ตัดสินใจส่งอีเมลถึงคุณอัตถ์ทันทีครับ ขอพูดคุยสั้นๆ 

ว่า ส.ส.ฝ่ายค้านไร้สปิริตทางการเมืองอย่างมาก โดยเฉพาะ 

ส.ส.พรรคก้าวไกลท่ีนำาดอกไม้จันทน์เข้าไปในห้องประชุมสภา 

และเอาไปวางตรงที่ท่านนายกฯ นั่งประชุม ผมมองว่านี่คือ

พฤติกรรมอันน่ารังเกียจอย่างร้ายแรง ไม่สมควรอยู่ในสภา

อีกต่อไปครับ.

นับถือ

เลือดสุพรรณ

5บทความ

เสียงด่าไล่หลัง

ทำาไมรัฐบาลไม่ยุบสภาลาออก เพราะฝ่ายค้าน

เอาหลักฐานมาแฉในสภา ทั้งเรื่องทุจริต ความล้ม

เหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน ยันเรื่องบนเตียง 

โพลฝ่ายค้าน ฝ่ายแค้นรัฐบาลสอบตกเรียบ

อีกทั้งผลโหวตคู่ขนานจากมือประชาชน ๙๖-๙๗  เปอร์ 

เซ็นต์ ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก ๑๐ คนให้

ทำางานอีกต่อไป

ตัดโพลพรรคการเมืองออกไปครับ เพราะอ้าปากก็เห็น

ลิ้นไก่

มาดูโพลธรรมศาสตร์ เพราะมีการนำาไปอ้างอิงกันเยอะ

ว่าเป็นความเห็นจากประชาชนอย่างแท้จริง   

แม้การลงมติในสภา รัฐมนตรีและนายกฯ จะสอบผ่านไป

ได้ทุกคน แต่เสียงก่นด่าที่ตามมาคือ พวกมากลากไป ระบอบ

ประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากมีปัญหา 

เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ภายใต้ระบบรัฐสภา แต่ใน

ระบอบเผด็จการ

นักการเมืองแค่เล่นปาหี่กัน

อำานาจสูงสุดในการปกครองเป็นของชนส่วนน้อย ฯลฯ

สุดแต่จะสรรหามาด่ากันครับ 

ราวกับว่านี่เป็นครั้งแรกที่ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลโหวต

เสียงให้รัฐบาล ไม่ยอมโหวตให้ฝ่ายค้าน 

บางทีอาจเป็นข้อเสียของรัฐบาลประยุทธ์ที่อยู่ในอำานาจ

มายาวนานถึง ๘ ปี ทำาให้การเปรียบเทียบกับรัฐบาลก่อนหน้า 

ไม่ค่อยชัดเจนนัก 

หลายๆ คนคงลืม หรือแกล้งลืมไปว่าการอภิปรายไม่ไว้

วางใจยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ผลโหวตในสภาฝั่งรัฐบาลก็ชนะ

แต่นายกฯ หนี รัฐมนตรีติดคุก เพราะคดีโกง

ใช่ครับ...ผลโหวตในสภาไม่ได้สะท้อนการตรวจสอบการ

ทำางานของรัฐบาลอย่างแท้จริง และเป็นแบบน้ีมานานมากแล้ว 

ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดเมื่อสัปดาห์ก่อน

ที่ผ่านมาคิดจะแก้ไขเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่า 

โพลเครือข่ายนักวิชาการ ๔ มหาวิทยาลัย นำาโดย

ธรรมศาสตร์ และสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ๔ สถานี หลับตาก็

โพลแบบนี้อย่าทำาดีกว่า

มองเห็นภาพแล้วว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร 

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ธรรมศาสตร์ ตัวตั้ง

ตัวตีคนสำาคัญ อธิบายผลโพลไว้ยาวเหยียด ในเฟซบุ๊ก Prinya 

Thaewanarumitkul ดังนี้ครับ

...รายงาน #ผลการโหวตคู่ขนาน

เสียงประชาชนไว้วางใจ-ไม่ไว้วางใจ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง ๑๑ คน

ตามที่สื่อต่างๆ ได้มีการรายงานผลการลงมติ “เสียงประ 

ชาชน” ไว้วางใจ-ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง ๑๑ 

คนไปแล้วนั้น แต่อาจมีประชาชนจำานวนไม่น้อยที่ยังไม่ทราบผล 

ผมจึงขอรายงานผลโดยสรุป และรายงานเพิ่มเติมในประเด็นที่

สำาคัญ ดังต่อไปนี้

๑.มีการร่วมโหวตท้ังหมด ๕๒๔,๘๐๖ โหวต โดยเป็นการโหวต

ที่สมบูรณ์คือลงมติครบทั้ง ๑๑ คน จำานวน ๙๙% และมี ๖,๘๗๖ 

ครั้งที่เป็นการลงมติที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเทียบได้กับบัตรเสีย ทั้งนี้ใน

การโหวตที่สมบูรณ์ มี ๕๑๑,๘๐๗ โหวตที่ลงมติในประเทศไทย 

๒.ผลการโหวตในภาพรวมสรุปได้ดังนี้

(๑) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง ๑๑ คน ได้คะแนนไม่

ไว้วางใจมากกว่าคะแนนไว้วางใจ โดยมีรัฐมนตรีจำานวน ๘ คน

ได้คะแนนไม่ไว้วางใจ ๙๗% ได้คะแนนไว้วางใจ ๓% จำานวน ๘ 

คน และมีรัฐมนตรีจำานวน ๓ คนที่ได้คะแนนไม่ไว้วางใจ ๙๖% 

ได้คะแนนไว้วางใจ ๔% 

(๒) รัฐมนตรีที่ได้คะแนน #ไม่ไว้วางใจมากที่สุด คือ พล.อ. 

ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (๕๑๐,๔๑๓ คะแนน) รอง

ลงมาคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี (๕๐๘,๘๓๓ 

คะแนน)

๓.เนื่องจากกติกาในการโหวตคือ “หนึ่งเครื่องหนึ่งเสียง” 

ทำาให้อาจจะมีคนท่ีมีโทรศัพท์มือถือมากกว่าหน่ึงเครื่องทำาการโหวต

มากกว่าหน่ึงคร้ัง ซ่ึงเป็นกติกาท่ีประกาศให้ทราบกันล่วงหน้าแล้ว 

แต่สำาหรับการใช้มือถือเครื่องเดียวกันโหวตมากกว่าหนึ่งครั้งนั้น 

แม้ว่าในทางทฤษฎีจะมีวิธีการที่ทำาได้จริง แต่ในทางเทคนิคเป็น

เรื่องที่ยุ่งยากและใช้เวลามาก และที่สำาคัญที่สุดที่ผมขอแจ้งให้

ทราบคือ #จากการตรวจสอบไม่พบการโหวตซ้ำาโดยโทรศัพท์มือ

ถือเครื่องเดียวกัน หรือจาก IP เดียวกัน

๔.ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกจึงใช้วิธีการที่ง่ายที่สุดสำาหรับประ    

ชาชนคือ “หนึ่งเครื่องหนึ่งเสียง” อย่างไรก็ตามเพื่อให้การโหวต

ออนไลน์สามารถพัฒนาไปสู่การโหวตภายใต้หลัก “หนึ่งคนหนึ่ง                                                                                 

เสียง” ตามวิถีทางประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง ในการทำาโครง 

การเสียงประชาชนคร้ังต่อไป จะได้มีการใช้เลขบัตรประจำาตัวประ 

ชาชน ทั้งนี้โดยต้องปลอดภัย ข้อมูลไม่รั่วไหล และยังคงสะดวก

สำาหรับประชาชนต่อไป 

ในนามของผู้ประสานงานโครงการ “เสียงประชาชน”  ผม                                                                       

ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำานักที่ร่วมโครงการ และช่วยประชา 

สัมพันธ์จนทำาให้มีผู้มาร่วมโหวตมากเกินความคาดหมาย และที่

สำาคัญที่สุดต้อง #ขอขอบคุณประชาชน ที่มาร่วมโหวตทุกท่าน ที่

ทำาให้การโหวตเสียงประชาชนครั้งแรกนี้สำาเร็จด้วยดี ซึ่งจะนำาไป

สู่การทำาให้เสียงประชาชนดังยิ่งขึ้นต่อไปครับ..........

ข้อควรระวังในการทำาโพลยุคท่ีการเมืองแบ่งประชาชนเป็น 

๒ ขั้วท่ามกลางความขัดแย้งต่อเนื่องยาวนานกว่า ๑๐ ปี คือ ต้อง

ยืนอยู่ตรงกลางให้ได้ก่อน 

ไม่แปลกใจครับที่ผลโพล ออกมาในลักษณะกลุ่มตัวอย่าง

เกือบ ๑๐๐% ไม่ไว้วางใจรัฐบาล เพราะฐานของโพลคือกลุ่มต่อ

ต้านรัฐบาล 

ยกตัวอย่างเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งที่ผ่านมา สื่อต่างขั้วต่าง

ทำาโพล ผลที่ออกมาแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง 

โพลฝั่งเชียร์ ชัชชาติ ให้ชนะ ๙๙%

ฝั่งตรงข้ามให้ ชัชชาติ แพ้แต่ไม่ขาดบ้าง ชนะบ้าง  

มันอยู่ที่ถามคนกลุ่มไหน  

หรือคนกลุ่มไหนมาร่วมกิจกรรมโพล 

มันต่างไปจากการลงคะแนนจริงอย่างสิ้นเชิง

ผลเลือกตั้งที่ออกมา ชัชชาติ ชนะขาด แต่ไม่ใช่ ๙๙%

โพลอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เช่นกัน เห็นชื่อมหาวิทยาลัย 

เห็นชื่อสื่อแล้ว ถ้าผลออกมาไว้วางใจรัฐบาลสิเป็นเรื่องแปลก 

ฉะนั้น การทำาโพลในลักษณะที่รู้อยู่แล้วว่าผู้ โหวตเป็น

คนกลุ่มไหนพึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก 

เพราะความบิดเบี้ยวเกิดขึ้นได้สูงมาก

การโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ ลองให้สื่ออีกขั้วที่ยืนตรง

ข้ามระบอบทักษิณทำา ผลก็ออกมาตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง 

หรือไม่ลองทำาโพลเฉพาะที่ภาคใต้ ผลจะต่างออกไปโพล

ที่ทำาเฉพาะในภาคอีสาน

มันถึงต้องหลีกเลี่ยงทำาโพลภายใต้เงื่อนไขที่ว่านี้ 

แต่เมื่อทำาไปแล้ว และมีคนเอาไปอ้างอิงกันเยอะในโซ

เชียลว่า รัฐบาลต้องลาออกหรือยุบสภา เพื่อเปลี่ยนรัฐบาล

ใหม่ คนทำาโพลอย่าง อาจารย์ปริญญา จึงต้องชี้แจงข้อเท็จ

จริงให้มากกว่านี้ 

เพราะอาจารย์ปริญญา ก็รู้ดีว่ากลุ่มที่ร่วมโหวตนั้นคือ

คนกลุ่มไหน 

คนที่สนับสนุนรัฐบาลประยุทธ์แทบจะไม่เกลือกกลั้วกับ 

อาจารย์ปริญญา

เช่นเดียวกันกิจกรรมที่ อาจารย์ปริญญาจัดขึ้นในธรรม 

ศาสตร์ ทั้งหมดก็เพื่อมวลชนที่ต่อต้านรัฐบาลประยุทธ์ 

ดังนั้นหากจะอ้างทำาโพลเชิงวิชาการ ควรคำานึงถึงปัจจัย

ต่างๆ ให้รอบคอบกว่านี้

เว้นเสียว่าอยากให้โพลออกมาเป็นแบบน้ี เพราะต้องการ

ไล่รัฐบาล

ก็ชัดเจนครับ เลือกตั้งครั้งหน้าได้รัฐบาลใหม่ อาจจะ

เป็นเพื่อไทยยอมผสมพันธุ์กับก้าวไกล 

ถึงวันนั้นลองทำาโพลอภิปรายไม่ไว้วางใจกันอีกที 

น่าจะสนับสนุนรัฐบาลโกง ๑๐๐%.

ศาลสอนธรรม

ศาลนับถืออาวุโสแบบพระสงฆ์

ผู้บวชก่อน เป็นองค์ อยู่นำาหน้า

เป็นศาลก่อน เป็นพี่ ช่วยนำาพา

ไม่ถือความ แก่ชรา เป็นสำาคัญ

ศาลประชุม ผู้น้อย พูดทัศนะ

ก่อนที่จะ ฟังผู้ ใหญ่ พูดได้นั่น

วัฒนธรรมองค์กรศาลนานวัน

ย้ำายืนยัน สติปัญญา ตุลาการ

นาค ไอเดีย แลอนาคต

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

ว่ากันว่า สำาหรับคอข่าวทางการวัฒนธรรมไทย ที่ประ 

ชุมของราชการมีมติเห็นชอบเสนอ นาค เป็นเอกลักษณ์ของ

ชาติ ประเภทสัตว์ในตำานาน ตามคณะกรรมการเอกลักษณ์

ของชาติเสนอ มีสำานักช่างสิบหมู่เขียนต้นแบบ ประกาศเนื่อง

ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ออกข่าว

จากกระทรวงวัฒนธรรม เห็นลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึง เมื่อ  

ศุกร์ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีประเด็นน่าติดตาม คิดต่าง 

คิดต่อมากอยู่ แลพึงมองข้ามบรรดาคำา ประเภทแปะหัว ทำา

ป้ายยี่ห้อว่า Soft Power Mass Culture  แล Niche Market 

ไปไกลๆ เผื่อของยากจักกลายเป็นของง่าย

มองแค่ปรากฏการณ์ในไทย เราก็จักเห็นลางอย่าง ตัว                                                                              

จริงของจริง ยืนยงจงยืนนาน คนไทยมีหนุมานเหมือนต้น 

แบบ Grand Design ในรามเกียรต์ิ หรือนิทานพระรามเราๆ                                                                                 

ณ วัดพระแก้ว เป็นจิตรกรรมฝาหนังรอบระเบียงคด เอกลักษณ์

อันยืนยงตัวจริง น่าทึ่งแลสวยงามโดยพิสดาร ยากปฏิเสธ 

ครั้นสืบมาในชั้นพุทธศตวรรษที่ ๒๖ ปัจจุบันสมัยเรา 

เรามีหนุมานจิ๋ว ฝีมือ ต่าย การ์ตูนในเครือมหาสนุก ฉบับไอ้

ตัวเล็ก (หรือการ์ตูนนามปังปอนด์) ต่ายย่อหนุมานดูเหมือน

เด็กอนุบาล ประกบปังปอนด์ ไอ้ตัวเล็กผู้น่าเอ็นดูแลเซี้ยว

ป่วนตัวร้าย ชวนเฮฮานัก เมื่อต่ายเจ้าของภาพบอกว่า มา

จากการ์ตูนจีนเรื่องซำาเหมา แลบุตรชายตน เอกลักษณ์ของ

ซำาเหมาคือผมสามเส้น 

เขาเปลี่ยนจากเด็กชายทุกข์ยากผอมแห้งคนหนึ่ง ของ

คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ตัวแทนปัจจุบันสมัยเชิงวิจารณ์ขณะ

นั้น กลายมาเป็นเด็กเล็ก แลชวนนึกถึงการ์ตูนญี่ปุ่นดังเรื่อง 

ดร.สลัมป์ เพราะผูกเค้าหยิบยืมมาจากหุ่นยนต์หญิงจอมป่วน

ในเรื่อง เอกลักษณ์คือชอบแหย่อุนจิ (หรือมูล) เล่นเห็นเป็น

ของแปลก สงสัยใคร่รู้ มิได้รังเกียจอันใด เธอมีนามว่า อารา

เล่  วิ่งเร็วมาก อยู่ในภาพวาดเป็นล้อหมุนติ้วแทนขา ก็พา

เพลินเป็นไป กางแขนเหมือนปีกด้วยสิ เป็นได้ว่าต่ายวาดปัง

ปอนด์มานานปี แลผสมผสาน ก่อนเล่นหนุมานจิ๋วบ้าง  จึง

มีลักษณะอยู่มือลางประการ ก็จริง ทว่าครั้นปั้นเป็นฮีโร่ไทย

หรือโดราเอมอนไทย ประกบปังปอนด์ กลับมีลางอย่างไม่

สำาเร็จ

(ในสายตาลางคน โขนหนุมานในสมัยเด็ก เห็นครั้ง

แรกในโรงเรียน เหมือนจเรมาแนะนำาวัฒนธรรมไทยกระมัง 

ขำามาก เพราะพิธีกรพากย์ว่า ลิงเป็นพวกอยู่ไม่สุข ต้อง

ขยับ ต้องเต้น เกาตามเนื้อตามตัว ไม่อย่างนั้นก็ปัดมือไปมา 

ทำานองไล่ยุงไล่แมลงวันอยู่ตลอด สำานวนซนเป็นลิง คืออย่าง

งัด มท.1

ผมมีข้อสังเกตเล็กๆ น้อยๆ ในเรื่องนี้ครับ การที่พรรค

ก้าวไกลนำาพฤติกรรมก้าวร้าวเข้าไปในห้องประชุมสภา 

ถือว่าพรรคการเมืองนี้ ได้สร้างวิธีปฏิบัติในด้านลบให้เกิดขึ้น 

คงไม่ห้ามครับว่าอย่าทำา แค่จะบอกว่า การนำาพฤติกรรมส่ง

เสริมให้เกิดความขัดแย้งเข้าไปในห้องประชุมสภา ส.ส.พรรค

ก้าวไกลต้องยอมรับด้วยนะครับว่า วันหนึ่งเมื่อตัวเองอยู่ใน

อำานาจ ก็จะโดนแบบนี้ในห้องประชุมสภา หรืออาจจะหนัก

กว่า และผมจะบอกว่า เมื่อใช้ที่ประชุมสภาแสดงออกเพื่อ

ความสะใจ เพื่อปลุกปั่้นคนข้างนอก วันหนึ่งก็จะโดนในสิ่ง

เดียวกันนี้ครับ. 

ฝนตกขี้หมูไหล

   * พอได้เป็น “ผอ.ฯ

เพื่อไทย” ก็เริ่มออกลาย

“ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” ได้

ใช้ลีลา “สภาโจ๊ก”

   * บูลลี่ทั้ง “บิ๊กป้อม”

“บิ๊กตู่” พร้อมกับสับโขก

เพื่อหวังให้บักโกรก

ด้วยข้อหาสารพัน

   * ให้ชาวศรีสะเกษ

นั้นได้ร่วมสมเพชกัน

ทั้งที่ความจริงนั้น

ล้วนคำา “โกหก” พกลม

   * สันดาน “ณัฐวุฒิ” 

นั้นแสนสุดจะโสมม

แต่ครั้งปลุกระดม

พวก “แดงไพร่” ให้เผาเมือง

   * เป็น “รัฐมนตรีช่วย-

พาณิชย์” ห่วยไม่ได้เรื่อง

ผลงานไม่ฟูเฟื่อง

เพราะมัวร้องเพลง “โชว์สวย”

   * วันนี้ “นายทักษิณ”

หมดท่าสิ้นหาคนช่วย

จึงดึงคน “เฮงซวย”

มาร่วมกันนั้นอีกครา

   * “ฝนตกขี้หมูไหล”

เป็นเรื่องให้ธรรมดา

ที่ต่างก็จะมา

พา “จัญไร” ไปด้วยกัน. 

   สมโชค พลรักษ์

มี

ผ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา



ภาวะปกติในปี 66 ส่งผลให้เศรษฐกิจเริ่มกลับ

มาดีขึ้น ในอนาคตคาดการณ์การเพิ่มขึ้น

ของจำานวนประชากรที่จะเข้ามาในพื้นที่อี

อีซีเป็นจำานวนมาก ทำาให้การขยายแนว

ลงทุนใหม่ของบริษัทเอกชนในภาคอสัง                   

หาฯ  ในเขตพื้นที่อีอีซีมีแนวโน้มขยาย

ตัวอย่างต่อ

เนื่อง โดย 

บริษัท 

เวนเจอร์ 

โกลบอล 

โฮลดิ้ง 

จำ�กัด 

หรือ VGH 

เป็นหนึ่งในบริษัท

พัฒนาอสังหาฯ ที่ประกาศ

แผนการลงทุนในโครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์

เฮาส์ในช่วง 1-3 ปีต่อจากนี้

น�ยพีระพล รังสิม�นุรักษ ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวน

เจอร์ โกลบอล โฮลดิ้ง จำากัด (VGH) เปิดเผยว่า บริษัทมองเห็นโอกาสใน

ตลาดอีอีซี พร้อมกับวางแผนการลงทุนในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้

วิสัยทัศน์และแผนงานที่ชัดเจนในช่วง 1-3 ปีต่อจากนี้ โดยพิจารณาจาก 

2 ประเด็นหลัก ดังนี้

1.สถานการณ์ โควิด-19 เริ่มดีขึ้น จากปี 2563 และ 2564 คาด

บต�สัญญ�ณก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒน�พิเศษ

ภ�คตะวันออก (อีอีซี) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 พบปัจจัย

กระตุ้นจ�กภ�ครัฐในโครงก�รด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและ

ส�ธ�รณูปโภค และก�รลงทุนของกลุ่มอสังห�ฯ ดันภ�พรวมเศรษฐกิจ

และก�รลงทุนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นหลังชะลอตัวในช่วงสถ�นก�รณ์

โควิด-19

การขับเคลื่อนอีอีซีเริ่มเห็นทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากชะลอ

ตัวในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งในรอบนี้แรง

สนับสนุนมาจาก 2 ทิศทาง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ในส่วนของภาครัฐ จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบ 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานฯ พ.ศ.2566-2570 ทั้งโครงการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และมาตรการส่งเสริมและ

เทคโนโลยี โดยเล็งผลถึงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้ดีมากขึ้น ใน

จำานวน 77 โครงการ ภายใต้วงเงิน 337,797.07 ล้านบาท

ขณะที่ภาคเอกชน ทั้งภาคการผลิต ภาคการท่องเที่ยว และภาค

การส่งออก ที่เคยชะลอตัวในช่วงปีที่ผ่านมาเริ่มฟื้นตัวกลับมาเช่นกัน 

โดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศพร้อมรุกพัฒนาโครงการใหม่

ในพื้นที่อีอีซีในอีก 1-3 ปีข้างหน้า สอดรับกับการขยายตัวของโครงสร้าง

พื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมที่จะขยายตัวอีกมากในอนาคต รัฐบาลเชื่อ

มั่นพื้นที่อีอีซีจะกลายเป็นศูนย์กลางสำาคัญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ทั้งของไทยและภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

โดยทาง สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษภ�ค

ตะวันออก หรือ สกพอ. ได้รายงานความคืบหน้าการลงทุนในอีอีซี ปี 

2561-มีนาคม 2565 อีอีซีมีการลงทุนไปแล้ว 1.77 ล้านล้านบาท พร้อม

กันนี้ ได้มีคำาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม 1.38 ล้านล้าน

บาท ปัจจุบันเกิดเงินลงทุนแล้ว รวม 1,605,241 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

94% คาดว่าสิ้นปี 2564 จะได้ตามเป้าที่วางไว้

ท้ังน้ี แผนลงทุนอีอีซีระยะ 2 ขับเคลื่อนต่อยอดและเร่งรัดการลงทุน

ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิจัยพัฒนา เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ

การแข่งขันของประเทศ มีวงเงินลงทุนรวมประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท 

ประกอบด้วย 3 ส่วนสำาคัญ ได้แก่ 1.ต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐาน 200,000 

ล้านบาท จากเมืองการบินภาคตะวันออก การพัฒนาพ้ืนท่ี 30 กิโลเมตร

รอบสนามบิน และพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีหลักรถไฟความเร็วสูงฯ (TOD)

2.ดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีละ 400,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 

2 ส่วน คือ การลงทุนในระดับฐานปกติ ปีละ 250,000 ล้านบาท และ

การลงทุนส่วนเพิ่มที่เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) 

อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (EV) ดิจิทัล การแพทย์สมัยใหม่ 

การขนส่งโลจิสติกส์ เกษตรสมัยใหม่และอาหาร ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ

หมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG) รวมปีละ 150,000 ล้านบาท

3.ยกระดับชุมชนและประชาชน เร่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระดับ

หมู่บ้าน พัฒนาตลาดสด/e-commerce สร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่ม 

ยกเครื่องการศึกษา สาธารณสุขพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมและ

สาธารณูปโภคที่สะดวกสบายให้ชุมชน

มองโอก�สตล�ดบ้�น ‘อีอีซี’

จากยุทธ์ศาสตร์ที่รัฐบาลได้วางไว้ อีอีซีจึงเป็น

อีกหนึ่งพื้นที่ศักยภาพและเต็มไปด้วยโอกาสด้านการ

ลงทุน แหล่งงานและที่อยู่อาศัย ข้อมูลจาก ศูนย์

ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์ ที่รวบรวมโครงการที่อยู่อาศัย

เสนอขายในพื้นที่ 3 จังหวัดในอีอีซี ได้แก่ ระยอง 

ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 พบ

ว่ามีจำานวน 63,892 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 

214,156 ล้านบาท ในจำานวนนี้แบ่ง

เป็นโครงการประเภทอาคารชุด 

20,979 หน่วย และโครงการ

บ้านจัดสรร 42,913 หน่วย

ทั้งนี้ จากการสำารวจ

พบโครงการบ้านจัดสรร

มีโครงการเปิดขายใหม่

ใน 4 ทำาเลหลัก ได้แก่ โซน

ศรีราชา-อัสสัมชัญ 602 

หน่วย มูลค่า 3,030 ล้าน

บาท ถัดมา นิคมฯ อมตะนคร-

บายพาส 524 หน่วย มูลค่า

โครงการ 2,135 ล้านบาท ห้วย

ใหญ่ 402 หน่วย มูลค่า 1,217 

ล้านบาท และบางแสน-หนอง

มน-บางพระ 348 หน่วย มูลค่า 

1,456 ล้านบาท

ด้านภาพรวมอสังหาฯ ในอีอีซี 

ปี 2565 ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดการณ์ว่า จะมีโครงการเปิด

ตัวใหม่ 20,270 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.9 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมี

จำานวน 13,340 หน่วย

VGH รุกบ้�นเดี่ยว-ท�วน์เฮ�ส์

ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ยังมีสัญญาณบวก คาดว่าจะเริ่มกลับสู่

ว่าจะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติในปี 2566 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศใน

ภาพรวมกลับมาดีขึ้น โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจอีอีซี ทั้งภาคการผลิต 

ภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออกที่เคยชะลอตัวในช่วงปีที่ผ่านมา

และ 2.ในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และความ

พยายามออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งจะทำาให้ภาคตะวัน

ออกมีเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ บริษัทได้วางแผนพัฒนาโครงการให้เหมาะสมกับความ

ต้องการที่อยู่อาศัย (Real Demand) โดยในช่วงปี 2565-2567 เตรียม

พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ สัดส่วน 70% และแนวสูง 30% จาก

ที่ผ่านมาเน้นพัฒนาโครงการแนวสูงในสัดส่วนที่มากกว่า ซึ่งเป็นผลมา

จากแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไป ทั้งต้องการพื้นที่การอยู่

อาศัยที่กว้างขึ้น และฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายเพื่อรองรับกิจกรรม

ของสมาชิกในครอบครัว

“เรามองเห็นโอกาสในตลาดอีอีซี ทั้งจากรายได้และจำานวน

ประชากรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต เฉลี่ยปีละ 100,000 คน ทั้งคน

ไทยและต่างชาติในกลุ่มประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี จากการลงทุน

จากต่างชาติที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านการแพทย์

และดิจิทัล” น�ยพีระพล กล่าว

นายพีระพลกล่าวว่า ได้มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบโครงการให้มีความ

เป็น UNIQUE คือมีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากความ

ต้องการและพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เรา

จึงต้องพัฒนาโครงการให้ตอบสนองความต้องการในทุกมิติ และมีการ

พัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่สอดรับกับปัจจุบันและในอนาคต

ขณะที่ภาพรวมการลงทุน บริษัทตั้งเป้าการรับรู้รายได้ปี 2565 

จำานวน 350 ล้านบาท ปี 2566 จำานวน 450 ล้านบาท ปี 2567 จำานวน 

500 ล้านบาท และปี 2568 

จำานวน 1,000 ล้านบาท ด้วย

ความแข็งแกร่งด้านเงินทุน

จากการร่วมทุนกับพันธมิตร

จากประเทศสิงคโปร์ และทีม

งานมืออาชีพด้านอสังหาฯ ที่

จะผลักดันบริษัทให้เติบโต

ไปสู่บริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 5 ปี

ข้างหน้า

ภ�พรวมก�รฟื้นตัว

นอกจากโครงการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนแล้ว การที่

เศรษฐกิจอีอีซีจะกลับมาฟื้นตัวและเติบโตยังต้องอาศัยปัจจัยด้านต่างๆ 

ร่วมสนับสนุน ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง โดย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจาก

ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 7-10 ล้านคน ซึ่งจะเป็นอีก

แรงกระตุ้นให้อสังหาฯ ในหัวเมืองท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง.

ณะนี้องค์กรต่�งๆ ในประเทศเริ่มนำ�ระบบคล�วด์เข้�                                   

มาใช้กับงานบริหารทรัพยากรบุคคลแทนระบบเก่า (Legacy 

technology) มากขึ้น เพราะให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีกว่า                             

ท้ังในด้านประสิทธิภาพ การสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับพนักงาน 

และการจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากร โดยระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR Cloud Solutions) เข้ามาช่วยผู้บริหารในการแก้                                                                                  

ปัญหาการสรรหา พัฒนา และรักษาพนักงานมากความสามารถ

ไว้กับองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ

องค์กร เพราะฝ่ายเอชอาร์เข้าใจสถานการณ์และความรู้สึกนึก                                                               

คิดของพนักงานมากขึ้นผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้าน

ทรัพยากรบุคคลอีกด้วย

นายจิรพล ตังทัตสวัสด์ิ หุ้นส่วนสายงานท่ีปรึกษา บริษัท 

PwC ประเทศไทย ระบุว่า เทคโนโลยีเอชอาร์ คลาวด์ โซลูชัน 

จะย่ิงเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารคนมากข้ึนในอนาคต เพราะช่วย

ให้ผู้นำาองค์กรเข้าใจข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลอย่างถ่องแท้ 

ไม่ว่าจะเป็นการเฟ้นหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำาแหน่งงาน

และความต้องการขององค์กร รวมถึงเข้าใจว่าจะพัฒนาและ

รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรได้อย่างไร ผ่านโปรแกรมการพัฒนา

ทักษะ การประเมิน และให้ผลตอบแทนที่สร้างแรงจูงใจให้กับ

พนักงาน

ปัจจุบัน องค์กรช้ันนำาส่วนใหญ่นิยมใช้บริการระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในรูปแบบการเช่าใช้ เพราะช่วยประหยัดต้น 

ทุนและมีความคล่องตัวสูง อีกทั้งยังได้รับการดูแลและจัดการ

ระบบจากผู้ให้บริการที่มีความชำานาญ และมีการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีชั้นนำา ลดการพึ่งพาฝ่ายไอทีขององค์กรเพียงอย่าง

เดียว โดยองค์กรยังสามารถนำาแนวปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากล

ของผู้ให้บริการมาใช้ได้ทันที

อย่างไรก็ดี การนำาระบบคลาวด์มาประยุกต์ใช้ในงาน

เอชอาร์ยังมีประเด็นที่ท้าทายอยู่หลายด้าน เช่น ระดับของการ                                                                        

ลงทุนที่เหมาะสม ความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ หรือแลก

เปล่ียนข้อมูลกับระบบอื่นๆ ภายในองค์กร รวมไปถึงความสามารถ

และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของหน่วยงานเอชอาร์

เอง

สอดคล้องกับผลสำารวจล่าสุด PwC HR Tech 2022 

ที่สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาจำานวนเกือบ 700 ราย เกี่ยวกับแนวโน้ม                                                                               

ของการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคล พบว่า 

การเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบคลาวด์ถือเป็นความท้าทายสำาหรับ

ผู้นำาฝ่ายทรัพยากรบุคคลมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 คิดเป็น 36% 

รองจากการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้านเอชอาร์ 39% และการ

สรรหาและจ้างพนักงาน 39%

นอกจากนี้ องค์กรยังต้องคำานึงถึงความปลอดภัยและ

ทักษะการใช้ระบบคลาวด์ของพนักงานด้วย โดยผลสำารวจระบุ

ว่า 21% ของผู้บริหารฝ่ายเอชอาร์แสดงความกังวลเรื่องความ

ปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบคลาวด์ หลังเห็นแนวโน้ม

ของการโจมตีผู้ให้บริการคลาวด์ด้วยแรนซัมแวร์ที่เพิ่มขึ้น 

ในหลายกรณีจะพบว่า กระแสของการใช้โซลูชันดังกล่าว

ที่เพิ่มขึ้น ทำาให้ผู้บริหารฝ่ายเอชอาร์บางรายต้องการที่จะลงทุน

เพื่อซื้อโซลูชันทั้งหมด โดยที่ไม่ได้วิเคราะห์ หรือมีการวางแผน

การลงทุนให้ดีเสียก่อน ทำาให้ตัวเลขการลงทุนในขั้นต้นสูงกว่า

ที่คาดไว้ ซึ่งการมีนวัตกรรมใหม่ๆ ในระดับที่มากเกินไป ไม่ได้

แปลว่าพนักงานจะมีความสามารถในการใช้งานระบบได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เพราะอาจมีกระบวนการทำางานใหม่ จนทำาให้

ได้รับข้อมูลมากเกินไป หรือยังใช้ระบบได้ไม่คล่อง 

ด้วยเหตุนี้ องค์กรควรพิจารณาการลงทุนระบบเอชอาร์ 

คลาวด์ โซลูชัน โดยเริ่มจากวางแผนการประยุกต์ใช้ระบบ และ

เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยอิงจากกรณีศึกษาที่ต้องการ

ใช้จริง หรือรูปแบบของระบบที่เป็นความต้องการพื้นฐาน ควบ 

คู่ไปกับมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการเชื่อม

ต่อกับระบบอื่นๆ ขององค์กร  

ในระยะเริ่มต้นผู้บริหารอาจเลือกทยอยลงทุน เพื่อเพิ่ม

ความสามารถของระบบ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างค่อยเป็น

ค่อยไป เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทดลองใช้ระบบจนเกิดความ

คุ้นเคย จากนั้นค่อยวางแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์

ตามกรอบเวลาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการลงทุนเพ่ิมเติมในอนาคต

อย่างไรก็ตาม อนาคตของงานด้านทรัพยากรบุคคลของ

ธุรกิจไทยจะย่ิงก้าวไปสู่ดิจิทัลมากข้ึน โดยการทำางานแบบผสม

ผสาน (Hybrid working) จะกลายเป็นรูปแบบการทำางานท่ีต้อง

อาศัยการประยุกต์ใช้ระบบเอชอาร์ คลาวด์ โซลูชัน เพราะช่วย

ลดข้ันตอนการทำางานท่ีซ้ำาซ้อน และสนับสนุนการทำางานท่ีไหน

ก็ได้ (Work from Anywhere) อีกท้ังยังช่วยลดช่องว่างระหว่าง

พนักงานและฝ่ายเอชอาร์จากการมีระบบ self-service ท่ีจะช่วย

เพ่ิมการเข้าถึงและสามารถนำาข้อมูลไปใช้ได้แบบเรียลไทม์น่ันเอง.

นธุรกิจพลังง�นหมุนเวียนครบเครื่อง ต้องยกให้ บมจ.

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น หรือ SUPER นำาโดย 

CEO จอมทรัพย์ โลจ�ยะ ล่าสุดสั่งทีมงานลุยเต็มสูบ ดีล                                                        

งานใหม่ๆ ท้ังการลงทุนซ้ือกิจการ ร่วม                                                        

ทุนกับพันธมิตร รวมถึงการเข้าประมูล 

PDP ในประเทศไทยและเวียดนาม 

ซึ่งประกาศการรับซื้อไฟจากพลังงาน

ลม-แสงอาทิตย์อีกกว่า 1 หมื่นเมกะ

วัตต์ Wow Wow บอกเลยงานนี้มีลุ้น

แน่นอน จับตารอชม ส่วนเป้าหมาย

กำาลังการผลิต 1,900 เมกะวัตต์ใน

ปี 2565 และขยับเป็น 2,500-3,000 

เมกะวัตต์ ในปี 2566-2567 แบบนี้

คงไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน!.
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บริห�รง�นบุคคลยุคก�รทำ�ง�นไฮบริด

ลุยเต็มสูบ

เศรษฐกิจ

หุ้

ข

รุ่งนภา สารพิน

จอมทรัพย์ 

โลจายะ

จั

ไไทยทนไ

ลยุทธ์เดิมๆ ของนักก�รเมืองไร้ค่� คือ ยังโกหกว่�ทักษิณทำ�ให้

ชาวบ้านกินดีอยู่ดี ดีกว่าสมัยนี้ พูดเหมือนประเทศไทยและชาว

โลกไม่ต้องเจอโควิด ซึ่งทำาร้ายกิจการท่องเที่ยวทั่วโลก

ผลงานนายกฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ในเรื่องทำาให้ชาว

บ้านกินดีอยู่ดี ก็เห็นชัดอยู่ว่าประเทศไทยได้มีจำานวนนักท่องเที่ยวมาไทย

เพิ่มขึ้นตลอด จนปี 2019 ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำาสถิติสูงสุดใน

ประวัติศาสตร์ไทย คือมีผู้ท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยถึง 39.8 ล้านคน เป็น

อันดับ 8 ของโลก ซึ่งประเทศในเอเชียมีเพียง 2 ประเทศในประเทศ 10 

อันดับแรก อีกประเทศคือ จีน ในอันดับที่ 4 โดยประเทศไทยยังมีลำาดับ

นักท่องเที่ยวเข้าประเทศสูงกว่าประเทศท่องเที่ยวชั้นนำาอย่างญี่ปุ่นอีก

ด้วย ซึ่งญี่ปุ่นไม่ติด 1 ใน 10 อันดับแรกเหมือนไทย สถิติสูงสุดนี้เกิดขึ้น

สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา

ล่าสุด อโกด้าเปิดเผยว่า “กรุงเทพฯ” ติดอันดับ 1 จุดหมายปลาย

ทางยอดนิยมระดับโลก ปี 2022 ซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากไปมากที่สุด 

ก็เป็นอีกสถิติหนึ่งสมัยพลเอกประยุทธ์เช่นกัน

แล้วนักการเมืองไร้ค่าหลายคนยังอวยนโยบายจำานำาข้าว ซ่ึงเป็นการ

ซ้ือข้าวสูงกว่าราคาตลาด เป็นการบิดเบือนกลไกตลาดอย่างไร้สติปัญญา ไร้

ความรู้หลักเศรษฐศาสตร์ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็ชัดเจน ชาวนาเร่งปลูกข้าวมากข้ึน 

หลายคนปลูกข้าวไร้คุณภาพ เอาโตเร็วไว้ก่อน จนสูญเสียตลาดไปมากมาย 

ยอดจำานำาใหม่สูงกว่ายอดระบายออกอย่างต่อเนื่อง ทำาให้การเก็บสต๊อก

ข้าวในโกดังเก็บข้าวเพ่ิมข้ึนไม่หยุด เป็นช่องทางให้ร่ัวไหล กลายเป็นน่ังร้าน 

ข้าวลม ข้าวเน่า และการขายแบบรัฐต่อรัฐ ก็ยังเป็นแบบ “ปลอมๆ” สร้าง

ภาระหน้ีภาครัฐกว่า 5 แสนล้านบาท จนรัฐบาลใกล้ถังแตก กลับเร่งออก 

พ.ร.บ.นิรโทษกรรมหวังคืนเงินโกงชาติพ่ีชาย ทำาให้ “หน้ีประทวนชาวนาก็

ต้องรอไปก่อน คืนเงินโกงชาติพ่ีชายต้องมาก่อน”

ในด้านส่งออก เมื่อวันที่ 26 เมษายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดเผย

ว่า ตัวเลขการส่งออกเดือนมีนาคม 65 เติบโตขึ้น +19.5% มีมูลค่ารวม 

922,313 ล้านบาท ถือว่า “มูลค่�ก�รส่งออกสูงที่สุดในรอบ 30 ปี” นับ

ตั้งแต่มีก�รบันทึกสถิติก�รส่งออกตั้งแต่ปี 2534 ดุลการค้า +34,960 

ล้านบาท สินค้าสำาคัญ 3 หมวดประกอบด้วย 1.สินค้าการเกษตร 

2.สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และ 3.สินค้าอุตสาหกรรม โดย 

1.การส่งออกหมวดสินค้าเกษตร +3.3% มีมูลค่า 69,310 ล้านบาท 

สินค้าเกษตรสำาคัญ เช่น ข้าว +53.9% ไก่แปรรูป +6.6% มันสำาปะหลัง 

นักการเมืองไร้ค่า ยังโกหกว่า ��ักษิ���างานเก่งกว่า� ��� ����เร�ยนศร��ังกา�้ม���าย ��้วจ�ร�้ว่า �ักษิ� โกงเก่งกว่า�คร���ักษิ���างานเก่งกว่า� ��� ����เร�ยนศร��ังกา�้ม���าย ��้วจ�ร�้ว่า �ักษิ� โกงเก่งกว่า�คร�

+6.3% นับว่าเป็นผลงานเหนือกว่านโยบาย “จำานำาข้าว” ของรัฐบาลชิน

วัตรในทุกด้าน

หันไปดูวิกฤตศรีลังกาในปัจจุบัน กำาลังดิ้นรนที่จะชำาระเงินสำาหรับ

สินค้านำาเข้าที่สำาคัญ เช่น อาหาร เชื้อเพลิง และยารักษาโรคสำาหรับ

ประชากร 22 ล้านคน ในขณะที่ศรีลังกากำาลังต่อสู้กับวิกฤตอัตราแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งตามข่าว ทำาให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น

ประมาณ 50% โดยราคาอาหารสูงกว่าปีที่แล้ว 80% เฉพาะค่าเงินรูปี

ศรีลังกา อ่อนค่าจาก 196.4 รูปีศรีลังกา/ดอลลาร์ปีที่แล้ว เป็น 358.50 

รูปีศรีลังกา/ดอลลาร์ในวันนี้ คือ ค่�เงินรูปีศรีลังก�อ่อนตัวลงประม�ณ 

82.5% ทุนสำารองระหว่างประเทศตามแถลงการณ์ล่าสุดจากธนาคาร

กลางของศรีลังกา ระบุว่า “เงินสำ�รองระหว่�งประเทศรวม ณ สิ้นเดือน

มิถุน�ยน 2565 ต�มประม�ณก�รอยู่ที่ 1,900 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ”

สถานการณ์วิกฤตศรีลังกาวันน้ีใกล้เคียงวิกฤตต้มยำากุ้ง ปี 2540 

สมัยรัฐบาลนายกฯ บ๊ิกจ๋ิว และรองนายกฯ ทักษิณช่วงน้ัน ภายในเวลา 1 ปี 

ค่าเงินบาท อ่อนตัวจาก 26 บาท/ดอลลาร์ เมื่อมีการประกาศลอยตัวค่าเงิน

บาทในไทยแล้ว ค่าเงินบาทไทยร่วงลงอย่างหนักเป็นกว่า 50 บาท/ดอลลาร์ 

โดยทำาสถิติต่ำาสุดตลอดกาลไว้ท่ี 56.50 บาทต่อดอลลาร์ ค่�เงินบ�ทอ่อนลง

ถึงกว่� 100% คือเท่�ตัว น่ันคือ แม้น้ำามันในตลาดโลกยังราคา “เท่าเดิม” 

เป็นดอลลาร์ แต่เมื่อมาเป็นบาทก็แพงข้ึนเป็น “เท่าตัว” ทุนสำ�รองระหว่�ง

ประเทศของไทยตกต่ำ�สุด ต่ำ�กว่� 5 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ น่ันคือสมัย

รัฐบาลนายกฯ บ๊ิกจ๋ิว และรองนายกฯ ทักษิณ

แต่สมัยรัฐบาลนายกฯ ประยุทธ์ แม้ทั้งไทยและศรีลังกาต่างก็

เป็นประเทศที่พึ่งพิงรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่างกัน ในปี 2562 ไทย

มีสัดส่วนรายได้จากท่องเที่ยวสูงถึง 16% ของจีดีพี ขณะที่ตัวเลขของศรี

ลังกาคือ 12.6% ในปีเดียวกัน เมื่อเผชิญโรคระบาดใหญ่โควิดทั่วโลกจน

ทำาให้ศรีลังกาขาดรายได้สกุลเงินต่างประเทศจนถึงขั้นวิกฤต ไทยก็ต้อง

เสียรายได้ด้านการท่องเที่ยวเหมือนทุกประเทศทั่วโลก แต่เราก็ยังบริหาร

งานได้ดี ค่าเงินแม้จะอ่อนลงแต่ก็ไม่ได้อ่อนหนักอย่างศรีลังกา ทุนสำารอง

ระหว่างประเทศของไทยยังอยู่สูงอันดับที่ 15 ของโลก เป็นจำานวน 2.22 

แสนล้านดอลลาร์ ใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกา 2.34 แสนล้านดอลลาร์ 

และฝรั่งเศส 2.26 แสนล้านดอลลาร์

ที่น่าเศร้าใจคือ ความจริงที่เปิดโปงโดยนายเสนาะ เทียนทอง 

อดีตเลขาธิการพรรคไทยรักไทย ว่า “ผมคิดว่าคนคนนี้รวยแล้วกลับใจ 

แต่จริงๆ แล้ว เพราะรวยจากโกงชาติ กล้าทำาแม้เผาบ้านเผาเมืองเพื่อ

เอาประกัน”

“พ.ต.ท.ทักษิณไปหาหัวหน้าจิ๋ว คุยกุ๊กกิ๊กอะไรตนไม่รู้ แล้วใน

ที่สุดให้นายทนง พิทยะ มาเป็น รมว.คลัง เข้ามาไม่กี่วันก็ลอยตัวค่าเงิน

บาท จาก 26 บาท ขึ้นเป็น 50 บาท พี่น้องคนไทยเจ๊งเป็นเอ็นพีแอลทั้ง

ประเทศ พอเสร็จภารกิจก็ลาออกเลย มาจัดตั้งรัฐบาลใหม่”

หลักฐานอยู่ท่ีเงินกำาไรจากการทุบเงินบาทท่ีเก็บในกองทุนลับวิน

มาร์ค นอกเหนือจาก “แอมเพิลริช” ซ่ึงทักษิณให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทีวี

ว่า “กองน้ีเปิดเผย” ส่วนกองท่ีไม่เปิดเผยเก็บเงินไว้ต้ังแต่ก่อนเป็นนายกฯ                          

รอบแรก คือ ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 “วินมาร์ค” ได้โอนเงินเข้ามากว่า 

1,500 ล้านบาท ซ้ือหุ้นอสังหาริมทรัพย์จากทักษิณและหญิงอ้อ 6 บริษัท 

(1) พี.ที. คอร์ปอเรช่ัน (2) เอสซีออฟฟิซ ปาร์ค (3) เวิร์ธ ซัพพลายซ์ (4) 

โอเอไอ พร็อพเพอร์ต้ี (เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรช่ัน (มหาชน) : SC) (5) 

เอส ซี เค เอสเทต (6) บี.พี. พร็อพเพอร์ต้ี “ทุกบริษัท ท่ีราคาพาร์” (แม้

กระท่ังบริษัทท่ีชำาระหุ้นเพ่ิมทุนเพียงบางส่วน) โดยมีพิรุธชัดเจนคือ เวิร์ธ 

ซัพพลาย มีมูลค่าทางบัญชีหุ้นละ 7.3-7.4 บาท ปี 2543 ขาดทุน 118 ล้าน

บาท คิดเป็น 2.68 บาทต่อหุ้น ก็ขายท่ี 10 บาท บี.พี. พร็อพเพอร์ต้ี (เดิมคือ 

บริษัท บัสซาวด์) มีมูลค่าทางบัญชีหุ้นละ 5.5-5.7 บาท ปี 2543 ขาดทุน 

13.6 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุน 0.40 บาทต่อหุ้น ก็ขายท่ี 10 บาท ต่างกับ

กรณีขายหุ้นให้เทมาเส็กโดยส้ินเชิงท่ีโอนคร้ังเดียวแลกหุ้น ด้วยราคาท่ีต่อ

รองกันจนสรุปได้ท่ี 49.25 บาทต่อหุ้นจริง ไม่ใช่เหมาท่ีราคาพาร์ แสดงว่า

เป็นบริษัทของครอบครัวเช่นน้ี และเงินน้ันก็กลับมาซ้ือเสียงดูด ส.ส. จน

เป็นการลงทุนซ้ือตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีทักษิณไปในท่ีสุด

นักการเมืองไร้ค่า ยังโกหกว่า “ทักษิณทำางานเก่งกว่า” ... ดูบท

เรียนวิกฤตศรีลังกาล้มละลาย และวิกฤตต้มยำากุ้งที่ประเทศไทยใกล้ล้ม

ละลายสมัยรัฐบาลบิ๊กจิ๋วและทักษิณ แล้วจะรู้ว่า “ทักษิณโกงเก่งกว่า

ใครๆ” โกงได้แม้ชาวไทยวิกฤตจริงๆ.

ก
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VGHเปิดเกมบุกอีอีซีรุกคอนโด-แนวราบ

“เรามองเห็นโอกาส�นต�า�อ�อ�ซ� �ั้งจากราย

ไ�้���จ�านวนปร�ชากร��่คา�ว่าจ�เพิ่มขึ้น

�นอนาคต เฉ��่ยปี�� 100,000 คน �ั้งคน

ไ�ย���ต่างชาติ�นก�ุ่มปร�เ�ศจ�น ญ�่ปุ่น 

���เกาห�� จากการ�ง�ุนจากต่างชาติ��่ม�

อย่างต่อเนื่อง โ�ยเฉพา�อุตสาหกรรม�้าน

การ�พ�ย์����ิจิ�ั�”

พีระพล รังสิมานุรักษ์ 



ตลาดที่ผ่านมาจะมองว่าผันผวนมากและการสะดุดอยู่เป็น

ระยะๆ อาจสร้างความวิตกกังวลกับนักลงทุน โดยทำาให้นักลงทุน

ระยะสั้นออกอาการหวาดหวั่นมาก เพราะมีหลายปัจจัยที่เป็นปัจจัย

เสี่ยงที่นักลงทุนระยะสั้นมองว่าจะกดตลาดมาก ที่ใกล้ตัวมากที่สุด

คือ การเมืองที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีบางบุคคลใน

คณะรัฐบาล ซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วย ทำาให้นักลงทุนเกิดความ

วิตกกลัวหากผลการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจรัฐบาล จะทำาให้เกิด

ความวุ่นวายทางการเมือง การเมืองไทยก็จะไม่มีเสถียรภาพ ย่อม

มีผลกระทบกับนโยบายของรัฐที่จะดำาเนินการต่อไป นับเป็นปัจจัย

ที่สร้างความหวาดหวั่นกับนักลงทุนมาก ตลาดจึงผันผวนไปตาม

อารมณ์ความรู้สึกอยู่ตลอดเวลา ทำาให้นักเก็งกำาไรมองว่าตลาดไป

ไม่ได้  จะต้องกลับมาอยู่ในทิศทางขาลง แต่ล่าสุดเมื่อผลการลง

คะแนนในสภาออกมาว่าไว้วางใจการทำางานของรัฐมนตรีทุกคนใน

รัฐบาล ทำาให้รัฐบาลมีเสถียรภาพที่ดีสามารถดำาเนินงานได้ต่อไป 

ตลาดหุ้นที่เคยสะดุดก็คงจะคลายความกังวล ทิศทางทางตลาดก็จะ

กลับมาอยู่ในทิศทางบวกต่อไป

ส่วนปัจจัยลบอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึนก็คงอยู่ท่ีสงครามรัสเซียกับยูเครน 

ซ่ึงผลจากมีมาตรการคว่ำาบาตรรัสเซีย ทำาให้ตลาดโลกเกิดความไม่

สมดุลท้ังเรื่องน้ำามันและอาหาร เนื่องจากรัสเซียเป็นประเทศท่ีมี

การผลิตน้ำามันได้มากระดับโลก เมื่อมีการคว่ำาบาตรไม่ให้ซ้ือน้ำามัน

จากรัสเซีย ผลท่ีเกิดคือสร้างความเดือดร้อนกับบรรดาประเทศทาง

ตะวันตกอย่างมาก เพราะทางยุโรปต่างใช้น้ำามันจากทางรัสเซียสูง

มาก เมื่อรัสเซียหยุดส่งน้ำามันก็ทำาให้ราคาน้ำามันพุ่งสูง ทำาให้เกิดภาวะ

เงินเฟ้อสูงจนหลายประเทศเกิดความทุกข์

ยากในการดำารงชีพ แม้แต่บรรดาประเทศ

มหาอำานาจทางยุโรปเองก็ยังวุ่นวายป่ันป่วน 

เพราะนอกจากเรื่องน้ำามันแล้วยังพบว่าท้ัง

รัสเซียและยูเครนก็ยังเป็นแหล่งผลิตอาหาร

ข้าวสาลีท่ีใหญ่ของโลก เมื่อสงครามทำาให้

ไม่สามารถขนส่งอาหารและข้าวสาลีให้กับ

ตลาดโลกได้ ภาวะเงินเฟ้อก็ย่ิงสูงข้ึน จึง

สร้างความทุกข์ยากให้กับบรรดาประเทศ

ทางตะวันตก แต่ขณะน้ีเร่ิมมีสัญญาณ

ท่ีดีเมื่อรัสเซียยินยอมเจรจากับยูเครนให้

สามารถส่งออกข้าวสาลีและอาหารได้ 

รวมท้ังรัสเซียก็ยังส่งก๊าซและน้ำามันให้กับ

ประเทศต่างๆ ทำาให้บรรยากาศดูดีคล่ีคลาย

มากข้ึน ราคาน้ำามันมีการอ่อนตัวลง และ
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7เศรษฐกิจ

‘มารวย’ ผุดโครงการใหม่รุกอีอีซี

นายสืบวงษ์ สุขะมงคล ประธานกรรมการบริหาร แพทโก้                                                                                    

กรุ๊ป และบริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำากัด ผู้พัฒนาโครงการท่ี

อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ภายใต้แบรนด์ “บ้านมารวย” เปิด

เผยว่า ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ยัง

ทรงตัว แม้การแข่งขันเข้มข้นกว่าช่วงก่อนโควิด-19 ล่าสุดบริษัท

ได้เปิดตัวโครงการแบรนด์น้องใหม่ทรอฟี บ้านโพธิ์ (TROFY 

Baan Pho) ทาวน์ โฮมแฝด สไตล์อังกฤษ มูลค่าโครงการกว่า 

600 ล้านบาท บนพื้นที่ 25-3-57 ไร่ จำานวน 195 หลัง ภายใต้

คอนเซ็ปต์ OWN YOUR SUCCESS (รางวัลแห่งความสำาเร็จ) 

รองรับการขยายเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอี

ซี เจาะกลุ่มบ้านแนวราบ ประเดิมพรีเซล

เปิดหลักสูตรนายช่างพื้นดิน 

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บมจ.การบินไทย หรือ THAI และสถาบันการบิน

พลเรือน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยเรื่องการฝึกอบรม 

ภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายช่างพื้นดิน ณ สถานประกอบการ

จริง เนื่องจากเล็งเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพช่างอากาศยาน เป็น                                        

องค์ประกอบสำาคัญที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจสาย

การบินที่มีแนวโน้มกลับมาเติบโตอีกครั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ

พัฒนาบุคลากรสาขาช่างอากาศยานให้ได้รับการฝึกอบรมทักษะ

การทำางานอย่างมืออาชีพ ในสถานที่ซ่อมบำารุงอากาศยานจริง                                        

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานที่สายช่าง การ 

บินไทย ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ โครงการความร่วมมือครั้งนี้

เพื่อยกระดับการฝึกอบรมช่างอากาศยานของประเทศไทย รวม

ทั้งสายช่าง การบินไทย 

ผนึกพันธมิตรพัฒนาเมืองอุตฯ เชิงนิเวศ 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า                                                                                  

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระ                                                                                          

ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่ง

เน้นการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” 

ครบทั้ง 5 มิติ คือ มิติกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และการบริหารจัดการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 

การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มุ่งสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ ความม่ันคงทางสังคมและส่ิง 

แวดล้อม พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน โดยส่งเสริม สนับ 

สนุน ผลักดัน ยกระดับเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมตามเป้าหมาย

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 39 จังหวัด 

ttb ชี้แรงงานสายเทคการเงินตลาดต้องการสูง

นายนริศ สถาผลเดชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัว 

หน้า ttb analytics เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบี ร่วม

ออกบูธในงาน Tech ConNEXT Job Fair 2022 พร้อมร่วมเวที

เอ็กซ์คลูซีฟทอล์ก แชร์ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้

กับผู้ที่มีความสนใจสายงาน FinTech ซึ่งเป็นสายงานที่ต้องการ

สูงในตลาดแรงงาน เนื่องจากอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงมาร่วมทีมดิจิทัล 

ทีทีบี สปาร์ค ต่อยอดความรู้และพัฒนาศักยภาพการทำางาน

ด้านดิจิทัล โดยไม่จำาเป็นต้องจบสาขา Tech และ Data ขอเพียง

มีความตั้งใจแน่วแน่กับเป้าหมายที่ต้องการแก้ปัญหาทางการ

เงินให้ผู้คนด้วยเทคโนโลยี เพื่อสร้างชีวิตทางการเงินท่ีดีข้ึนให้คน

ไทย ผ่านดิจิทัลโซลูชันทางการเงินท่ีตอบสนองความต้องการของ  

ผู้คน.

ยันซื้อไฟเอกชนโปร่งใส!
กฟผ.แจงชัดไม่เอื้อกลุ่มทุนลั่นสั่งเดินเครื่องผลิตตามกฎหมาย

นางสาวจิราพร ศิริคำา 

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะ

โฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผย

ถึงกรณีที่มีการกล่าวว่า กฟผ.

เลือกซื้อไฟจากแหล่งแพงสุด

ด้วยการเลือกซื้อไฟจากผู้ผลิต

ไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ที่มีราคา

สูง เอื้อประโยชน์ให้เอกชนจน                            

ทำาให้เกิดปัญหากำาลังผลิตไฟ 

ฟ้าล้นระบบ และก่อให้เกิดหนี้ 

83,010 ล้านบาทนั้น ไม่เป็น

ความจริง เนื่องจากการรับซื้อ

ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

รายใหญ่ (IPP) และผู้ผลิต

ไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เป็นไป

ตามนโยบายที่ภาครัฐกำาหนด 

เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลง 

ทุนดำาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า เพิ่ม

การแข่งขันในกิจการพลังงาน 

และช่วยลดภาระการลงทุน

ของภาครัฐ

ซึ่งภาครัฐเป็นผู้คัดเลือก

ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีราคาต่ำาสุดใน

ช่วงเวลานั้นๆ โดยผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ

กำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

และคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ตาม

ลำาดับ โดย กฟผ.เป็นเพียงผู้                                     

รับซ้ือไฟฟ้าตามราคาท่ีรัฐกำาหนด 

และดำาเนินการตามระเบียบ

การรับซ้ือไฟฟ้า ซ่ึงมีความโปร่ง 

ใสและตรวจสอบได้เท่านั้น

ทั้งนี้ แม้ศูนย์ควบคุม

ระบบกำาลังไฟฟ้า กฟผ. จะเป็น

ผู้ควบคุมการเดินเครื่องโรง

ไฟฟ้าท้ังหมด แต่เงื่อนไขการส่ัง                                          

เดินเครื่องโรงไฟฟ้า ต้องปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลัง                               

งานปี 2550 เพื่อให้เกิดการสั่ง

เดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างเป็น

ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดย

ยึดหลักเกณฑ์ตามลำาดับคือ 

เริ่มจากการสั่งเดินเครื่องโรง

ไฟฟ้าประเภทจำาเป็นต้องเดิน

เครื่องเพื่อรักษาความมั่นคง 

หรือที่เรียกว่า Must Run เป็น

ลำาดับแรก เพราะหากไม่เดิน

เครื่องโรงไฟฟ้าประเภทนี้แล้ว 

ระบบไฟฟ้าจะเกิดความมั่นคง

ลดลง อาจทำาให้ไฟฟ้าดับได้

ลำาดับถัดมาคือ สั่งเดิน

เครื่องโรงไฟฟ้าประเภทจำาเป็น

ต้องรับซื้อขั้นต่ำาตามสัญญา 

หรือที่เรียกว่า Must Take ทั้ง                                   

ด้านไฟฟ้าและสัญญาซื้อขาย

ก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ โรงไฟฟ้า 

SPP เพราะหากไม่เดินเครื่อง

โรงไฟฟ้าเหล่าน้ีอาจนำาไปสู่การ                        

จ่ายเงินค่าซื้อไฟฟ้าหรือก๊าซ

ธรรมชาติขั้นต่ำาโดยไม่ได้รับ

พลังงานไฟฟ้า จากนั้นจึงสั่ง

เดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุน

การผลิตต่ำ าที่ สุดตามลำาดับ 

หรือที่เรียกว่า Merit Order 

ได้แก่ โรงไฟฟ้า กฟผ. และ

Q2ราคาบ้านจัดสรรดิ่ง

ชี้พิษโควิดทำาศก.ซบเซา

สภาวการณ์ขาดแคลนอาหารก็ลดลง จึงมองว่าปัจจัยเส่ียงท่ีเคยน่า

วิตกกังวลกำาลังจะเปล่ียนมาเป็นปัจจัยบวก จะมีผลให้ตลาดหุ้นท่ัวโลก

คลายความวิตกไปได้ระดับหน่ึง ทำาให้มองว่าตลาดหุ้นไทยท่ีสะดุดมา

นาน ถึงเวลาท่ีจะเร่ิมฟ้ืนตัวกลับมาสู่ภาวะปกติ ย่ิงผลประกอบการ

ธุรกิจไตรมาส 2 มาหนุน ตลาดจะเดินหน้าได้มากข้ึน จึงควรลงทุน.

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

KBANK นักลงทุนที่เคยกังวล กลัวธุรกิจธนาคารจะมีกำาไร

ต่ำา เพราะกลัวจะมี NPL สูง คงต้องกลับไปคิดทบทวนกันใหม่ 

เพราะในปี 2564 ที่ผ่านมาก็บอกให้รู้แล้วว่าปัญหาเรื่อง NPL ดีขึ้น

จากปี 2563 มาก ทำาให้ปี 2564  KBANK มีกำาไรเพิ่มมาอยู่ระดับ 

38,052.72 ล้านบาท กำาไรเพิ่มจากปี 2563 เกือบ 10,000 ล้าน

บาท เพราะปี 2564 ไม่ต้องตั้งสำารองหนี้เสียมากเหมือนปี 2563 

นั่นเกิดจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนั่นเอง แต่ก็ยังนับว่าเป็นการ

เติบโตของเศรษฐกิจในระดับต่ำา มาปี 2565 นี้ แม้จะมีการปรับลด

การเติบโตของเศรษฐกิจลงจาก 4% มาอยู่ประมาณ 3-3.5% ก็ยัง

สูงกว่าปี 2564 มาก ทำาให้มั่นใจได้ว่าธนาคารจะมีกำาไรดีกว่าปีก่อน

เช่นกัน เมื่อมาดูผลการดำาเนินงานของ KBANK ในปี 2565 นี้ จะ

พบว่าครึ่งปีแรก ทำากำาไรได้ถึง 22,004.71 ล้านบาทแล้ว กำาไรสูง

กว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 12.72% กำาลังบอกให้รู้ว่ากำาไรปี 2565 

จะต้องสูงกว่าปีก่อนแน่นอน จึงคาดว่าตลอดปี 2565 KBANK 

น่าจะมีกำาไรในระดับ 44,000 ล้านบาทได้ ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 

18.57 บาท เมื่อใช้พีอีแค่ 10 เท่ามาคำานวณราคาหุ้น จะได้ราคา

ที่ 185.70 บาท แต่ราคาในตลาดซ้ือขายกันแค่ 140 บาท จึงยังมี 

up side ได้อีกมากถึง 32.65% ส่วนเงินปันผลคาดว่าจะได้ประมาณ 

3.57% ดูอย่างน้ีก็น่าลงทุนได้แล้ว เพราะมีความคุ้มค่ามากพอ แต่

ท่ีควรพิจารณาต่อคือให้กลับไปดูมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ KBANK ท่ี

ปัจจุบันอยู่สูงท่ี 206.05 บาท สูงกว่าราคาหุ้นในตลาดกว่า 47% 

ทำาให้ได้คำาตอบท่ีชัดเจนมากว่าราคาหุ้นในตลาดยังต่ำาเกินจริงอยู่มาก 

การลงทุนจึงแทบไม่มีความเส่ียง มีแต่ความคุ้มค่าและยังมี

โอกาสได้กำาไรจากส่วนต่ำาของราคามากอีกด้วย จึงควรลงทุน

BCP ความผันผวนของราคาน้ำามันในตลาดโลก มีผล 

กระทบกับผลประกอบการของธุรกิจน้ำามันโดยตรง นักลงทุน

จึงเกิดความหว่ันวิตกค่อนข้างมาก เมื่อราคาน้ำามันผันผวนมาก 

แต่ความผันผวนของราคาน้ำามันไม่ได้มีผลในทางลบกับธุรกิจ

น้ำามันอย่างเดียว ยังมีผลในทางบวกกับธุรกิจเช่นกัน จึงต้อง

พิจารณาดูว่าราคาน้ำามันผันผวนไปในทิศทางใด หากเป็นการ

ผันผวนในทางลบหรือราคาน้ำามันตกต่ำาลงก็ย่อมเกิดผลลบกับ

ธุรกิจ อาจทำาให้ธุรกิจมีผลประกอบการขาดทุนได้ ในทาง

กลับกันหากราคาน้ำามันปรับสูงขึ้น ธุรกิจน้ำามันก็จะมีกำาไรสูง

ตามไปด้วย จึงควรพิจารณาเสียก่อนว่าทิศทางราคาน้ำามัน

ในแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไร อย่างปัจจุบันจะพบว่าราคา

น้ำามันผันผวนในทางบวกค่อนข้างมาก ซึ่งราคาน้ำามันไม่

ได้เพิ่งมีการปรับขึ้น แต่ได้ขยับขึ้นมาตั้งแต่ปีก่อน (2564) 

แล้ว ดังนั้นเมื่อมาดูหุ้น 

BCP ซึ่งปัจจุบันยังมี

ราคาค่อนข้างต่ำามาก จะ

พบว่า 2 ปีก่อนธุรกิจยัง

ตกต่ำามีผลการดำาเนินงาน

ขาดทุนมากถึง 6,967.07 

ล้านบาท มาปีกลาย

ราคาน้ำามันสูงขึ้น ทำาให้ 

BCP กลับมามีกำาไรสูง

ที่ 7,623.79 ล้านบาท

ทันที มาปี 2565 นี้ยังคง

พบว่าไตรมาสแรก BCP 

ยังมีกำาไรสูงที่ 4,356.32 

ล้านบาท กำาไรยังสูงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมากถึง 90.77% 

เป็นการบอกชัดเจนมากว่าปี 2565  BCP จะมีกำาไรสูงกว่าปีก่อน

มาก คาดว่าจะมีกำาไรสูงที่ 1.4 หมื่นล้านบาทได้ จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 

10.17 บาท เพียงประเมินราคาหุ้นด้วยพีอีแค่ 5 เท่า ยังได้ราคาที่ 

50.83 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดยังอยู่แค่ 29 บาท จึงมี up side 

ได้อีกมากถึง 75.28% ส่วนเงินปันผลก็จะได้สูงกว่า 9% หากจ่าย

ตามนโยบายของธุรกิจ และ BCP ยังมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีสูงที่ 43 

บาทด้วย แสดงว่าราคาหุ้นในตลาดยังต่ำาเกินจริงมาก

SENA ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงถูกมองข้ามจากนักลงทุน 

เพราะคิดว่าธุรกิจจะเติบโตได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจถดถอย

และมีโรคระบาดอยู่ นั่นเป็นความคิดติดอยู่กับภาพเดิมๆ ในอดีต 

เพราะมาปี 2565 เหตุการณ์ต่างๆ ดีขึ้น แม้จะมองว่าเศรษฐกิจ

ยังโตไม่มาก แต่ก็โตสูงกว่าปีก่อนเท่าตัวคือ จากปีก่อนที่เศรษฐกิจ

โต 1.6% มาปี 2565 ประเมินอย่างต่ำาๆ จะโตสูงกว่า 3% จึงดีกว่า

กันมาก นอกจากนี้การเปิดประเทศทำาให้นักลงทุนจากต่างประเทศ

เข้ามาลงทุนได้มากขึ้น ธุรกิจนี้จึงมีการฟื้นตัวได้มาก มองแนวโน้ม

ธุรกิจจะมีการฟื้นตัวมากขึ้น เมื่อมาดูที่ SENA ยังคงเป็นธุรกิจที่

เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ราคาหุ้นยังถูกกดต่ำาอยู่มาก ดูได้

จากผลประกอบการปีก่อน (2564) มีกำาไรเพิ่มมาอยู่ที่ 1,250.42 

ล้านบาท มาต้นปี 2565 นี้ ไตรมาสแรกทำากำาไรได้แล้ว 336.34 

ล้านบาท กำาไรเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 46.67% แสดงว่าปี 

2565 น่าจะมีกำาไรมากกว่าปีก่อน แต่ในที่นี้แค่ประเมินอย่างต่ำาให้

มีกำาไรในระดับปีก่อน จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 0.7835 บาท เมื่อคำานวณ

ราคาด้วยค่าพีอี 10 เท่า จะได้ราคาที่ 7.83 บาท แต่ราคาหุ้นใน

ตลาดอยู่แค่ 3.90 บาท จึงมี up side ได้อีกมากถึง 123.85% โดย

จะได้เงินปันผลในระดับ 5.42% ด้วย ที่สำาคัญ SENA มีมูลค่าหุ้น

ตามบัญชีสูงที่ 5.63 บาท แสดงว่าราคาหุ้นในตลาดยังต่ำากว่าความ

เป็นจริงอยู่มาก ทำาให้ยังน่าลงทุน. 

ไทยโพสต์ • กฟผ.โต้การรับซ้ือไฟฟ้าจากเอกชนเป็นไปตามนโยบายที่

ภาครัฐกำาหนด ไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนใด ส่วนการสั่ง

เดินเครื่องโรงไฟฟ้าเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงานปี 

2550 โดยยึดหลักความเป็นธรรม

สะดุดแต่ไม่หยุดไปต่อ

ฟุ้งสนามบิน

ขอนแก่นคืบ

คุยเสร็จปี66 

จิราพร ศิริคำา

57,726.21

22/7/65

1,552.73
+6.42

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,084.64 4,439.89 +644.74
 5,505.80 5,587.79 -81.99
 26,718.26 26,578.32 +139.93
 20,417.52 21,120.21 -702.69

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 36.25 36.98
ยูโร 36.63 37.75
ปอนดสเตอรลิง 42.99 44.59
เยน (100 เยน) 26.15 27.26
หยวนจีน 5.11 5.50
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,800 29,900
ทองรูปพรรณ 29,258 30,400
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

จัดประชุม • นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารโครงการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง 

เป็นประธานงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนว

รถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนรัตนาธิเบศร์ ช่วงถนนราชพฤกษ์–ถนนกาญจนาภิเษก โดยมีหน่วยงานภาค

ธุรกิจ หน่วยงานเอกชน ที่อยู่อาศัย และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงราย

ละเอียดแผนดำาเนินงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง

การก่อสร้าง. 

โรงไฟฟ้า IPP เพื่อให้ต้นทุนค่า

ไฟฟ้าต่ำา.

ทุ่งมหาเมฆ • รายงานข่าว

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิด

เผยถึงความคืบหน้าโครงการ

ก่อสร้างอาคารที่พักผู้ โดยสาร

หลังใหม่พร้อมปรับปรุงอาคาร

ที่พักผู้ โดยสารหลังเดิมและ

ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์

หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมอาคาร

สนามบินขอนแก่น ซึ่งขณะนี้                                  

ภาพรวมของงานก่อสร้างอาคาร

ที่พักผู้ โดยสารหลังใหม่พร้อม

อาคารจอดรถยนต์ มีความก้าว 

หน้าสะสม 82.45% คาดงาน

ก่อสร้างจะแล้วเสร็จต้นปี 2566  

ทั้ งนี้ เ มื่ อ โครงการก่ อ 

สร้างอาคารที่พักผู้ โดยสารหลัง

ใหม่ พร้อมปรับปรุงอาคารที่พัก

ผู้ โดยสารหลังเดิมเมื่อแล้วเสร็จ

จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน

การรองรับผู้ โดยสารให้กับท่า

อากาศยานขอนแก่น จากเดิม

รองรับผู้ โดยสารได้ 1,000 คน                          

ต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อ

ชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี                    

ขณะที่งานก่อสร้างอาคารจอด                              

รถยนต์หลังใหม่เพิ่มอีก 1 หลัง                                     

จากเดิม 5 ชั้น รองรับการ

จอดรถยนต์ ได้ 450 คัน เป็น

อาคาร 7 ชั้น จอดรถยนต์ ได้ 

552 คัน จะสามารถรองรับรถ 

ยนต์ ได้สูงสุด รวมเป็น 1,002 

คัน   

สำาหรับอาคารผู้ โดยสาร

หลังใหม่มีเนื้อที่ 28,000 (ตาราง

เมตร) ตร.ม. ขณะที่อาคารหลัง                                     

ปัจจุบัน หากปรับปรุงแล้วจะมี

พื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 16,500 ตร.ม. 

เมื่อรวมเป็นหลังเดียวกันจะมี                                         

พื้นที่ใช้สอยรวม 44,500 ตร.ม. 

สำาหรับจังหวัดขอนแก่นเป็น

ประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                     

และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ภาพรวมการเดิน

ทางท่าอากาศยานขอนแก่น 

ครึ่งปี (ม.ค.–มิ.ย.2565) เพิ่ม

ขึ้น เมื่ อ เปรียบเทียบกับช่วง

เวลาเดียวกันของปี 2564 ผู้

โดยสารใช้บริการ 626,009 คน 

เฉลี่ย 3,459 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 

111%.  

ไทยโพสต์ • ‘REIC’ แจงไตรมาส 

2/2565 ดัชนีราคาบ้านจัดสรร

ใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุง 

เทพฯ-ปริมณฑล ดิ่งต่อเนื่องเป็น

ไตรมาสที่ 6 โอดพิษโควิด-19 ทำา

เศรษฐกิจซบเซา ด้านราคาห้อง

ชุดใหม่ทรุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 

7 เหตุกำาลังซื้อลูกชาวค้าจีนหาย 

หลังปิดประเทศยาว

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษา                                      

การผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลอสัง                                                  

หาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสง 

เคราะห์ (ธอส.) หรือ REIC เปิด

เผยว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ ที่

อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล ในไตรมาส 2/ 

2565 มีค่าดัชนีมีค่าเท่ากับ 127.3                                     

ลดลง -0.4% เมื่อเทียบกับช่วง

เวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็น 

การลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาส

ที่ 6 ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2564 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีการ                        

เปิดขายมาก่อนหน้าไตรมาส

นี้ โดยผู้ประกอบการมีการปรับ

ลดราคาให้สอดคล้องกับความ

สามารถในการซื้อของผู้ซื้อใน

กลุ่ม Real Demand ที่ลดลงจาก

ภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ภาวะ

อัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่อยู่

ในทิศทางขาขึ้น

สำ าหรับดั ชนี ราคาห้อง

ชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายใน

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2/                                         

2565 มีค่าดัชนีเท่ากับ 151.8 จุด                                       

ลดลง -0.1% เมื่อเทียบกับช่วง

เวลาเดียวกันของปีก่อน ดัชนีราคา                                                    

ห้องชุดใหม่ยังคงลดลงต่อเนื่อง

กันเป็นไตรมาสที่ 7 แล้ว ตั้งแต่

ไตรมาส 4/2563 แต่หากเทียบ

กับไตรมาสก่อนหน้า ดัชนีราคา                                                

ห้องชุดใหม่เพิ่มขึ้น 0.1% นอก 

จากนี้ยังมีข้อสังเกตว่า ดัชนีราคา

ห้องชุดใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มี

ทิศทางปรับตัวข้ึน ซ่ึงแสดงให้เห็น 

ว่า ราคาห้องชุดใหม่มีแนวโน้มที่

จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามต้นทุนค่า

ก่อสร้างใหม่ที่ปรับตัวสูงขึ้นตาม

ราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น

“ภาพรวมราคาห้องชุด

ใหม่ท่ียังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อ

เนื่อง ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการ

หดหายไปของกำาลังซ้ือชาวต่าง

ชาติโดยเฉพาะชาวจีนท่ียังไม่เปิด

ให้เดินทางออกนอกประเทศ รวม

ท้ังการหดหายไปของกำาลังซ้ือใน

กลุ่มนักลงทุนและนักเก็งกำาไรท่ีได้

รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีซบเซาจากการแพร่ระบาดของ

โควิด-19” นายวิชัยกล่าว.
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้



กิสถาน, เติร์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถาน

“นักเทนนิสหญิงทีมชาติไทยชุดนี้มีทั้งรุ่นพี่ฝีมือดีและรุ่นน้อง

ดาวรุ่งผสมผสานกันไป ส่วนใหญ่เพิ่งรับใช้ชาติในศึกซีเกมส์ ครั้ง

ที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม และร่วมกันคว้าเหรียญทองประเภททีม

หญิงมาได้ รวมทั้งทีมงานเจ้าหน้าที่ที่เคยมีประสบการณ์กับรายการ

ระดับนี้มาแล้ว ผมคาดหวังว่าทีมไทยจะมีโอกาสทำาผลงานที่ดี เพื่อ

สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยครับ” นายสุชัยกล่าวทิ้งท้าย.
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9กีฬา

พ่อเมืองเพชรบุรีดีใจ ส.จักรยานนำาความสุขให้

เพชรบุรี • การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย) 

และการแข่งขันจักรยาน “ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 

4 All” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 

2565 สนามที่ 2 ที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม นาย

ณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า 

หลังจากสถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง ทางจังหวัด

เพชรบุรีก็สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางกีฬาต่างๆ มากมาย ทั้ง

การปั่นจักรยาน การวิ่ง และการออกกำาลังกายต่างๆ เพื่อส่ง

เสริมให้พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีได้ออกกำาลังกาย มีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง นอกจากนี้ยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้า

มาจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะ

เขื่อนแก่งกระจาน เป็นเขื่อนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ดำาริให้มีการศึกษาความเหมาะสมและ

ก่อสร้างขึ้น เราสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการพระราชดำาริ

ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม จากภาพที่สื่อมวลชนได้เผยแพร่ออก

ไปทั่วประเทศจะเห็นว่านักกีฬาจักรยาน นักท่องเที่ยว มีโอกาส

ได้ชื่นชมว่าจังหวัดเพชรบุรีมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก พ่อเมือง

เพชรบุรีกล่าวอีกว่า การที่สมาคมมาจัดแข่งขันที่จังหวัดเพชรบุรี 

ทำาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น กิจการร้านค้า

ร้านอาหารมีความคึกคัก โรงแรมที่พักก็ถูกจับจองเต็มทุกแห่ง 

แต่ละรายการมีเงินไหลเข้าจังหวัดหลายร้อยล้านบาท

จิดาภามั่นใจชบาแก้วยู 18 ชนะสิงคโปร์ ได้

อินโดนีเซีย • เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. 

ที่ปานาฮา สเตเดียม ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U18 ลงฝึกซ้อม

ช่วงเช้า เพื่อเตรียมพร้อมที่จะพบกับสิงคโปร์ ในศึกฟุตบอลหญิง

ชิงแชมป์อาเซียน นัดที่ 2 สำาหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นที่การเข้า

ทำาประตูเป็นหลัก โดยใช้เวลาการประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 

หลังการฝึกซ้อม  จิดาภา ดำาริห์ แข้งชบาแก้ว U18 กล่าวว่า 

“เกมแรกเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นมากๆ ค่ะ เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ติดทีม

ชาติและได้รับโอกาสลงสนาม พวกเราเอาชนะมาได้มันเป็นสิ่ง

ที่ดีมาก เรื่องของการปรับตัวส่วนตัวยังต้องปรับเรื่อยๆ เพราะ

อย่างที่บอกค่ะ มันเป็นครั้งแรก แต่ก็มีพี่ๆ ในทีมคอยช่วยเหลือ 

แนะนำาตลอด ทั้งเรื่องในและนอกสนาม เกมต่อไปเจอสิงคโปร์

พวกเราทุกคนพร้อมมาก และคิดว่าจะชนะให้ได้ เราทุกคนคุย

กันเสมอในทีม เราจะทำาให้เต็มที่ ฝากแฟนบอลติดตามเชียร์

และให้กำาลังใจพวกเราด้วยนะคะ” สำาหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติ

ไทย U18 จะลงสนามเกมที่ 2 รอบแบ่งกลุ่ม พบกับสิงคโปร์ ใน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. ที่สนามเกโรลา จาร์

กาบาริ่ง 

‘ม้าเทพบุตรดาวเหนือ’ แซงยึดแชมป์ม้ากีฬา

กรุงเทพฯ • สมาคมกีฬาม้าแข่งไทย ร่วมกับสมาคมราชกรีฑา

สโมสร ร่วมกันจัดการแข่งขันแข่งม้ากีฬาแบบไม่มีการพนันและ

ไม่เปิดให้ผู้ชมเข้าสนาม ชิงถ้วยเกียรติยศ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่สนามราชกรีฑาสโมสร (สนาม

ปทุมวัน) เมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยจัดแข่งขันทั้งหมด 10 

เที่ยว มี พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬา

ม้าแข่งไทย พร้อมด้วย พล.อ.คณิต สาพิทักษ์ เลขาธิการสมาคม 

ร่วมมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ สำาหรับไฮไลต์ของการแข่งขัน

ครั้งนี้อยู่ที่เที่ยวที่ 7 ม้าพี่ใหญ่ หมายเลข 1 ที่ขี่โดยจ๊อกกี้วิษณุ

กรณ์ จากคอก เอส.วาย. เต็ง 1 ของการแข่งขัน ออกตัวนำาคู่

แข่งมาตลอดการแข่งขัน และดูเหมือนจะไม่พลาดแชมป์แล้ว 

แต่สุดท้ายถูกม้าเทพบุตรดาวเหนือ หมายเลข 14 ที่ขี่โดยจ๊อก

กี้สันติภาพ จากคอกสิริสดใส อาศัยความสดลดความเก๋า วิ่ง

แซงเข้าเส้นชัยไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปด ชนิดที่ต้องใช้ภาพถ่าย

ตัดสินแชมป์กันเลยทีเดียว ทำาให้ม้าเทพบุตรดาวเหนือคว้า

แชมป์ รับถ้วยเกียรติยศ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และเงิน

รางวัล 100,000 บาท ไปครอง ขณะที่ม้าพี่ใหญ่ รองแชมป์ รับ

เงินรางวัล 30,000 บาท และอันดับ 3 ม้าหนุ่มผาแดง ขี่โดยจ๊อก

กี้จตุพล จากคอก บี.เอส.พี. รับไป 20,000 บาท.

ไต้หวัน • การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 รายการ 

“โยเน็กซ์ ไทเป โอเพ่น 2022” ที่กรุงไทเป ไต้หวัน เมื่อวันที่ 24 

กรกฎาคม 2565 เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งมีนักกีฬาไทยผ่าน

เข้ารอบมาประเภทเดียวในประเภทคู่ผสม

“ไตเติ้ล” รุษฐนภัค อูปทอง กับ “นั่ง” ชาสินี โกรีภาพ คู่มืออันดับ 

158 ของโลก แพ้ให้กับ ลี ชุนไห่ กับ อึ้ง ซื่อเหยา คู่มืออันดับ 71 ของ

โลกจากฮ่องกง  0-2 เกม 8-21 และ 9-21 “ไตเติ้ล” รุษฐนภัค กับ “นั่ง” 

ชาสินี  คว้ารองแชมป์ประเภทคู่ผสม แบดมินตันโยเน็กซ์ ไทเป โอเพ่น 

2022” ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ 300 พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 693,500 บาท เมื่อวันที่ 24 ก.ค.65

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิก

สากล รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายกสมาคมกีฬา

แบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ กล่าวภายหลังว่า “ขอ

ชื่นชมและเป็นกำาลังใจให้กับคู่ผสมดาวรุ่งอีกคู่ของไทย ไตเติ้ล-นั่ง ซึ่ง

เป็นคู่ผสมคลื่นลูกใหม่ที่เพิ่งจับคู่กันในต้นปีนี้ แต่ถือว่าทำาผลงานได้อย่าง

ดี เป็นคู่ที่น่าจับตามอง และสตาฟฟ์โค้ช ภายใต้การดูแลของโค้ชเอ-มณี

พงษ์ จงจิตร จะต้องดูแลเพื่อพัฒนาต่อไป การเข้าชิงครั้งนี้ถือเป็นการ

เข้าชิงครั้งที่ 3 แล้วของทั้งคู่ โดย 2 ครั้งแรกช่วงต้นปี เป็นการเข้าชิงใน

รายการระดับ Inter Challenge แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เข้าชิงในระดับ

เวิลด์ทัวร์ 300”

ไทยโพสต์ • นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬา

ลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผย

ว่า สมาคมจะส่งนักเทนนิสหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปร่วมการ

แข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ “บิลลี จีน 

คิง คัพ บาย บีเอ็นพี พาริบาส์” ประจำาปี 2022 โซนเอเชีย/โอเชีย

เนีย กลุ่ม 2 อีเวนท์ เอ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

ระหว่างวันที่ 8-13 ส.ค.2565

นักเทนนิสหญิงทีมชาติไทยชุดนี้ ประกอบ

ด้วย “ลักส์” ลักษิกา คำาขำา, “แน็ต” พัณณิน โควา

พิทักษ์เทศ, “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ, “อีฟ” พัช

รินทร์ ชีพชาญเดช และ “รวงข้าว” ลัลนา ธารา

ฤดี โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล อุปนายกสมาคมกีฬา

ลอนเทนนิสฯ เป็นผู้จัดการทีม, “โค้ชเอ็กซ์” นาย                    

พชรพล คำาสมาน กัปตันทีม, นายวีรภัทร สิริจริยา

พร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และ น.ส.แพรวพรรณ 

แซ่ลี้ นักกายภาพ

นายสุชัยกล่าวต่อว่า ในโซนเอเชีย/โอเชีย

เนีย แบ่งเป็น 2 อีเวนท์คือ เอ (11 ชาติ) และ

บี (12 ชาติ) โดยทีมไทยอยู่อีเวนท์เอ ร่วมกับ 

ไต้หวัน, ฮ่องกง, อิหร่าน, ลาว, มาเลเซีย, มัลดีฟส์, 

แปซิฟิก โอเชียเนีย, สิงคโปร์ และเวียดนาม ขณะ

ที่อิรักได้ถอนทีมออกไป ส่วนอีเวนท์บี จะแข่งขัน

ที่ประเทศทาจิกิสถาน ระหว่างวันที่ 22-27 ส.ค.

2565 ได้แก่ บรูไน, กัมพูชา, กวม, เลบานอน, มา

เก๊า, มองโกเลีย, โอมาน, ปากีสถาน, ศรีลังกา, ทาจิ              

ชลบุรี • เศรษฐี ประคองเวช นักกอล์ฟวัย 28 ปีจากชลบุรีโชว์

ความเหนียวในช่วงท้ายก่อนจบรอบสุดท้าย 3 อันเดอร์พาร์ 67 รวม

สี่วันคว้าแชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการที่สี่ในอาชีพไปครอง 

ด้วยสกอร์รวม 19 อันเดอร์พาร์ 261 เฉือนอิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ 

เพียงสโตรกเดียว ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการสิงห์ พัทยา 

โอเพ่น 2022 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ที่สนามแหลมฉบังฯ 

ระยะ 6,927 หลา พาร์ 

70 จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 

ก.ค.ที่ผ่านมา

เศรษฐี ประคอง

เวช นักกอล์ฟวัย 28 ปี 

ซึ่งสตาร์ทวันสุดท้ายการ

แข่งขัน 1 สโตรก พลาด

เสียโบกี้ตั้งแต่หลุมแรก แต่

จากนั้นก็แก้ตัวด้วยการ

เก็บเบอร์ดี้คืนมา 4 เบอร์

ดี้ที่หลุม 2, 7, 10 และ 

14 ก่อนเซฟพาร์ไปตลอด

ทางในช่วงสี่หลุมสุดท้าย

และจบสกอร์รอบสุดท้าย

เข้ามาอีก 3 อันเดอร์พาร์ 67 รวมสี่วันคว้าแชมป์ไปครองด้วยสกอร์

รวม 19 อันเดอร์พาร์ 261 รับเงินรางวัลไปครอง 450,000 บาท 

พร้อมคะแนนสะสมในการจัดอันดับเวิลด์กอล์ฟแรงกิ้ง 

นับเป็นการคว้าแชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการที่สาม

ของเศรษฐีต่อจากชัยชนะที่ กอล์ฟ รีสอร์ต สอยดาว เมื่อปี 2019 

ตามด้วยชัยชนะท่ีบลูแคนยอน คันทรีคลับ เมื่อปี 2021 และเมื่อปลาย

เดือนมกราคมที่ผ่านมาเพิ่งคว้าแชมป์บุญชู เรืองกิจ แชมเปียนชิพ ที่

แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี่คลับ ซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่า “เป็น

เกมที่ค่อนข้างกดดันนิดนึง เพราะเราเป็นผู้นำาตั้งแต่หลุมแรก แต่วัน

นี้ทีช็อตดีมากครับ บวกกับพัตต์ค่อนข้างดีครับ รู้สึกดีใจมากเลยครับที่

ได้แชมป์แมตช์นี้เป็นรายการที่สี่ของออลไทยแลนด์ ต้องขอบคุณทาง

ครอบครัวที่ทำาให้ผมมาอยู่จุดนี้ ได้ ขอบคุณแคดดี้ พี่น้องและแฟนที่

เชียร์มาตลอด ที่สำาคัญขอบคุณสิงห์ที่สนับสนุนออลไทยแลนด์ทัวร์มา

อย่างยาวนาน”

ทางด้านอิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ แชมป์ออลไทยแลนด์ 2 

รายการ วัย 29 ปี ซึ่งเปิดฉากรอบสุดท้ายมีคะแนนตามหลังผู้นำาเพียง

สโตรกเดียว และหนุ่มจาก

นนทบุรีจู่โจมอย่างรวดเร็ว

ด้วยการเก็บสี่เบอร์ดี้ติดต่อ

กันในการเล่นสี่หลุมแรก จาก

นั้นไปสะดุดเสียโบกี้ที่หลุม 6 

แม้จะได้เบอร์ดี้คืนที่หลุม 9 

ทว่าเข้าเก้าหลุมสุดท้ายทำา

อะไรเพิ่มไม่ได้แถมเสียไปอีก

โบกี้ที่หลุม 12 ทำาให้จบรอบ

สุดท้ายเข้ามา 3 อันเดอร์

พาร์ 67 จบอันดับสองด้วย

สกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 

262 รับเงินรางวัลปลอบใจ

ไป 285,000 บาท

อันดับสามที่สกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ 264 ตามเข้ามาเท่า

กันถึง 6 คน ประกอบด้วย ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ (66), นิติธร ทิพย์

พงษ์ (66), ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ (66), ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต (68), ธัญ

พิสิษฐ์ ออมสิน (68) และเฉิน กูซิน (67) นักกอล์ฟจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน แบ่งเงินรางวัลกันคนละ 99,350 บาท

ส่วน พลกฤต ผาวิชัย นักกอล์ฟสมัครเล่น มารีดฟอร์มเก่งใน

การแข่งขันรอบสุดท้ายของการแข่งขันด้วยการเก็บเข้ามาถึง 5 เบอร์

ดี้ ก่อนกลับขึ้นคลับเฮาส์ด้วยสกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ 67 รวมสี่วันมี 2 

อันเดอร์พาร์ 278 นับเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำาผลงานดีที่สุดในการ

แข่งขันรายการนี้ คว้ารางวัลศุภพร มาพึ่งพงศ์ ไปครอง.

“ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถคว้าแชมป์ไทเป โอเพ่น มาครองได้ในวัน

นี้ แต่ก็ฝ่าฟันคู่แข่งมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศและเป็นการพัฒนาที่รวดเร็ว 

วันนี้ทั้งคู่ได้ประสบการณ์ที่มากมายกับคู่แข่งมือเก๋าจากฮ่องกง โดยต้อง

ยอมรับว่า ด้วยประสบการณ์ที่เป็นรอง และเป็นการเข้าชิงในรายการ

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณ

แก่ผู้สร้างผลงานดีเด่นในวงการฟุตบอลไทยประจำาปี FA Thailand 

Awards 2021/22 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่

บุคลากรในวงการฟุตบอลด้านต่างๆ เป็นประจำาทุกปีหลังจากจบฤดูกาล

การแข่งขัน สำาหรับในปีนี้ บุคลากรวงการฟุตบอลได้รับรางวัลทั้งสิ้น 

27 สาขา ประกอบด้วย

1.FOOTBALL CLUB E-WASTE CHALLENGE AWARD ได้แก่ 

สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

2.GRASSROOTS OF THE YEAR 2021/22 - รางวัลการปลูก

ฝังเยาวชนให้รักการเล่นกีฬาฟุตบอล ได้แก่ Right to Play

3.COCA-COLA INSPIRING FOOTBALL MEDICAL CLUB 

OF THE YEAR 2021/22 - รางวัลสโมสรสร้างแรงบันดาลใจด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ สโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี

4.BITKUB YOUNG PLAYER OF THE YEAR 2021/22 - 

รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ กฤษดา กาแมน จากสโมสร

ชลบุรี เอฟซี ลงสนาม 2,414 นาที 27 นัด ยิง 2 ประตู MOM 2 นัด ใบ

เหลือง 4 ใบ

5.MOLTEN GOAL OF THE YEAR 2021/22 - รางวัลประตู

ยอดเยี่ยมแห่งปี (ลีก) ได้แก่ สารัช อยู่เย็น จากสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

(ประตู 1-0 ยิงบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)

6.DAIKIN NATIONAL TEAM GOAL OF THE YEAR 2021/22 

- รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปี (ทีมชาติ) ได้แก่ สุภโชค สารชาติ ใน

เกมที่ทีมชาติไทยพบทีมชาติติมอร์-เลสเต ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 

2020

7.AIR ASIA REFEREE OF THE YEAR 

2021/22 - รางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ 

สงกรานต์ บุญมีเกียรติ ผู้ตัดสินระดับ AFC Elite คน

ล่าสุด และเป็นคนที่ 3 ของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน

8.WOMEN’S FUTSAL PLAYER OF THE 

YEAR 2021/22 - รางวัลนักฟุตซอลหญิงยอดเยี่ยม

แห่งปี ได้แก่ ศศิชา โพธิวงษ์ นักฟุตซอลหญิงทีม

ชาติไทย ชุดแชมป์ซีเกมส์ ที่เวียดนาม

9.CHANG MEN’S FUTSAL PLAYER OF 

THE YEAR 2021/22 - รางวัลนักฟุตซอลชาย

ยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ กฤษดา วงศ์แก้ว กัปตัน

ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย ชุดแชมป์อาเซียน 

2022 และซีเกมส์ 2022

10.CHANG NATIONAL BEACH 

SOCCER PLAYER OF THE YEAR 2021/22 - 

รางวัลนักฟุตบอลชายหาดยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ 

ฐานันดร ประราชะ

11.BLUEDRAGON THAI LEAGUE 3 

TOP GOAL SCORER 2021/22 - รางวัลผู้ทำา

ประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก 3) ได้แก่ ริคาร์ โด 

ซานโตส จากสโมสรอุทัยธานี เอฟซี จำานวน 

30 ประตู

‘ไตเติ้ล-นั่ง’อันดับสองคู่ผสมไทเปโอเพ่น 2022

‘อุม้’นกับอลชายยอดเยีย่ม‘ศภุชยั’ทรงคณุคา่
12.BLUEDRAGON THAI LEAGUE 3 COACH OF THE YEAR 

2021/22 - รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 3) ได้แก่ เทิดศักดิ์ 

ใจมั่น จากสโมสรอุทัยธานี เอฟซี

13.BLUEDRAGON THAI LEAGUE 3 MOST VALUABLE 

PLAYER 2021/22 - รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก 3) ได้แก่ 

ณรงค์ จันเสวก จากสโมสรอุทัยธานี เอฟซี

14.M150 THAI LEAGUE 2 TOP GOAL SCORER 2021/22 - 

รางวัลผู้ทำาประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก 2) ได้แก่ ทาเลส ครูซ จากสโมสร

ลำาพูน วอริเออร์ จำานวน 20 ประตู

15.M150 THAI LEAGUE 2 COACH OF THE YEAR 2021/22 

- รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 2) ได้แก่ สุกฤษธิ์ โยธี จาก

สโมสรลำาปาง เอฟซี

16.M150 THAI LEAGUE 2 MOST VALUABLE PLAYER 

2021/22 - รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก 2) ได้แก่ วีระยุทธ ศรี

วิชัย จากสโมสรลำาปาง เอฟซี

17.TOYOTA THAI LEAGUE TOP GOAL SCORER 2021/22 

- รางวัลผู้ทำาประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก) ได้แก่ แฮมิลตัน โซอาเรส จาก

สโมสรหนองบัว พิชญ เอฟซี จำานวน 19 ประตู

18.TOYOTA THAI LEAGUE COACH OF THE 

YEAR 2021/22 - รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอด

เยี่ยม (ไทยลีก) ได้แก่ มาซาทาดะ อิชิอิ จาก

สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

19.TOYOTA THAI LEAGUE MOST 

VALUABLE PLAYER 2021/22 - รางวัลผู้เล่น

ทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก) ได้แก่ ศุภชัย ใจเด็ด 

จากสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

20.WARRIX FOREIGN PLAYER OF THE 

YEAR 2021/22 - รางวัลนักฟุตบอลต่างชาติยอด

เยี่ยมแห่งปี ได้แก่ เฮแบร์ตี แฟร์นานเดส จาก

สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด

21.THAI LEAGUE BEST XI 2021/22 

- รางวัล 11 ผู้เล่นไทยลีกยอดเยี่ยมแห่งปี 

ประกอบไปด้วย ผู้รักษาประตู กัมพล ปฐม

อรรฆย์กุล จากราชบุรี มิตรผล เอฟซี/กองหลัง

สันติภาพ จันทร์หง่อม จากบีจี ปทุม ยูไนเต็ด, 

เรบิน ซูลากา จากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, เอเวอร์

ตัน กอนคัลเวส จากทรูแบงคอก ยูไนเต็ด,                  

ธีราทร บุญมาทัน จากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด/กอง

กลาง ปกรณ์ เปรมภักดิ์ จากการท่าเรือ 

เอฟซี, วีระเทพ ป้อมพันธุ์ จากเมืองทอง 

ยูไนเต็ด, เชาว์วัตน์ วีระชาติ จากบี

จี ปทุม ยูไนเต็ด/กองหน้า ศุภชัย 

ใจเด็ด จากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด,              

เฮแบร์ตี แฟร์นานเดส 

จากทรู แบงค็อก 

ยูไนเต็ด, แฮมิล

ตัน จากหนองบัว 

เศรษฐีแชมป์ออลไทยแลนด์รายการที่สี่ 

ระดับเวิลด์ทัวร์เป็นครั้งแรก ทำาให้ทั้งสองคนดูมีอาการตื่นเต้น เล่นไม่

เป็นธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมเกมได้ ขณะที่คู่ฮ่องกงเป็นคู่ใหม่ก็จริง 

แต่ทั้งสองคนผ่านเกมระดับสูงมามาก โดยเฉพาะลี ชุนไห่ เคยเป็นมือ

อันดับ 6 ของโลกมาแล้ว เชื่อว่าทั้งคู่จะมีกำาลังใจที่ยอดเยี่ยมกับความ

สำาเร็จอีกขั้นในวันนี้ เพื่อจะมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือกันต่อไป ขอเป็นกำาลังใจให้

ทั้งคู่ พัฒนาเกมการเล่นต่อไปในอนาคต หลังจากเกมวันนี้เชื่อว่า ทั้ง 2 

คน จะได้รับประโยชน์ ประสบการณ์ และบทเรียนที่นำาไปสู่การแก้ไขข้อ

ผิดพลาดเพื่อพัฒนาต่อไป”

นอกจากนี้คุณหญิงปัทมากล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอเชิญชวนแฟน

กีฬาแบดมินตันร่วมส่งใจเชียร์นักกีฬา ในการแข่งขันแบดมินตันรายการ

ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ในศึก “โตโยต้า ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ประจำาปี 2565” หรือที่เรียกกันว่าศึกชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยเงินรางวัลรวม

ทั้งสิ้น 1,020,000 บาท โดยจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 

2565 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เป็นการเก็บสะสมคะแนนเพื่อ

จัดอันดับมือนักแบดมินตันของประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักแบดมินตัน

ไทยทุกระดับได้ทดสอบฝีมือเพื่อชิงความเป็นเลิศ สำาหรับนักกีฬาที่ครอง

ตำาแหน่งชนะเลิศใน 5 ประเภท ทั้งชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่ 

และคู่ผสม จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย”

“โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่จะใช้ระบบ 

Challenge แบบ VAR โดยนักกีฬาสามารถขอ Challenge ได้เกมละ 2 

ครั้งในช่วงระหว่างการแข่งขัน เพื่อให้นักกีฬาของไทยได้เรียนรู้การใช้

ระบบ Challenge ควบคู่กันไป” คุณหญิงปัทมากล่าว.

เทนนิสจัดทัพลุยศึกใหญ่‘บิลลี จีน คิง’

วาง‘ลักษิกา’นำาดาวรุ่งหวดสู้ที่มาเลย์

 “ลักส์” ลักษิกา คำาขำา

พิชญ เอฟซี

22.PRESIDENT’S AWARD 2021/22 - รางวัลเกียรติยศจาก

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ 

“น้าหลิ่ม” วิรุฬห์ วิเชียรวัฒนชัย กองเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทย

23.THAI WOMEN’S LEAGUE TOP GOAL SCORER 2021/22 

- รางวัลผู้ทำาประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยวีเมนส์ลีก) ได้แก่ กัญญาณัฐ เชษฐ

บุตร จากสโมสรบัณฑิตเอเซีย จำานวน 14 ประตู

24.THAI WOMEN’S LEAGUE COACH OF THE YEAR 

2021/22 - รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยวีเมนส์ลีก) ได้แก่ 

หนึ่งฤทัย สระทองเวียน จากสโมสรบัณฑิตเอเซีย

25.THAI WOMEN’S LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER 

2021/22  - รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยวีเมนส์ลีก) ได้แก่ อรทัย 

ศรีมะณี จากสโมสรบัณฑิตเอเซีย ลงเล่น 939 นาที, ลงเล่น 13 นัด, ตัว

จริง 12 นัด, ตัวสำารอง 1 นัด ทำาประตู 5 ประตู

26.MUANGTHAI INSURANCE WOMEN’S PLAYER OF THE 

YEAR 2021/22 - นักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ พรพิรุณ พิ

ลาวัน จากสโมสรบัณฑิตเอเซีย ลงเล่น 1,217 นาที, ลงเล่น 14 นัด, ตัว

จริง 14 นัด, ทำาประตู 2 ประตู และเป็นนักเตะชุดเหรียญเงินซีเกมส์ 

และรองแชมป์อาเซียน 2022

27.CHANG MEN’S PLAYER OF THE YEAR 2021/22 - นัก

ฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ ธีราทร บุญมาทัน สโมสรโยโกฮามา 

เอฟ มารินอส และบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

เนื่องในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงไม่

สามารถจัดงานได้เหมือนปีที่ผ่านมา แต่เพื่อให้นักเตะ สโมสร บุคลากร 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จึงปรับเปลี่ยนการประกาศในรูปแบบ

ออนไลน์ ซึ่งจะมีการจัดส่งถ้วยรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับอีกครั้งต่อไป.

“ไตเติ้ล” รุษฐนภัค อูปทอง กับ “นั่ง” ชาสินี โกรีภาพ คู่มือ

อันดับ 158 ของโลก รองแชมป์แบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ 

ซูเปอร์ 300 รายการ “โยเน็กซ์ ไทเป โอเพ่น 2022”.

ธีราทร บุญมาทัน

 ศุภชัย ใจเด็ด



สพฐ.ผุดคู่มือพาน้องกลับมาเรียนเฟสสอง
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

เอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสร

กีฬาบีบีจี กล่าวว่า สโมสรกีฬาบีบีจีเป็นโครงการใน

พระดำาริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา

ภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 

มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงตระหนักถึงความสำาคัญ

ของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำาความ

ผิดและขาดโอกาส ทำาให้ โครงการ BOUNCE BE 

GOOD ในพระดำาริฯ พัฒนามาเป็นสโมสรกีฬาบีบี

จีในปัจจุบัน มีเป้าหมายเพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจาก

เด็กและเยาวชนที่เคยกระทำาผิดและได้รับผลกระทบ

ทางกฎหมาย ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส 

ด้วยบทบาทหลักของสโมสรกีฬาบีบีจี คือการพัฒนา

ทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบ

ด้าน จนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็น

นักกีฬาอาชีพ หรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้าน

กีฬา สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตลอดจน

สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในอนาคต และยังเป็นการลดปัญหา

ของเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างยั่งยืน

สนใจชมนิทรรศการ BBG CLUB Exhibition แวะเวียนไปชมได้ที่ 

บีบีจี ปริ๊นเซส คัพ 2022 ระหว่างวันนี้-25 ก.ค. ณ รอยัล พารากอน 

ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และชมสดผ่านระบบไลฟ์สตรีมมิง  

ผ่านทางเฟซบุ๊ก “BBG CLUB”. 

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขา                                                          

ธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(รองเลขาฯ กพฐ.) ในฐานะประธานดำาเนิน

โครงการพาน้องกลับมาเรียน กล่าวว่า ตาม                                                            

ที่นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ                                                            

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ดำาเนินโครง                                                                           

การพาน้องกลับมาเรียนในเฟสแรกตั้งแต่ช่วง

ต้นปีที่ผ่านมา จากจำานวนนักเรียน นักศึกษา 

นักเรียนพิการ และผู้พิการที่ตกหล่นและ

ออกกลางคัน รวม 121,642 คนในทุกสังกัด 

ตั้งแต่สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) สำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) สำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน (สช.) สำานักงานคณะ

ศึกษาธิการ • สพฐ.ผุดคู่มือเดินหน้าพาน้องกลับมาเรียนเฟสสองให้ครบ 100% หรือ 17,000 

คน “ธนุ” เผยระบบการดูแล ถ้าพบตัวเด็กแล้วไม่อยากเรียนขั้นพื้นฐานควรส่งต่อเข้าสาย

อาชีพทันที หวังไม่ให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาซ้ำา

กรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งในจำานวน

นี้เป็นเด็กกลุ่มปกติ 67,129 คน พบตัวแล้ว 

52,760 คน และตามกลับเข้าระบบแล้ว 

31,446 คน ดังนั้นเฟสสองนี้พร้อมดำาเนิน

การตามเด็กที่เหลือประมาณ 17,000 คนให้

เข้าสู่ระบบการศึกษา โดยตั้งเป้าหมายดำาเนิน

การพากลับมาได้ 100%

ว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าวต่อว่า สำาหรับการ

ดำาเนินการในเฟสสอง เราได้นำาข้อมูลของ

จำานวนเด็กที่เหลืออยู่ประมาณ 17,000 คนที่

ยังไม่ได้ตามกลับเข้าระบบการศึกษา ไปตรวจ

สอบกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ว่าเด็กเหล่านี้มีถิ่นพำานักอาศัยอยู่ที่ ไหน เพื่อ

นำาไปสู่การชี้ เป้าให้แก่คณะทำางานระดับ

จังหวัดในการช่วยค้นหาติดตาม โดยในจำานวน

ตัวเลขดังกล่าวแบ่งเป็น กลุ่มเด็กการศึกษา

ภาคบังคับ เด็กพิการ ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ได้จัดทำา

คู่มือแนวปฏิบัติโครงการตามน้องกลับมาเรียน

ขึ้น เพื่อให้คณะทำางานระดับจังหวัดได้รับรู้ถึง

บทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าต้องดำาเนินการใน

เรื่องนี้อย่างไรบ้าง ซึ่งจะได้ไม่เกิดความสับสน 

และเข้าใจการส่งต่อดูแลเด็กทั้งระบบอย่างทั่ว

ถึง เนื่องจากเป็นโจทย์สำาคัญที่ รมว.ศธ.ฝาก

เอาไว้ หากตามตัวเด็กพบแล้วจะมีสะพาน

เชื่อมระหว่างหน่วยงานอย่างไรที่จะทำาให้เกิด

ความเข้มแข็ง เช่น เมื่อพบตัวเด็กแต่เด็กไม่

อยากเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องส่งต่อ

ให้เด็กไปเรียนอาชีวะด้วยระบบการส่งต่อที่มี

คุณภาพ เป็นต้น รวมถึงมีระบบการดูแลเพื่อ

ไม่ให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาซ้ำาอีก

“ที่ผ่านมาในส่วนของสำานักการศึกษา

พิเศษ สพฐ.ได้ตามเด็กพิการที่หลุดระบบการ

ศึกษา จากเดิมมีตัวเลขอยู่ที่ 7,000 คน จน

ตอนนี้ตามกลับมาได้และเหลืออยู่ประมาณ 

800 คนที่อยู่ระหว่างการค้นหา ซึ่งการศึกษา

พิเศษเรามีระบบการติดตามที่ดี อย่างไรก็ตาม

โครงการนี้ถือเป็นโครงการเสริมสร้างโอกาส

ทางการศึกษาตามแนวคิด การศึกษาไทยต้อง

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รองเลขาฯ กพฐ.กล่าว.  

‘ธนุ’เผยต้องไม่ให้นักเรียนหลุดระบบซ้ำา/เปิดทางไม่อยากเรียนมัธยมฯให้ส่งต่ออาชีวะ

ใจ รวมถึงปลูกฝังการสร้างคุณค่าในตนเอง ปีนี้สโมสร

กีฬา BBG จัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและ

แบดมินตัน รายการ “BBG Princess Cup 2022” 

(บีบีจี ปริ๊นเซส คัพ 2022) ขึ้น ณ รอยัล พารากอน 

ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม

หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรง

เปิดการแข่งขัน ทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬา ทอด

พระเนตรนิทรรศการของสโมสรกีฬาบีบีจี

ปีนี้สโมสรกีฬาบีบีจีจัดนิทรรศการ BBG 

CLUB Exhibition ถ่ายทอดเรื่องราวของสโมสร

อย่างน่าสนใจ พร้อมกับเปิดตัวมาสคอต “BBG 

UNICORN” สัญลักษณ์ประจำาสโมสรกีฬาบีบีจี ที่

ได้ ALAN Ng นักออกแบบของเล่นระดับโลกจาก

แบรนด์ Fool Paradise มาสร้างสรรค์ผลงานสื่อ 

BBG UNICORN เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ มี

การผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนโยน 

การใช้สีของ BBG UNICORN บ่งบอกถึงความหมายดีๆ สีส้ม

ที่ตัวยูนิคอร์นแสดงถึงความอ่อนโยน ส่วนแผงคอและหางไล่เฉดสีของ

เปลวไฟ สื่อความเข้มแข็ง สีที่ใช้ผสมผสานความเข้มแข็งและความอ่อน

โยนได้เป็นอย่างดี บริเวณจมูกและกลางอกเป็นรูปหัวใจ แสดงถึงความ

รัก ที่เมื่อยูนิคอร์นแสดงความรักจะเอาจมูกมาถูกับสิ่งที่ตนรัก เขายูนิ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ BBG CLUB

เ

คอลเลกชันพิเศษ “Diversity” แบรนด์ Anuruq

เก้าอี้ ถังขยะ ล้อยาง มาวาดภาพระบายสี รวมถึงการแต่งแต้ม

กำาแพงให้มีสีสันสดใส ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ชุมชน 

หน่วยงานในพื้นที่สัตหีบ และจิตอาสา 904 ได้แสดงศักยภาพ

ด้านศิลปะและส่งเสริมหอ

ศิลป์ถิ่นนาวีสู่ศูนย์กลาง

การเรียนรู้ศิลปะให้เด็ก 

เยาวชน ชุมชน โรงเรียน

ในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียง

เข้ามาใช้บริการมากขึ้น

ตามติดชีวิตชาวมลา

บรีผ่านหนัง-เสวนา

เจแปนฟาวน์เดชั่น                             

กรุงเทพฯ ร่วมกับศูนย์

มานุษยวิทยาสิรินธร 

(องค์กรมหาชน) และ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร จัด

กิจกรรมฉายภาพยนตร์และเสวนาหลังชมภาพยนตร์ “Mlabri 

in the Woods” กับคาเนโกะ ยู ผู้กำากับและนักวิจารณ์หนังชาว

ญี่ปุ่น, อิโตะ ยูมะ นักภาษาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจชาว

มลาบรี หนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับความเข้าใจน้อยที่สุด วันที่ 31 

ก.ค.65 เวลา 14.00-17.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์

กรุงเทพ เสวนามีการแปลไทย สำาหรับ “Mlabri in the Woods” 

เป็นหนังสารคดีที่คาเนโกะ ยู ใช้เวลาถึง 2 ปีตามติดชีวิตชาวมลา

บรี กลุ่มชาติพันธุ์ที่ร่อนเร่เข้าไปในป่าลึก หลบเลี่ยงจากคนบน

ที่ราบ สร้างเพิงพักชั่วคราวจากไม้ไผ่และใบตอง ถ่ายทำาร่วมกับ

อิโตะ ยูมะ ที่สามารถพูด 6 ภาษา รวมถึงภาษามลาบรี กิจกรรม

เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเสียงจากกลุ่มชาติพันธุ์ จัดแสดงถึง

สิ้นเดือนนี้ ณ BACC.

เติมสีสร้างสรรค์ ส่งต่อเพื่อน้อง

นายโกวิท ผกามาศ ผอ.สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 

ก.ค.2565 สำานักงานศิลป

วัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) 

จัดโครงการ OCAC เรา

ทำาความดีด้วยหัวใจ 

กิจกรรมจิตอาสา “เติมสี

สร้างสรรค์ ส่งต่อเพื่อน้อง” 

เฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้ง

ที่ 2 ที่ หอศิลป์ถิ่นนาวี 

โรงเรียนสัตหีบ อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี วันที่ 25-26 ก.ค.นี้ 

เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน

ทำาความดี ด้วยหัวใจ ด้วยการใช้ศิลปะเป็นสะพานไปสู่การ

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา โรงเรียน ให้มีสีสันสดใส 

เสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เน้นนำาวัสดุที่เหลือ

ใช้และวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่น เช่น โต๊ะ 

ยาวชนจำานวนมากที่ขาดโอกาสในชีวิต เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

ด้วยพลังของกีฬาเมื่ออยู่ภายใต้บ้านบีบีจี หรือสโมสรกีฬา BBG 

(บีบีจี) ซึ่งเดินทางสู่ปีที่ 7 เข้ามาช่วยเหลือและสร้างแรงบันดาล

ใจผ่านการฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และฟุตบอลให้กับเด็ก

และเยาวชน เกิดนักกีฬามืออาชีพ ซึ่งเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชนขาด

โอกาสทางสังคมหลักๆ ทั้งเคยกระทำาความผิดในกลุ่มสถานพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เด็กที่เสี่ยง

ต่อการกระทำาผิด เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง 

และเด็กในชนกลุ่มน้อยถิ่นทุรกันดาร 

ทุกวันนี้มีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนจากบ้านบีบีจีหลังนี้

กว่า 883  คน ไม่เพียงให้ โอกาสทางกีฬา แต่ใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพกาย-

คอร์นสื่อถึงการเกิดใหม่ เมื่อนำาไปสัมผัสกับสิ่งใด สิ่งนั้นจะฟื้นกลับคืนมา

มีชีวิตชีวาอีกครั้ง รวมถึงออกแบบท่าทางของยูนิคอร์นให้ยกขาก้าวเดิน 

สื่อความหมายการก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน เป็นมาสคอตเปี่ยมไปด้วย

พลังที่จะสร้างแรงบันดาลใจและสร้างพลังให้แก่เยาวชนไทย โดยมี J.P. 

TOY ประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนการผลิต 

เจ้าม้ายูนิคอร์นได้ปรากฏบนของที่ระลึกหลากหลายรูปแบบ

จากสโมสรกีฬาบีบีจี ภายใต้คอลเลกชันล่าสุด I am UNICORN BBG 

Collection ที่เต็มไปด้วยสีสันสดใส สื่อถึงพลังและความหวัง นำามาจัด

วางลวดลายดีไซน์ลงบนเสื้อผ้ากีฬา กระติกน้ำา หมวก และกระเป๋า

กีฬาได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าจากคอลเลกชัน KANAPOT 

x BBG Collection ที่ได้ คณาพจน์ อุ่นศร ดีไซเนอร์แถวหน้าของไทย

มาร่วมออกแบบ รวมถึงคอลเลกชัน BBG Original Collection แถม

ยังสร้างสรรค์รสชาติไอศกรีมซิกเนเจอร์ I’m Unicorn ท่ีบูธมูลนิธิ ณภาฯ                                                                            

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกถ่ายภาพกับตู้สติกเกอร์ และ

เพลิดเพลินกับเสียงดนตรี กับ DJ Petchy ที่บูธ Iconic Studio ซึ่งมา

ร่วมสร้างสีสันและความสนุกตลอดการจัดงาน

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ BBG CLUB Exhibition

นิทรรศการแสดงเรื่องราวสโมสรบีบีจี บ้านของเยาวชน มาสคอต “BBG UNICORN” ออกแบบโดย ALAN Ng

คอลเลกชันล่าสุด I am UNICORN BBG

เสื้อผ้าคอลเลกชัน  

KANAPOT x BBG

ศึกษาธิการ • สกศ.แนะใช้ 9 ข้อ UNESCO 

เป็นกรอบจัดการศึกษาช่วงสถานการณ์ โควิด

ยังแพร่ระบาด “อรรถพล” เผยแม้เปิดเรียน

แล้วแต่สถาบันการศึกษายังทำาได้แค่แก้ปัญหา

เฉพาะหน้าในการฟื้นฟูการเรียนรู้เด็ก หลังได้

รับผลกระทบจากโควิดนาน 2 ปี ทำาให้ทุกวันนี้

ยังสับสน ไม่มีกรอบชัดเจน

นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการ

สภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า จาก

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เป็น

สถานการณ์ที่กระทบกับคนทั่วโลก และภาพที่

ใหญ่กว่าผลกระทบด้านสุขภาพมาก คือ ปัญหา

ความเหลื่อมล้ำา และการศึกษาด้วย การที่ต้อง

ปิดโรงเรียนส่งผลกระทบกับนักเรียนกว่า 1,500 

ล้านคนทั่วโลก ซึ่งไม่เพียงช่วงการระบาดช่วง

แรกที่ต้องปิดเรียน และสับสนกับการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ยังส่งผลยาวนานมา

จนถึงปัจจุบัน ที่แม้จะมีการเปิดเรียนแล้วแต่

สถานการณ์ยังไม่ปกติ และคาดการณ์ได้ว่า

หลังสถานการณ์ โควิด-19 การจัดการศึกษาก็

จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อน ดังนั้น สกศ.

จึงเห็นว่าหน่วยงานการศึกษาทั้งระดับนโยบาย

และระดับปฏิบัติ ควรต้องเตรียมตัวสำาหรับ

การจัดการศึกษาแบบปกติใหม่ (New Normal) 

อย่างต่อเนื่อง

“แม้สถานการณ์การระบาดของโควิด

ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบันจะผ่านมากว่า 2 

ปี แต่ก็ยังต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของ

การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนบางครั้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เริ่มไม่มั่นใจว่าควรยึด

กรอบใด สกศ.ในฐานะเข็มทิศการศึกษาของ

ประเทศ จึงแนะนำาให้ยึดกรอบข้อแนะนำาของ 

คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยอนาคต

ของการศึกษา (International Commission 

on the Futures of Education) ที่องค์การ

การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (UNESCO) ได้เผยแพร่ในการ

จัดการหรือแก้ปัญหาด้านการศึกษา” เลขาฯ 

สกศ. กล่าว

นายอรรถพลกล่าวต่อว่า สำาหรับข้อ

แนะนำาของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่า

ด้วยอนาคตของการศึกษามีดังนี้ คือ 1.ยึดมั่น

พันธกิจที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่ง 

เสริมการศึกษาโดยคำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

เพราะการศึกษาเป็นเกราะป้องกันความไม่เท่า

เทียม 2.ขยายคำาจำากัดความของสิทธิในการศึกษา                                                                   

เพื่อให้เข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้นในภาวะยาก

ลำาบาก โดยเน้นให้ความสำาคัญในเรื่องของการ

เชื่อมต่อเพื่อการเข้าถึงความรู้และข้อมูลได้

สะดวกทุกที่ ทุกเวลา 3.ให้คุณค่ากับวิชาชีพครู 

และเพิ่มความยืดหยุ่นโดยส่งเสริมเงื่อนไขที่ให้

อิสระในการทำางานของครู เพื่อส่งเสริมให้ครู

สามารถทำางานร่วมกับครอบครัวและชุมชน 

รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้การเรียน

การสอนตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ โควิด-19 

4.ส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

เด็กและเยาวชน ในการสร้างการมีส่วนร่วม

ของการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ 5.ปกป้อง

และรักษาพื้นที่ทางสังคมที่เกิดจากการจัดการ                                                 

ศึกษาที่ โรงเรียนจัดเตรียมไว้ ในขณะที่เรา

เปลี่ยนแปลงการศึกษา โรงเรียนเป็นพื้นที่ทาง

สังคมที่ปลอดภัยสำาหรับเด็ก แม้ว่าจะมีการ

จัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ๆ แต่ห้องเรียนเป็น

รูปแบบที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีการใช้ชีวิต

ร่วมกัน แตกต่างจากพื้นที่การเรียนรู้อื่นๆ 6.รัฐ 

พึงส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนเข้าถึง 

สื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบไม่มี

ค่าใช้จ่าย และไม่ควรพึ่งพาแพลตฟอร์มของ

เอกชนมากเกินไป เพราะอาจเป็นการขยายช่อง

ว่างความเหลื่อมล้ำาให้กว้างขึ้น

7.ใช้สถานการณ์ โควิด-19 ให้เป็นประ 

โยชน์ ในการให้นักเรียนและครูใช้ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์พร้อมๆ กับสร้างภูมิคุ้มกันและการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณในการแยกแยะข้อมูล

ที่ผิดหรือข้อมูลปลอม 8.ร่วมกันดูแลและใช้งบ

ประมาณที่ ได้รับการจัดสรรเพื่อการศึกษาอย่าง                 

คุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุด เพราะมีนัก

เศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้แล้วว่า สถานการณ์

โควิดในครั้งนี้ทำาลายความก้าวหน้าของการ

พัฒนาประเทศไปหลายทศวรรษ การใช้งบ

ประมาณให้คุ้มค่าจึงเป็นการเตรียมพร้อม

สำาหรับอนาคตไปพร้อมกันด้วย

9.ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นและความ

เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน ไม่เพียงแค่ในประเทศ 

แต่รวมไปถึงระดับนานาชาติด้วย เพราะสถาน 

การณ์ โควิด-19 ทำาให้เราเห็นภาพชัดเจนว่า 

หากไม่ร่วมมือกัน วงจรการแพร่ระบาดจะไม่

อาจหยุดยั้งได้.

‘สกศ.’แนะใช้หลัก9ข้อของยูเนสโกฟื้นฟูเรียนรู้เด็ก

ประกวดสุดยอดผู้ประกอบการดิจิทัล • สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� ร่วมกับ                                                                                                         

มูลนิธิคีนันแห่งเอเชียและมูลนิธิซิตี ้ จัดกิจกรรมก�รประกวดสุดยอดผู้ประกอบก�รดิจิทัล 

(Pitching Competition) โดยมีน�ยมณฑล ภ�คสุวรรณ์ รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�ร

อ�ชีวศึกษ� เป็นประธ�นพิธีเปิด และมีคุณปิยะบุตร ชลวิจ�รณ์ ประธ�นอำ�นวยก�รมูลนิธิคีนัน

แห่งเอเชีย คุณทีบอร์ พ�นดิ กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ธน�ค�รซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และคุณวัน

วิส�ข์ โคมินทร์ ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยสื่อส�รองค์กรธน�ค�รซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เข้�ร่วม

พิธี ณ ห้อง Ballroom I โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ.
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อว่าเป็นพฤติกรรมของแต่ละท่าน

หากปฏิบัติผิดข้อบังคับประธานก็ควบคุมได้ แต่จะ

ควบคุมมารยาทจริยธรรมบางทีก็ยาก”

นี่..ไม่ใช่ใบมีดโกน แต่เป็นคำาพูดธรรมดาเนิบๆ จากปากของ

คุณชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้ตอบคุณ

คารม พลพรกลาง ที่ได้หารือในที่ประชุมสภาก่อนลงมติอภิ 

ปรายไม่ไว้วางใจว่า..

“มี ส.ส.บางคนเอาดอกไม้จันทน์เข้ามาในสภาทำาไม 

สภาแห่งนี้เป็นที่ทรงเกียรติไม่ใช่วัด ไม่ใช่เมรุ ขอให้ประธาน

ควบคุมและดูความเรียบร้อยด้วย”

ซ่ึง ส.ส.บางคนท่ีคุณคารมว่าน้ัน เท่าท่ีเห็นจากภาพ-ข่าว

ขณะนำาดอกไม้จันทน์ไปวางยังหน้าที่นั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี..

ก็..มีนายรังสิมันต์ โรม หนึ่งล่ะ นางอมรัตน์ โชคปมิตต์

กุล อีกหนึ่งของพรรคก้าวไกล ซึ่งใครที่ได้ดู-ได้เห็น ถ้าใจไม่

อคติหรือไม่บอดแล้วไซร้ คงจะคิดคล้ายหรือเหมือนกัน..

ต้องอัปรีย์-จัญไรแค่ไหนถึงทำาพฤติกรรมเช่นนี้ ได้กลาง

สภาอันทรงเกียรติ?

เข้าใจล่ะ ว่ามันยากที่จะ “ควบคุมมารยาทจริยธรรม” 

ของคนเป็นผู้แทนฯ ในสภาอย่างที่ “ประธานชวน” ยอมรับ 

แต่คงไม่ยากกระมัง..

หากประชาชนจะได้พิจารณาเลือกคนเป็น “ผู้แทน” 

ของท่าน ที่พอจะมีคุณธรรม-จริยธรรมติดตัวอยู่บ้าง ว่ามั้ย?

อย่างท่านน้ี คุณกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม. เขต 1 

พรรคพลังประชารัฐ ถ้าผมพักอาศัยอยู่ย่านนั้น ก็เห็นจะต้อง

เลือกเป็น “ผู้แทน” ของผมแน่นอนต่อไป

ทำาไมน่ะหรือ? ก็อ่านที่ ส.ส.กานต์กนิษฐ์ โพสต์ดูสิ.. 

“หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจสิ้นสุดลง นี่เป็นครั้งแรกที่

กานต์ ขอใช้พื้นที่นี้ พูดถึงเหตุการณ์ ต่างๆ ที่ผ่านมา

ก่อนอื่นกานต์ต้องขอ ขอบคุณทุกกำาลังใจ ที่ส่งให้กานต์ 

และครอบครัว ตลอดช่วงเวลาอภิปรายที่ผ่านมา 

ซึ่งในการอภิปรายครั้งนี้ ของกรณี คุณชัยวุฒิ กานต์ มอง

ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวของเรา ไม่ว่าบทสรุปของ

ครอบครัวกานต์จะลงเอยอย่างไร

กานต์ และคุณชัยวุฒิ ยอมรับการตัดสินใจของกันและ

กัน และพร้อมจะดูแลลูกๆ ของเราอย่างดีที่สุด

กานต์ ไม่ปรารถนา ให้ใครก็ตามเอาเรื่องภายในครอบครัว

ของกานต์มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง มาพูดในสภา เพื่อ

สร้างเครดิตให้ตัวเอง

ลูกๆ ของกานต์ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เขายังเด็กและไม่

ควรมารับรู้เรื่องที่ผู้ใหญ่ก่อขึ้น และเขาอาจจะต้องเผชิญกับ

สายตาแปลกๆ จาก สังคมที่โรงเรียนของเขา

วันน้ีเป็นวันลงมติกัน กานต์ ใช้เวลาครุ่นคิด อยู่นานอย่าง

มีสติ ว่า กานต์ ต้องแบ่งแยกให้ได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว 

และที่สำาคัญเหนือสิ่งใด

คือความรู้สึกของลูกๆ เมื่อลูกโตขึ้นหนูจะเข้าใจ ว่า ไม่

ว่าใครพยายามจะทำาร้ายครอบครัวเราในสภาอย่างไร....ทุก

อย่างที่แม่ทำา แม่จะไม่ทำาให้ลูกๆ เสียใจ”

ครับ..ปัญหาในครอบครัวของคู่ผัว-เมีย ก็เป็นเรื่องยาก

ไม่ต่างจากการ “ควบคุมมารยาทจริยธรรม” ของบรรดา ส.ส. 

ในสภานั่นแหละ

และการที่ ส.ส.หญิงพรรคเพื่อไทยนำาเรื่องภายในครอบ 

ครัวของคุณกานต์กนิษฐ์กับรัฐมนตรีชัยวุฒิ อภิปรายโจมตี

ฝ่ายชายเสมือนหนึ่งปกป้องเกียรติ-ศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงด้วยกัน

นั้น

จะมองเห็นเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจากเป็นการ “หวังดี

ประสงค์ร้าย” เสียมากกว่า ซึ่งนักการเมืองจะชั่วดีถี่ห่างเขาก็

ไม่เอาเรื่องพรรค์อย่างนี้มาพูด-มาโจมตีกันในสภา..

จะด้วยมารยาทหรือจริยธรรมก็สุดแท้ แต่เมื่อคุณกานต์

กนิษฐ์ใช้สติมากกว่าอารมณ์ก่อนตัดสินใจโหวตไว้วาง ใจให้คุณ

ชัยวุฒิ ฝ่ายผู้หวังดีประสงค์ร้ายก็เห็นจะต้องผิดหวัง-ตาร้อน

กันไป

ส่วนคุณชัยวุฒิจะรู้สึกอย่างไรไม่อาจเดาใจได้ แต่ถ้า

เป็นผมจะบอกว่า..

ขอบใจนะที่รัก..จุ๊บจุ๊บ!.

หวังดีประสงค์ร้าย?

“ถื

ป็นค่ำาคืนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียง

หัวเราะ กับ “เบิร์ดเปิด โปร’ดี ปี’22” เมื่อ

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ซูเปอร์สตาร์

ในดวงใจตลอดกาลของเมืองไทย แจกความสุข

แฟนๆ แบบดับเบิล ผ่านทาง Facebook Live: 

Bird Thongchai และ Gmm Grammy กับการ

เปิด 2 โปรสุดคุ้มแห่งปี 2022 ทั้งอัลบั้มใหม่

หมายเลข 22 BIRD 22 (เบิร์ด ทเวนตี้ทู) และ

คอนเสิร์ต SINGING BIRD#2/2022 ตอน 

LIFETIME SOUNDTRACK แถมปล่อยมิวสิก

วิดีโอใหม่ ลำาไยลองกอง ให้ชมพร้อมกันครั้งแรก! 

โดยมีป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม รับหน้าที่พิธีกร

ดำาเนินรายการ

ไลฟ์นี้เริ่มต้นก็ฟิน

แล้ว! โดยป๋าเต็ด ยุทธนา 

พาแฟนๆ ชาวโซเซียล

เดินชมบรรยากาศด้าน

หน้า สุดว้าว! กับ Hall Of                   

Fame ที่รวบรวมผลงาน

ต่างๆ ตั้งแต่ปีแรก-ปัจจุบัน

ของเบิร์ด ธงไชย ครบรอบ 

36 ปีในวงการ ปล่อยมาแล้ว 

22 อัลบั้ม เริ่มจากอัลบั้มแรก 

หาดทราย สาย ลม สองเรา 

ในปี 1986 กับ 36 คอนเสิร์ต! สุดประทับใจที่

ติดตาตรึงใจคนไทยตลอดมา นี่แค่ช่วงต้นก็ทำาเอา

แฟนๆ ตื่นเต้นแทบรอไม่ไหว กดไลก์ส่งหัวใจกัน

รัวๆ จนเต็มฟีด

จากนั้นป๋าเต็ดก็พาทุกคนขึ้นไปบนเวที 

แล้วพี่เบิร์ดก็ปรากฏตัวทักทายแฟนๆ ที่ชมไลฟ์

อยู่ทางบ้าน ชมผ่านจอ VGI สถานีสยามสแควร์ 

และจอที่ตึก Empire และก็ได้เวลาเปิดโปร’ดี 

เรื่องแรกกับอัลบั้มใหม่ BIRD 22 (เบิร์ด ทเวน

ตี้ทู) ด้วยการชม scoop making of การทำางาน

ของอัลบั้มนี้เกือบ 4 ปีที่พี่เบิร์ดและทีมทำางาน

เพลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่เคยหยุด โดย

ตั้งใจพลิกวิกฤตช่วงสถานการณ์ โควิดเป็นโอกาส

ในการสร้างสรรค์งานดีๆ ให้กับแฟนๆ อย่างเต็ม

ที่ จากนั้นก็เป็นการพูดคุยถึงเรื่องราวการทำางาน

ทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลัง แบบอัดแน่นไปด้วย

คุณภาพของทั้ง 10 เพลงในอัลบั้มใหม่ ที่รวบรวม

คนดนตรียอดฝีมือจากวงการเพลงของเมืองไทย

มาร่วมงานแบบคับคั่ง 

ไม่ว่าจะเป็น ดี้-นิติพงษ์ ห่อนาค, เป๋า-

กมลศักดิ์ สุนทานนท์, 

ตู๋-ปิติ ลิ้มเจริญ, ครูสลา 

คุณวุฒิ, ป๊อด-ธนชัย อุช

ชิน, แอ้ม-อัจฉริยา ดุลย

ไพบูลย์, ต้า-พาราด็อกซ์ 

ฯลฯ ไลฟ์นี้คอมเมนต์พรั่ง

พรู เพราะแต่ละเพลง

ล้วนเด็ดๆ โดนใจ สมกับ

ที่พิถีพิถันผ่านการคัดสรร

ในทุกรายละเอียด กว่า

จะมาเป็นอัลบั้ม BIRD 

22 ความสุขทางเสียงเพลงที่มาครบทุกรูปแบบ

ทั้ง Digital album (สามารถดาวน์ โหลดทั้ง 10 

เพลงจากทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิง) และจัดเต็ม

แบบ physical ทั้งเทป/ซีดี/แผ่นไวนิล ซึ่งสามารถ

เ

ลลี อายลิช เซอร์ ไพรส์แฟนๆ ปล่อย 

Guitar Songs ที่มีทั้งหมด 2 เพลง 

อย่างเพลง TV ที่แฟนๆ ชื่นชอบกัน 

และเพลงใหม่อย่าง The 30
th

โดย บิลลี อายลิช ได้เดบิวต์การแสดงโชว์

เพลง TV ในระหว่างทัวร์คอนเสิร์ต Happier 

Than Ever World ในประเทศอังกฤษ 

เราไม่เคยเล่นสดเพลงใหม่มาก่อนที่มันจะ

ออกมาตั้งแต่ปี 2017 หรือ 2018 ทาง บิลลี ได้

พูดกับแฟนๆ ที่มาชมคอนเสิร์ต 

ก่อนท่ีเธอและ ฟินเนียส จะเร่ิมแสดงเพลง TV 

เป็นคร้ังแรก ไฮไลต์สำาคัญอยู่ท่ีการบันทึกเสียงร้องของ

แฟนเพลงท่ีมาชมคอนเสิร์ตท่ีเอโอ อารีนา ในเมือง

แมนเชสเตอร์ มาไว้ในช่วงท่อนจบของเพลง  

โดย บิลลี ได้เผยว่า “ฉันและ Finneas 

อยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงของพวกเราเร็วๆ และนี่

ก็คือสองเพลงที่พวกเราตั้งใจทำามากๆ

และการแสดงเพลง TV ก็เป็นไฮไลต์สำาคัญ

ของพวกเรา พวกเราก็เลยเอาเสียงแฟนๆ จากคืน

แรกที่พวกเราเล่นคอนเสิร์ตที่แมนเชสเตอร์มาใส่

ลงในเพลง 

ฉันขนลุกทุกครั้งที่ได้ฟังมัน หวังว่าทุกคนจะ

รักทั้งสองเพลงนี้และขอบคุณที่คอยสนับสนุนเพลง

ของพวกเราค่ะ” 

บิ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ทั้งสองเพลง

ถือเป็นการเตือน

ความจำาว่า บิลลี   

อายลิช ในวัย 20 ยัง

คงเป็นหนึ่งในนักร้อง 

นักแต่งเพลงที่ผู้คน

รักมากที่สุดในยุคนี้

การแต่ง

เพลง หรือการปล่อย

เพลงเป็นทั้งการ

สำารวจและสะท้อน

ประสบการณ์จาก

ชีวิตของเธอจาก

สังคม แฟนเพลง

สามารถฟังทั้งสอง

เพลงได้แล้วตอนนี้ทุก

ช่องทางการสตรีม 

นอกจากนี้ บิลลี อายลิช กำาลังจะมาทัวร์

คอนเสิร์ต Happier Than Ever The World 

Tour ที่ประเทศไทย ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ จัดขึ้น

ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ใครยังไม่มีบัตร

สามารถซื้อได้ที่ ThaiTicketMajor ทุกสาขา.

จับจองเป็นเจ้าของได้แล้วที่ GMM MUSIC 

STORE

แล้วก่อนจะไปต่อกับโปร’ดี เรื่องที่ 2 ป๋า

เต็ดมีเซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยการเชิญชมมิวสิก 

วิดีโอใหม่ ลำาไยลองกอง กันสดๆ กับพี่เบิร์ด

ทางโซเซียล และถึงเวลาของโปร’ดีที่ 2 ความ

พิเศษที่พลาดไม่ได้ นั่นคือ คอนเสิร์ต ซึ่งพิเศษ

จริง เพราะปีนี้จะมีแน่นอนที่อิมแพ็ค อารีน่า 

เมืองทองธานี สำาหรับคอนเสิร์ต SINGING BIRD 

#2/2022 ตอน LIFETIME SOUNDTRACK 

คอนเสิร์ตที่จะมาตอกย้ำาความทรงจำาของคนที่ 

#โตมากับเพลงพี่เบิร์ด ใครเป็นแฟนคลับพี่เบิร์ด 

รุ่นไหน เพลงไหน ในช่วงชีวิตตอนไหน เตรียม

ตัวให้พร้อม แล้วไปร่วมบันทึกเรื่องราว-ความ

ทรงจำาครั้งนี้ด้วยกัน 

ซึ่งพี่เบิร์ดได้กล่าวทิ้งท้ายถึงแฟนๆ ว่า 

“ทุกๆ ท่านที่ดูอยู่เลยนะครับ ที่รู้จักเบิร์ด ที่

เรียกชื่อเบิร์ด พี่เบิร์ดหรืออะไรก็ตาม ต้องขอ

ขอบคุณทุกท่านมากๆ จนมีวันนี้ ให้มาเป็นพี่

เบิร์ด เป็นเบิร์ดของทุกๆ คน และถึงเวลาแล้ว

ครับ ที่พวกเราคนไทยทุกคนจะมีความสุขกันแล้ว 

ความสุขนั้นมันไม่ยากเย็นเข็ญใจอะไรหรอกครับ 

แค่ไป เอาตัวไป เอาใจไป แค่นั้นแล้วหน้าที่

สำาคัญของพวกเราจะทำาให้ทุกคนมีความสุขเอง 

โดยเบิร์ดและทีมงานทุกคนครับ” 

จบไลฟ์นี้ ได้ไปด้วยความสุขความอิ่ม

เอมใจ พร้อมถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหาร คุณ

บุษบา ดาวเรือง ประธานบริหารกลุ่มบริษัท จี

เอ็มเอ็มแกรมมี่ จำากัด (มหาชน), คุณรัฐการ 

น้อยประสิทธิ์ Label Director White Music, 

คุณมุขเอก จงมั่นคง Executive Producer, 

คุณธเนตร ปาระมะ Creative และขึ้นมอบ

ช่อดอกไม้แสดงความยินดีโดย คุณพิตรา  

ภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ

อาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด 

(มหาชน) สำาหรับคอนเสิร์ต SINGING 

BIRD 2022 ตอน LIFETIME SOUNDTRACK 

#โตมากับเพลงพี่เบิร์ด จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 

พฤศจิกายน 2565 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทอง

ธานี เปิดจองบัตร EARLY BIRD พี่เบิร์ดได้แล้ว

วันนี้. 

‘Billie Eilish’ปล่อย2เพลงใหม่ 

ก่อนมาเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ 

ในไทยวันที่24สิงหาคมนี้!

‘เบิร์ด ธงไชย’เปิดโปร’ดีปี’22

จัดเต็มครบทั้งอัลบั้ม-คอนเสิร์ต

‘เจโล’คอนเฟิร์มใช้สกุลตามสามี

ยื่นจดแล้ว‘เจนนิเฟอร์ แอฟเฟล็ก’

เจนนิเฟอร์ 

โลเปซ กับเบน แอฟ

เฟล็ก กลับมาลงเอย

และเข้าประตูวิวาห์กัน

ไปแล้วที่ลาสเวกัส 3 

เดือนหลังจากกลับมา

หมั้นหมายกันอีกครั้ง และ 20 ปีหลังจากฝ่าย

ชายคุกเข่าขอแต่งงานเป็นครั้งแรก

ถือว่าเป็นทางการและเต็มตัวแล้ว สำาหรับ 

เจโล ที่ตอนนี้ ไม่ใช่ เจนนิเฟอร์ โลเปซ อีกต่อไป 

จากงานที่ ลิตเติลไวต์ เวดดิ้ง ชาเปล จดหมาย

ข่าวลงนามว่า Mrs. Jennifer Lynn Afflek 

ประกอบด้วยภาพแคนดิดเซลฟีของคู่บ่าวสาว 

และวิดีโอของทั้งคู่เตรียมตัวสำาหรับวันพิเศษ 

เราบินไปลาสเวกัส ไป

เข้าแถวรอยื่นจดทะเบียน

พร้อมกับคู่รักอีก 4 คน ที่

ต่างก็เดินทางเส้นเดียวกัน

สู่เมืองหลวงของงาน

แต่งงานของโลก ข้างหลัง

เราเป็นผู้ชายสองคนกุมมือกัน ข้างหน้าเราเป็น

คู่รักที่อายุน้อยที่ขับจากวิตเตอร์วิลล์มา 3 ชั่วโมง

นอกจากนั้นก็ยังมีภาพเบนขณะเตรียมตัวอยู่ใน

ห้องน้ำาของโบสถ์ และภาพต่างๆ ของเจโลในชุด

แต่งงาน

“เราแต่งงานกันแล้ว ความรักเป็นสิ่ง

สวยงาม ความรักคือความเอื้ออาทร และความ

รักคือการอดทน 20 ปีของการอดทน” เธอเขียน

แคปชั่นลงในโพสต์ของเธอทางโซเชียล

“ทุกอย่างตรงตามที่เราต้องการ เมื่อคืน

เพื่อสิ่งเดียวกัน เพื่อให้ โลกรับรู้เราใน

ฐานะหุ้นส่วนชีวิตคู่ และเพื่อประกาศ

ความรักของเราต่อโลกผ่านสัญลักษณ์

ที่โบราณและแทบเรียกได้ว่าเป็นสากล

สำาหรับการแต่งงาน เราแทบจะไป

ไม่ทันโบสถ์งานแต่งทันเที่ยงคืน”

แฟนหลายคนเรียกท้ังคู่รวมกันว่า 

เบนนิเฟอร์ และเจนนิเฟอร์ก็ได้เปล่ียน

ไปใช้ชื่อสกุลแอฟเฟล็กของฝ่ายชายแล้ว 

โดยเจ้าหน้าท่ีรับจดทะเบียนมีเวลา 10 

วันในการส่งใบรับรองการแต่งงานไปยัง

สำานักงาน ตามการเปิดเผยของสำานัก

งานคลาร์ก เคาน์ตี เรคอร์เดอร์.

Interthaipost69@gmail.com



ผูชวยศาสตราจารย อัญรินทร อมรอิสริยาชัย 

อาจารยดานกลยุทธการประชาสัมพันธ 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เทรนผูเขาแขงขัน

เกี่ยวกับ “การเรียนรูชองทางสงเสริมการ

ขายในยุคดิจิทัล” ที่โฟกัสในดานการพีอาร 

การแบงกลุมเปาหมายหรือผูซื้อที่แทจริงของ

สินคาโดยดูจาก Mindset มากกวาเพียงแค

ขอมูลพื้นฐานทั้วไป การใหความสําคัญกับ

เทคนิคการไลฟสดเพ� อปดการขาย

คุณอานัส วัฒนวาทิน อาจารยดาน 

Storytelling แหง Visual Training Plus เนน

เร� อง “ศิลปะการเลาเร� องแบบกระชับ” พูดถึง

เทคนิคการ Pitching ใหผูเขาแขงขันสามารถ

นําเสนอเพ� อสรางการดึงดูด กระตุนความ

น�าสนใจ ใหโปรเจคของทีมตัวเอง โดยมีเทคนิค

สรางเร� องเลา 5 ข้ันตอน ประกอบดวย  Ground 

การปูพ้ืนสถานการณปกติท่ีทุกคนรับรูรวมกัน, 

Challenge อุปสรรคปญหาท่ีเจอ, Solution การ

แกปญหาและทางออก, Contrast การเปรียบ

เทียบใหเห็นสถานการณกอนแกปญหาและ

หลังแกปญหา และ Closing การสรุปจบ

การ Present

หลังเสร็จสิ้นการทํา Workshop ทั้ง 

12 ทีมจะตองเตรียมตัวเขาสูสนามการแขงขัน

12 ขาวประชาสัมพันธ

สํ า นั ก ง านพัฒนาธุ ร ก ร รมทา ง

อิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

จัดการแขงขันผลงานธุรกิจใน กิจกรรม 

“Craft Idea” สรางสรรคธุรกิจออนไลน สราง

รายได ชุมชนยั่งยืน เปดโอกาสใหคนรุนใหม

ดานดิจิทัลรวมสงไอเดียเพ� อเฟนหาสุดยอดโมเดล

แผนธุรกิจอีคอมเมิรซตั้งแตเดือนมิถุนายน 

2565  จนไดทีมท่ีผานเขาสูรอบคัดเลือก 12  ทีม 

และจัดฝกอบรมลับคมไอเดีย (Workshop)  

กับกูรูธุรกิจดิจิทัลคนดังของเมืองไทยกอนเขาสูรอบ

ชิงชนะเลิศ (Final Pitching) ในวันอังคารท่ี 26 

กรกฎาคม 2565 น้ีท่ีทรูดิจิทัล พารค สุขุมวิท 101

การสรางกําลังคนดานดิจิทัลของ

ประเทศใหมีความรูความเขาใจในการทํา

อีคอมเมิรซสามารถตอบโจทยความตองการ

ของภาคธุรกิจไดนั้น ถือเปนอีกภารกิจสําคัญ

ของ ETDA ในปน้ี โดย ETDA ไดจัด โครงการ 

Business Pitching ข้ึนเปนปท่ี 2 ดวย กิจกรรม 

“Craft Idea” สรางสรรคธุรกิจ ออนไลน 

สรางรายได ชุมชนยั่งยืน เปนสนามแขงขัน

ท่ีจะเฟนหาสุดยอดแผนธุรกิจอีคอมเมิรซชุมชน

โดยเปดรับสมัครผูเขาแขงขันเปนทีม มีสมาชิก

ในทีมจํานวน 3 คน จนไดผูเขาแขงขันท้ังหมด 

96 ทีม และผานรอบคัดเลือก เขาสูรอบ Final 

Pitching จํานวน 12 ทีม

กอนเขาสูการแขงขันสุดยอดแผนธุรกิจ

ของกิจกรรมนี้ ทาง ETDA ไดจัด Workshop 

สง 4 กูรูธุรกิจดิจิทัลแหงยุค ลับคมไอเดียให

กับทั้ง 12 ทีม โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ 19-20 

กรกฎาคม ที่ผานมา เริ่มดวย ผศ.ดร.บุปผา 

ลาภะวัฒนาพันธ อาจารยประจําสาขาวิชาการ

ETDA จัด 4 เซียนดิจิทัล ลับคม 12 ทีม Craft Idea

ติวสูการควาแชมป สุดยอดทีมออกแบบโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิรซชุมชน

ส� อสารเชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

มาถายทอด “เทคนิคการทําตลาด ชวยชุมชน

ให โดนใจ” ที่พูดถึงเทคนิคพิเศษตางๆ ในการ

ขายของทางออนไลน ที่ตองแตกตางและมี

จุดเดนเหนือคูแขง ขอมูลและภาพลักษณที่ผู

ซื้อตองการเห็นหรือไดรับรูกอนการตัดสินใจ

ซื้อ รวมไปถึงความรวดเร็วในการส� อสารผาน

ทางแชท (Chat) 

คุณรัญชิตา ศรีวรวิไล ผูอํานวยการ 

ฝายธุรกิจมีเดีย บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย 

สอนเทคนิค “ทําอยางไรใหเขาใจผูบริโภค

ดวยการใช Data Marketing” ในยุคที่ขอมูล

มีอิทธิพลอยางมากในการขับเคล� อนธุรกิจให

เติบโตอยางตอเน� อง  การเก็บขอมูลของธุรกิจ

จึงถือเปนหัวใจสําคัญและทําการตลาดที่อยู

บนพื้นฐานของขอมูล หรือความเปนจริง มี

ขอมูลเชิงลึกของลูกคา และ พฤติกรรมของลูกคา 

ทําใหสามารถออกแบบกลยุทธไดตรงกับกลุม

เปาหมายที่ตองการ และเขาถึงผูบริโภคใน

ทุกชองทาง

รอบชิงชนะเลิศ (Final Pitching) พรอมกัน 

เพ� อนําเสนอผลงานของแตละทีม เพ� อตัดสิน

วาทีมใดจะไดเปนสุดยอดแผนธุรกิจที่จะควา

เงินรางวัลมูลคารวมกวา 200,000 บาท 

พรอมโลประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศนียบัตร 

ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต

เวลา 10.00-16.00 น. ณ ช้ัน 6 หองออดิทอเรียม 

ทรูดิจิทัล พารค สุขุมวิท 101 

รอบชิงชนะเลิศนี้ ผูผานเขารอบทั้ง 

12 ทีม จะตองเขาสูการแขงขันประลองไอเดีย

ในการสรางแผนธุรกิจอยางมืออาชีพ เพ� อให

ไดสุดยอดแผนธุรกิจอีคอมเมิรซชุมชนที่ใช

งานไดจริง   ติดตามเชียรและรวมกันลุนไปกับ

การปะทะความสามารถทางไอเดียของ

คนรุนใหมในการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ

ไปพรอมๆ กัน ไดที่ facebook.com/ETDA.

Thailand 

BU แท็กทีม Workpoint สรางสนามการทํางานจริงบมเพาะทักษะสรางสรรคในอนาคต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมกับบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) จัด

โครงการ BU x Workpoint Creative Sandbox ภายใตแนวคิด "Soft Power Next Gen 

พลังคนรุนใหมขับเคล� อนอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศ" เพ� อบมเพาะใหนักศึกษามีความคิด

สรางสรรค เสริมทักษะที่ตอบโจทยความตองการของตลาดแรงงานในอนาคต ผานการลงมือ

ปฏิบัติจริงอยางมืออาชีพ และใหพรอมทํางานทันทีหลังเรียบจบ 

สุดอาลัย     ม.ร.ว.จัตุมงคล  โสณกุล อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน เปนประธาน

ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแมสุนันทา  คงทอง มารดา สุดนภา  เจริญเวชชการ รอง

ประธานกรรมการบริหารบริษัทดีไลท พลัส ณ ศาลา 6 วัดมกุฎกษัตริยาราม 

มข.รวมพัฒนาทองถ่ินดิจิทัล     วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ 

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ จังหวัดขอนแกน จัดการประชุม “ขับเคล� อนการพัฒนา

ทองถิ่นดิจิทัล จังหวัดขอนแกน” ณ หองประชุมพีรสิทธิ์ คํานวณศิลป มหาวิทยาลัยขอนแกน  

เพ� อเตรียมความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น นําเทคโนโลยีและเคร� องมือดิจิทัลมา

ใช ในการใหบริการประชาชน และพัฒนาทองถิ่นอยางอยางยั่งยืน โดยไดรับเกียรติจาก 

นายจารึก เหลาประเสริฐ รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เปนประธานในพิธีเปดการประชุม 

และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน กลาวตอนรับ 

ผูบริหารสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ผูบริหารจากภาครัฐและ

เอกชนในจังหวัดขอนแกน และผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน กวา 

300 คน ที่เขารวมการประชุม

KMA เปดตัวผลิตภัณฑใหม ธีรดา อําพันวงษ กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่

บริหาร บริษัท โอซีซี เปดบูธจัดแสดงสินคา KMA Cosmetics ภายใตคอนเซ็ปต Beauty Resort 

ที่รังสรรคขึ้นเพ� อนําพาผิวของสาว ๆ ด� มด่ําไปกับความสดช� นและผอนคลายริมสระวายน้ํา 

พรอมนําเสนอผลิตภัณฑใหมลาสุด KMA EVER BRIGHT Super Serum เซรั่มบํารุงผิวสูตร

เขมขน ออนโยนตอผิว ชวยใหผิวชุมชื้น ลดเลือนจุดดางดําใหแลดูจางลง สุขภาพผิวคงไวซึ่ง

ความแข็งแรง ณ งานสหกรุปแฟร ครั้งที่ 26 ไบเทค บางนา 

ตลาดไท จัดงาน เทศกาลอินทผลัม     โชคชัย คลศรีชัย กรรมการผูจัดการ ตลาดไท จัดงาน 

“เทศกาลอินทผลัม” ครั้งแรกกับการรวมตัวของเกษตรกรผูปลูกและจําหน�ายอินทผลัมรายใหญ

ของประเทศ สงตรงผลผลิตจากสวนในราคาขายสงใหพอคาแมคาและผูสนใจไดเลือกซื้อ

อินทผลัมสดสายพันธุบาฮีเหลืองและสายพันธุอ� นๆ ที่ปลูกดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย� อ 

ใหรสชาติหวาน กรอบ คัดสรรคุณภาพทุกเกรดผานมาตรฐานอินทรียและจีเอพี โดยมี อาภาพัชร 

เลาอรุณ, อมรกานต สําเภาเงิน รวมงาน พรอมจําหน�ายแลวตั้งแตวันนี้ – สิงหาคม  ณ ซอย 

23 ตลาดผลไมฤดูกาล ตลาดไท

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๘๕/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวทับทิม ใหญทอง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/ มูลคา หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นางสาวหอมนวล 

ยอดออน

๒,๑๑๘,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๕ เมษายน๒๕๖๕)

-

๒ เงินสด - นางสาวหอมนวล 

ยอดออน

๑๑,๗๑๐ บาท (ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน๒๕๖๕)

-

๓ สรอยคอทองคํา ลายทางมะพราว

ค่ันเม็ดมะยมลงยา นํ้าหนัก ๔๕.๕ 

กรัม

๑ เสน นางสาวหอมนวล 

ยอดออน

๘๘,๔๙๗.๕๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๔ พระแกวมรกตเล่ียมทองเจือนํ้า

หนัก ๑๓.๙ กรัม

๑ องค นางสาวหอมนวล 

ยอดออน

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๕ สรอยขอมือทองคํา ลายทาง

มะพราวค่ันมังกรคาบแกว นํ้า

หนัก ๑๕.๒ กรัม

๑ เสน นางสาวหอมนวล 

ยอดออน

๒๙,๕๖๔ บาท (ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๖ แหวนทองคํา นํ้าหนัก ๓.๗ กรัม ๑ วง นางสาวหอมนวล 

ยอดออน

๗,๑๙๖.๕๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๗ แหวนทองคํา ลายดอกพิกุลนํ้า

หนัก ๓.๘ กรัม

๑ วง นางสาวหอมนวล 

ยอดออน

๗,๓๙๑ บาท (ณ วันที่ ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๘ แหวนทองคําลายหัวใจนํ้าหนัก

รวม ๑.๙ กรัม

๒ วง นางสาวหอมนวล 

ยอดออน

๓,๖๙๕.๕๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๙ ตะกรุดโลหะสีเหลืองเล่ียมทอง

เจือนํ้าหนัก ๒.๔ กรัม

๑ อัน นางสาวหอมนวล 

ยอดออน

๑,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๐ ทองคํารูปถวยเงินจีน นํ้าหนัก 

๗.๖ กรัม

๑ อัน นางสาวหอมนวล 

ยอดออน

๑๔,๗๘๒ บาท (ณ วันที่ 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๑ สรอยขอมือทองคํา ลายทาง

มะพราวค่ันเม็ดมะยมลงยานํ้า

หนัก ๓๐.๔ กรัม

๑ เสน นางสาวหอมนวล 

ยอดออน

๕๙,๑๒๘ บาท (ณ วันที่ 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย 

เลขท่ีบัญชี ๑๗๖-๒-๕๕๙๐๐-๑ ช� อ

บัญชี MS.HOMNOUN YODOON

- นางสาวหอมนวล 

ยอดออน

๓๕๑.๘๘ บาท (ณ วันที่ 

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย 

เลขท่ีบัญชี ๐๒๔-๓-๖๗๕๓๐-๘ ช� อ

บัญชี นางสาวทับทิม ใหญทอง

- นางสาวทับทิม 

ใหญทอง

๕๖๔,๙๗๐.๒๗ บาท 

(ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม 

๒๕๖๕)

-

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

แมสาย ๒ เลขท่ีบัญชี ๐๑๗-๑-

๘๗๓๗๙-๗ช� อบัญชี นางสาวสุ

กัญญา ศรีแกว

- นางสาวสุกัญญา 

ศรีแกว

๑,๐๑๘,๑๑๙.๐๔ บาท 

(ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๔ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๓,๙๒๖,๙๐๕.๖๙ บาท 

(สามลานเกาแสนสองหม� นหกพันเการอยหาบาทหกสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนางสาวทับทิม ใหญทอง กับพวก 

พันตํารวจตรี 

(วรวรรธน จันทรชู)

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี ๔ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(สามลานเกาแสนสองหม� นหกพันเการอยหาบาทหกสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๘๖/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายจรัญ จิตรพวง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/           

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นายจรัญ 

จิตรพวง และ

นางสาวกัลยาณี 

หรือ ธนากาญจน 

บัวเจริญ

๖,๗๖๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพุนพิน  

เลขที่บัญชี ๘๐๘-๐-๒๖๔๙๐-๒  ช� อบัญชี 

นายจรัญ จิตรพวง 

- นายจรัญ 

จิตรพวง

๙,๓๖๑.๖๕ บาท 

(ณ วันที่ ๑๐ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  สาขา

ยอยพุนพิน (สุราษฎรธานี)  เลขที่บัญชี 

๙๔๕-๒-๐๗๐๑๙-๒  ช� อบัญชี นางสาว

กัลยาณี บัวเจริญ 

- นางสาวกัลยาณี 

หรือ ธนากาญจน 

บัวเจริญ

๓,๑๖๑.๒๘ บาท 

(ณ วันที่ ๑๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพุนพิน  

เลขที่บัญชี ๘๐๘-๐-๒๐๐๓๒-๗  ช� อ

บัญชี นางสาวกัลยาณี บัวเจริญ 

- นางสาวกัลยาณี 

หรือ ธนากาญจน 

บัวเจริญ

๑๘,๓๔๕.๘๙ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ มีนาคม 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๔ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๓๗,๖๒๘.๘๒ บาท 

(สามหม� นเจ็ดพันหกรอยย่ีสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค) พรอมดอกผล   

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายจรัญ จิตรพวง กับพวก

(นางสาวมะลิวัลย เขียวสี)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๘๐/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายทนงชัย แซรี กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย  

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาปว เลขท่ี ๐๒๓-๑-๒๙๕๑๑-๙  

ช� อบัญชี นายทนงชัย แซรี 

- นายทนงชัย 

แซรี

๒๐,๑๙๕.๓๓ 

บาท (ยอด 

ณ วันท่ี ๑๐ 

มีนาคม ๒๕๖๕

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๑ 

ตามคําสั่งที่ ย.

๗๔/๒๕๖๕

๒ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม 

๓๔๗๐๓๔๕๕ ช� อผูเอาประกันภัย 

นายธวิกร วัวพระยา

- นายธวิกร 

วัวพระยา

๕๕,๘๖๑ บาท 

(ยอด ณ วันที่                

๒ มีนาคม  

๒๕๖๕

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๒ 

ตามคําสั่งที่ ย.

๗๔/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๗๖,๐๕๖.๓๓ บาท (เจ็ดหม� นหกพัน

หาสิบหกบาทสามสิบสามสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายทนงชัย แซรี กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายพีรพล มนตชัยกุล)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

(นางชลธิชา ดาวเรือง)
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เม� อวันพุธท่ี 6 กรกฎาคม 2565 ท่ีผานมา 

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี  เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผล

การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ทรงเปดชมรม TO BE NUMBER ONE 

กับศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBE ONE ณ 

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อําเภอมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุรี  โดยมี นายแมนรัตน รัตนสุคนธ 

ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี แพทยหญิงอัมพร

เบญจพลพิทักษ อธิบดีกรมสุขภาพจิต หมอมหลวง

ยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO 

BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ 

TO BE NUMBER ONE พรอมดวยผูบริหาร 

เจาหนาท่ีจากกรมสุขภาพจิตและจากสํานักงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE  หัวหนา

สวนราชการ ขาราชการ ประชาชนและนักเรียน

ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเฝารับเสด็จ

นายแมนรัตน รัตนสุคนธ ผูวาราชการ

จังหวัดสระบุรี กลาววาตลอดระยะเวลา 20 ป 

จังหวัดสระบุรี ไดดําเนินโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ภายใตการบริหารจัดการ

เชิงบูรณาการ โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปน

ผูนําในการขับเคล� อน มีภาคีเครือขายทุกภาค

สวนรวมสนับสนุน เนนสรางความเขมแข็ง 

สรางเครือขายชมรมทุกประเภทใหเกิดความ

ยั่งยืน สรางแกนนํา สรางนวัตกรรม ตอยอด

องคความรู สงผลใหเด็กและเยาวชนจังหวัด

สระบุรี เกิดคานิยมที่ถูกตอง มีภูมิคุมกัน

ทางจิตใจ เปนเยาวชนรุนใหมที่มีความเช� อมั่น 

เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ปจจุบันมีสมาชิก 

TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ป จํานวน 

159,365 คน คิดเปนรอยละ 98.70 มีอําเภอ 

TO BE NUMBER ONE ครบทุกอําเภอ มี

ชมรมในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ 

สถานพินิจฯ สํานักงานคุมประพฤติ และเรือนจํา 

รวม 380 ชมรม มีศูนยเพ� อนใจ TO BE 

NUMBER ONE รวม 18 แหง 

สระบุรีเปนจังหวัด TO BE NUMBER 

ONE ประเภทรักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบ

ระดับเพชรปที่ 3 โดยมีผลงานชมรม สมาชิก

ภายในจังหวัด ดังนี้  1) มี TO BE NUMBER 

ONE IDOL ระดับประเทศ รุนท่ี 2, 3, 4, 6, 11 

และ 12 2) ไดรับรางวัล TEEN DANCERCISE 

THAILAND CHAMPIONSHIP ระดับประเทศ 

ป 61, 62, และ 63 3) บริษัท ฟูรูกาวาเม็ททัล 

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดําเนินงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดสระบุรี

(ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน), ชุมชนคลองเรือ 

อยูในสถานะตนแบบระดับทอง, บริษัท โคหเลอร

(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) อยูในสถานะ

ตนแบบระดับเงิน, โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท, 

เรือนจําจังหวัดสระบุรี อยูในสถานะดีเดน

พรอมเปนตนแบบ และมีอําเภอ TO BE 

NUMBER ONE อําเภอพระพุทธบาท ไดรับ

คัดเลือกผานเขาสูระดับประเทศ ประจําป 2565 

นางเอมอร  บูรณศักดิ์  ผูอํานวยการ

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี กลาววา 

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จัดตั้งขึ้นเม� อ พ.ศ.

2515 ซึ่งอยูในความดูแลขององคการสงเสริม

กิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปด

สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 ปจจุบัน

มีนักเรียนจํานวน 1,723 คน ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 109 คน 

โดยไดนอมนําหลักการดําเนินโครงการ TO BE 

NUMBER ONE มาเปนแนวทางในการสราง

ภูมิคุมกันและปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

และดวยความรวมมือจากคณะครู นักเรียน 

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และดวยความ

ตั้งใจ มุงมั่น ทุมเท ดําเนินงานอยางจริงจัง

ของนักเรียนจากรุนสูรุน สงผลใหสมาชิกมี

ลักษณะโดดเดนในดานการเปนผูนํา กลาคิด 

กลาทํา กลาแสดงออก ชมรม TO BE 

NUMBER ONE โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 

กอตั้งในเดือนมิถุนายน ป 2553 กิจกรรมเดน 

คือ การรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในรูปแบบ “พี่สอนนอง” และ “รวมพลัง

สุภาพชน คน ม.ว. ตานยาเสพติด” มีการจัดอบรม

พัฒนาศักยภาพของสมาชิก การจัดกิจกรรม

ตานยาเสพติด เชน กีฬาสานสัมพันธตอตานยา

เสพติด เตน Cover Dance เตน Line Dance 

กิจกรรมวงดนตรีลูกทุงและดนตรีโฟลคซอง

ตอตานยาเสพติด สงตัวแทน

เขารวมคายกิจกรรมตางๆ ท่ีทาง

จังหวัด และโครงการจัดขึ้น 

สําหรับโครงการใครติดยายกมือข้ึน 

คณะกรรมการฝายสอดสองดูแล

รวมกับกลุมบริหารงานกิจการ

นักเรียน สุมตรวจปสสาวะ และ

การสุมตรวจแหลงมั่วสุมภายใน

โ ร ง เ รี ยน เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้

นักเรียนยุงเกี่ยวกับยาเสพติด   

จากการดําเนินงานที่ผานมาผล

สําเร็จท่ีได คือ สมาชิกทุกคนมีพ้ืนท่ีในการแสดง

ความสามารถ ภูมิใจในตนเอง มีเปาหมายใน

ชีวิต มีจิตอาสา มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และไดรับ

การยอมรับ สําหรับศูนยเพ� อนใจ TO BE 

NUMBER ONE โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา เปด

ใหบริการมาแลว 12 ป ใหบริการวันจันทร - 

ศุกร ในชวงเชา พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน 

มีอาสาสมัครประจําศูนย  30 คน เพ� อชวยเหลือ

ดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกใหมีคุณภาพ มี

ความสุข ในหลักการ “เพ� อนชวยเพ� อน พ่ีชวยนอง” 

ภายใตแนวคิด “ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา

พัฒนา EQ” มีบริการใหคําปรึกษา พัฒนา EQ 

ทั้งจากการเรียนรูดวยตนเอง และการเขารวม

กิจกรรมพรอมกับการพัฒนาทักษะตาง ๆ  เชน 

การควบคุมอารมณ การรูจักตนเองมีแรงจูงใจ

สามารถตัดสินใจแกปญหาอยางเหมาะสม 

และสามารถดําเนินชีวิตอยางเปนสุข รวมทั้ง

จัดบริการเพ� อให โอกาสสําหรับการแสดงออก

ถึงพลังสรางสรรคที่มีอยู เสริมสรางภูมิคุมกัน

ทางจิต และปองกันแกไขปญหาพฤติกรรม

เสี่ยงของสมาชิก

ในวโรกาสน้ี ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน

พระอนุญาตใหสมาชิก  “ใครติดยายกมือขึ้น” 

จากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดสระบุรี ซ่ึงเคยติดยาเสพติด และปจจุบัน

มีความมุงมั่นที่จะเลิกเสพ เขาเฝาพรอมทั้ง

พระราชทานกําลังใจและคําแนะนําเพ่ือป้องกัน

ความผิดพลาดซํ้าในกลุมเส่ียง และพระราชทาน

คําปรึกษาแกสมาชิก TO BE NUMBER ONE 

จากสถานศึกษาตางๆ ในจังหวัดสระบุรี ที่ซัก

ถามปญหาซึ่งจะนําไปสูการจัดการกับปญหา

อยางเหมาะสม

โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ 

ขอเชิญคูรักท่ีกําลังวางแผนแตงงานรวมงาน 

“True Love” เวดด้ิงแฟรคร้ังแรกของโรงแรมฯ 

ในวันเสารท่ี 30 และวันอาทิตยท่ี 31 กรกฎาคม 

2565 ตั้งแตเวลา 10.00 น. – 19.00 น. ณ 

หองราชมณเฑียร แกรนด บอลรูม 

เปดตัวบริการจัดงานแตงงานครบวงจร

คร้ังแรก! หลังการทุมทุนปรับปรุงโรงแรมคร้ังใหญ 

ในงานทุกทานจะไดชม หองจัดเลี้ยงและ

หองพักโฉมใหมใจกลางเมือง ไฮไลทที่ หอง

ราชมณเฑียร แกรนด บอลรูม รองรับแขก

ไดกวา 600 ทาน พรอมระบบ Video Wall 

& Column จากซัมซุง หองมณเฑียรทิพย ที่

มีเพียงหนึ่งเดียวในกรุงเทพฯ หรูหราดวย

สถาปตยกรรมไทยที่วิจิตรตระการตา และ

หองแอน แอน สําหรับงานเลี้ยงที่เนนความ

สนุกสนาน ดวยการตกแตงแบบเรโทรและ

แดนซฟลอรขนาดใหญ ชิมอาหารเมนูงาน

แตงงานจากทีมเชฟระดับมาสเตอรของหอง

อาหารเรือนตนท่ีไดรับรางวัลมิชลิน บิบ กูรมองด

สองปซอน บริการตรวจดวงชะตา ดูฤกษมงคล

จากโหราศาสตรจากระเบียงพยากรณของ

โรงแรมมณเฑียรที่มีชื่อเสียงมายาวนาน 

พรอมพูดคุยกับทีมเวดดิ้งของโรงแรมฯ ที่จะ

พาคุณชมสถานที่ ตอบทุกคําถาม พรอมมอบ

True Love เวดดิ้งแฟรครั้งแรกของ โรงแรมไทยระดับตํานาน

ขอเสนอพิเศษเฉพาะในงานนี้เทานั้น!  

โปรโมชั่นพิเศษงาน True Love เวดดิ้ง

แฟร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ 

แพ็กเกจ Micro Wedding ราคาเริ่มตนเพียง 

120,000 บาท สําหรับงานหมั้นเชาและรับ

ประทานอาหารกลางวัน 50 ทาน 

แพ็กเกจแตงงานเร่ิมตน 400,000 บาท 

พรอมสวนลดแพ็กเกจสูงสุดถึง 100,000 บาท 

ฟรี Motion Graphic Design และของ

สมนาคุณมูลคามากมายจากโรงแรมและ

พารทเนอรที่มารวมงาน 

คูรักที่ลงทะเบียนเขารวมงานลวงหนา 

พรอมคอนเฟรมการจัดงานภายใน 7 วัน จะ

ไดรับบัตรกํานัลหองพัก Deluxe Room หน่ึงคืน 

ทุกคูรักที่เช็คอินและถายภาพลงโซ

เชียลมีเดีย รับสิทธิ์จับรางวัลพิเศษจากทาง

โรงแรม บัตรกํานัลสวนลด 20% หองอาหาร

เรือนตนและหองอาหารพระรามสี่ บิสโตร 

บัตรกํานัลเขารับบริการตรวจดวงชะตา 1 บัตร 

จากโหราจารยภายในงาน

นอกจากน้ี คูรักสามารถเลือกชมสินคา

และบริการงานแตงงานจากรานคาชั้นนํา

ของเมืองไทย อาทิ Seethrough Wedding, Hug 

Wedding Planner, The Touch Wedding, 

Seasonray, กอดรัก Photography, Vanus 

First, Poramet photographer, Best Ever, 

Glizt Event, Manita Wedding และSuprano 

มอบสวนลดพิเศษใหทุกทานเฉพาะที่จองใน

งานนี้เทานั้น เพ� อรังสรรคงานวิวาห ในฝน

ของคุณใหสมบูรณแบบ 

ใหทุกอยางครบจบในที่เดียว ทั้งสถานที่ 

อาหาร บริการ และความคุมคา หามพลาด

ทั้งหมดนี้ในงาน True Love เวดดิ้งแฟรที่

โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ เทานั้น 

ลงทะเบียนเขางานลวงหนาไดที่ https://

montienbangkok.com/th/weddings.html 

สอบถามรายละเอียดแพ็กเกจหรือ

นัดหมายเขาชมสถานที่  กับทีมผูเชี่ยวชาญ

ดานงานวิวาหของโรงแรมฯ ลวงหนาโทร.

0-2233-7060 เว็บไซต https://montien-

bangkok.com/en/weddings.html

กลุมบริษัทอายิโนะโมะโตะ ผูผลิต

ผลิตภัณฑอาหารและผลิตภัณฑจากกรดอะ

มิโนระดับโลก มุงขับเคล� อนธุรกิจสู “ความ

เปนกลางทางคารบอน” (Carbon Neutrality) 

หรือ ความพยายามที่จะบรรลุการปลอย

กาซเรือนกระจกเปนศูนย ใหสําเร็จภายในป 

พ.ศ. 2593 ต้ังเปาท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนสําหรับ

ป 2030 (พ.ศ. 2573) ในการสรางความย่ังยืน

ของโลก ดวยการลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม

จากการดําเนินธุรกิจลงใหได 50% เทียบกับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในชวง 

3 ปที่ผานมา อายิโนะโมะโตะประเทศไทย 

สามารถลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

ไดถึง 267,000 ตัน หรือ เทียบเทาการดูดซับ

กาซคารบอนไดออกไซดของตนไม ใหญกวา 

30 ลานตน

สําหรับแนวทางการลดการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซตของอายิโนะโมะ

โตะในประเทศไทย ไดดําเนินการผาน การ

บริหารจัดการภายในดานการใชพลังงาน

และการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการผลิต โดยไดมุงเนนการสงเสริม

การใชพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวย

กลุมบริษัทอายิโนะโมะโตะ รวมตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

เรงลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพ� อกาวสูความเปนกลางทางคารบอน

การปรับเปลี่ยนอุปกรณ ไฟฟาหรือพัฒนา

นวัตกรรมเพื่ อปรับปรุ งสมรรถนะของ

เคร� องจักรให ใชพลังงานนอยลง รวมถึง

การใชพลังงานทางเลือกและพลังงาน

หมุนเวียนตาง ๆ ในกระบวนการผลิต เชน 

การใชเทคโนโลยีหมอตมไอน้ําพลังงานชีวมวล 

โรงไฟฟาผลิตพลังงานรวมจากพลังงานชีวมวล 

และการใชพลังงานจากแสงอาทิตย แทนการ

ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล ตลอดจน การจัดการ

เพ� อลดการปลอยกาซคารบอกไดออกไซดจาก

การใชพลังงานไฟฟาจากภายนอก โดยได

รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) และบริษัทเอกชน เพ� อทําสัญญาซื้อ

สิทธิการใชพลังงานหมุนเวียนรวมกวา 305,000 

RECs เพ� อลดการปลอยกาซเรือนกระจกของ

เปดงานกาดนอย ดอยตุง   

ประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ และ 

อภิชาติ พูนตระกูลเกียรติ เปดงาน กาดนอย 

ดอยตุง เพ� อฉลองครบรอบ 40ป เซ็นทรัล

พัฒนา เนรมิตความประทับใจจากดอยตุง 

สูศูนยการคาเซ็นทรัล 3 สาขากลางกรุง

ไดแก สาขา ปนเกลา, พระราม 2 และ 

พระราม 3 โดยมี นันทพร เทพเทวิน, 

พิสมัย สีหวัลลภ, บุญญะนิตย ภุชงคประเวศ, 

ดลพร รุจิรวงศ , พีระ ตันเถียร และจันทวรรณ 

โพธ์ิแกว รวมงาน บริเวณ ช้ัน 1 ศูนยการคา

เซ็นทรัล ปนเกลา 

เปนอี กหนึ่ งคุณหมอคนเก งแห ง 

Dr.Orn Medical Hair Center (ดร.อร เมดิคอล 

แฮร เซ็นเตอร) สําหรับ หมออร - พญ.อรอุมา 

พันธอภิวัฒน ที่ตั ้งใจปนศูนยแหงนี้ใหเปน

มาตรฐานใหมของการดูแลดวยการรักษา

ผมและหนังศีรษะที่แตกตาง พรอมแผนการ

รักษาท่ีออกแบบมาเฉพาะบุคคล ลาสุด หมออร 

เปนคุณหมอหญิงเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกเทียบ

เชิญใหขึ้นปก Prestige Wellness ฉบับพิเศษ 

ในการบอกเลาเร� องราว 11 ป ของเมดิคอล 

แฮร เซ็นเตอรแหงนี้ พรอมกับความ Expert 

ในแบบฉบับของ หมออร แบบเอ็กซคลูซีฟสุดๆ 

แถมวันวางแผงยังตรงกับวันที่ 11 ซึ่งเปน

วัน Global Wellness Day พอดิบพอดีอีก

ปฏทินิสงัคม-กจิกรรม-โปรโมชัน่
ดวย อยากรูจะปงขนาดไหน ไปตามอานไดที่ 

Prestige Wellness ฉบับลาสุด!

โรงพยาบาลเจาพระยา เขาใจถึงปญหา

ความเจ็บปวดของผูปวยโรคขอเขาเส� อม จึง

ไดจัดแพ็กเกจผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม(Total 

Knee Arthoplasty) ราคาเหมาจาย 1 ขาง 

220,000 บาท(นอน รพ.ไมเกิน 4 วัน 3 คืน) 

ภายใตการดูแลรักษาโดยศัลยแพทยเฉพาะทาง

ขอเขาขอสะโพก จุดมุงหมายเพ� อใหผูปวย

กลับมาใชชีวิตปกติไดเร็วที่สุด โปรโมชั่นนี้

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 สอบถามขอมูล

เพิ่มเติมไดที่ ศูนย โรคกระดูกและขอ โทร.

0-2884-7000

บริษัท เงินติดลอ โดย นิภา วนิชวัฒน 

ผูบริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพ� อสังคม 

นําทีมคณะผูเช่ียวชาญการฝกอบรม จัดกิจกรรม

ใหความรูวิธีการจัดอบรมในหลักสูตร “ความรู

พ้ืนฐานการเงินเพ� อการประกอบอาชีพ” ใหแก

เจาหนาที่เรือนจําในโครงการกําลังใจ และ

ยังแนะนําวิธีการใชส� อ VDO E-learning 

หลักสูตรความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการ

ประกอบอาชีพ เพ� อใหสามารถนําเคร� องมือ

การจัดอบรมจํานวน 12 ตอน แบบฝกหัด

สําหรับผูกาวพลาด และวิธีการใชงานคูมือ

พาณิชยจับมือสยามพิวรรธน จัด DEmark Show 2022  ฉลอง 15 ป รางวัล DEmark 

อวดโฉมงานออกแบบไทยกาวหนาสูสิ่งใหม    กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) 

กระทรวงพาณิชย จัดนิทรรศการ “DEmark Show  2022” แสดงผลงานการออกแบบจาก

ผูสมัครทั่วประเทศกวา 405 ผลงาน ภายใต โครงการรางวัล Design Excellence Award หรือ 

DEmark ดําเนินมาอยางตอเน� องเขาสูปที่ 15 ภายใตแนวคิด “Step forward to the Future 

of Impactful Design ดีไซนกาวหนา สูสิ่งใหม” พรอมพิธีลงนามความรวมมือระหวางกรมสง

เสริมการคาระหวางประเทศ และบริษัท สยามพิวรรธน รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด โดยไดรับเกียรติ

จาก ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

เปนประธานในพิธีเปดงาน ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร 

“ซีพีเอฟ” มอบไขไกสดซีพี ชวยครอบครัวผูปวยเด็กบานพักพิงฯ มูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลดฯ 

ปที่ 6    วราราชย เรืองศรี รองกรรมการผูจัดการ พรอมดวย นรชัย รัตนบานช� น ผูชวย

กรรมการผูจัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร หรือ ซีพีเอฟ สนับสนุนไขไกสดซีพี จํานวน 

17,280 ฟอง ตอเน� องเปนปที่ 6 รวมทั้งสิ้นกวา 90,000 ฟอง แกบานพักพิงฯ ใน มูลนิธิ โรนัลด 

แมคโดนัลด เฮาส ประเทศไทย จํานวน 4 แหง ไดแก สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาล

ศิริราช เพ� อชวยเหลือครอบครัวผูปวยเด็กไดรับประทานอาหารคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย 

และมีคุณคาทางโภชนาการอยางท่ัวถึง โดยมี กฤตยา อุนสากล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิฯ 

ณ บานพักพิงฯ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ

ประเทศ พรอมท้ังต้ังเปาในการบรรลุเปาหมาย

การใช ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนให ได 

100% โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2564 และจะ

ดําเนินการอยางตอเน� องในปตอ ๆ ไป

ท้ังน้ี กลุมบริษัทอายิโนะโมะโตะ มุงม่ันที่

จะเปน “กลุมบริษัทผูสงมอบแนวทางการแก

ปญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและ

สุขภาพ” ผานการบริหารจัดการทรัพยากร

และการทํางานเพ� อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

และรวมฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อันเปน

สวนหนึ่งของแนวทาง "การสรางคุณคารวม

กับสังคมของอายิโนะโมะโตะ” (The Ajinomoto 

Group Creating Shared Value: ASV) ที่

เปนกรอบแนวคิดในการทํางานของกลุม

บริษัทอายิโนะโมะโตะทั่วโลก

“เงินติดลอ” ถายทอดวิธีการจัดอบรมหลักสูตร ความรูพื้นฐานการเงินเพ� อการประกอบอาชีพ

ใหกับเจาหนาที่เรือนจําในโครงการกําลังใจฯ ตอยอดความรูที่ยั่งยืนใหผูกาวพลาด

การจัดอบรมสําหรับเจาหนาที่ มาใชในการ

จัดอบรมใหความรูทักษะพื้นฐานดานการ

ประกอบอาชีพใหกับผูกาวพลาดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรม

ในครั้งนี้ มีคณะผูเชี่ยวชาญการ

ฝกอบรมจาก บมจ.เงินติดลอ คอย

ดูแลใหคําแนะนําในการฝกอบรม

อยางใกลชิด เพ� อเปนการสราง

ความยั่ งยืนใหภารกิจคืนคนดี

กลับสูสังคม ตามเจตนารมณของ

โครงการกําลังใจฯ

กิจกรรมดังกลาวไดรับเกียรติจาก 

ปุณณรัตน อภิรัตนพันธุ ผูบัญชาการเรือนจํา

จังหวัดชัยนาท เขารวมสังเกตการณ ณ เรือนจํา

ชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

จีนส่งโมดูลที่สองขึ้นสู่สถานีอวกาศ

ปักกิ่ง • จีนส่งโมดูลที่สองของทั้งหมดสามโมดูลสำาหรับสถา                                                                                     

นีอวกาศถาวรของประเทศเมื่อวันอาทิตย์ รอยเตอร์รายงาน

การถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของทางการจีน 

เผยให้เห็นโมดูลห้องปฏิบัติการเหวินเทียนขนาด  23 ตันที่

อยู่บนจรวดลองมาร์ช 5 บี ปล่อยจรวดขึ้นจากฐานปล่อย

จรวดเมื่อเวลา 14.22 น.ตามเวลาท้องถิ่น จากศูนย์ปล่อย

ยานอวกาศเหวินชาง บนเกาะไห่หนานทางใต้ของจีน ใน

การถ่ายทอดสดเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานอวกาศกำาลัง

สำารวจความคืบหน้าของการปล่อยจรวดจากห้องควบคุม มี

เสียงเชียร์และปรบมือเมื่อเหวินเทียนแยกออกจากจรวด

ส่งเมื่อประมาณ 10 นาทีหลังการปล่อยจรวด จีนเริ่มสร้าง

สถานีอวกาศในเดือนเมษายน  2564 โดยการส่งโมดูลเทียน

เหอซึ่งเป็นโมดูลหลัก ที่เป็นศูนย์การจัดการและควบคุม

ของสถานีอวกาศ ในภารกิจแรกจาก 11 ภารกิจที่มีทั้งมี

ลูกเรือและไม่มีลูกเรือดำาเนินการ เหวินเทียนแล็บโมดูลมี

ความยาว 17.9 เมตร  จะเป็นที่ที่นักบินอวกาศสามารถทำา 

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับแล็บโมดูลอื่นที่ยังไม่ได้

ถูกส่งขึ้นไป 

โสมแดงหามะกันผลิตอาวุธชีวภาพในยูเครน

โซล • เกาหลีเหนือกล่าวหาสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ว่าผลิตอา                                                                                  

วุธชีวภาพในยูเครน เอเอฟพีรายงานว่า เกาหลีเหนือซึ่งเป็น

พันธมิตรกับรัสเซียในเดือนนี้ ได้ประกาศยอมรับเขตแบ่ง

แยกดินแดน 2 เขตทางตะวันออกของยูเครนที่สนับสนุน

รัสเซีย สำานักข่าวเคซีเอ็นเอของทางการเกาหลีเหนือกล่าว 

ว่า สหรัฐจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาหลายแห่งใน

หลายสิบประเทศและหลายภูมิภาค รวมถึงยูเครนโดยไม่คำา                                                                            

นึงถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศ พร้อมอ้างอิงถึงส่ิงท่ีเคยถูก

ตรวจเจอโดยรัสเซียเมื่อเดือนมีนาคม และกล่าวหาสหรัฐให้

ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาอาวุธชีวภาพในยูเครน 

ทำาเนียบ ปธน.ศรีลังกากลับมาเปิดจันทร์นี้

โคลัมโบ • เอเอฟพีรายงานว่า ตำารวจศรีลังกาเผยเมื่อวัน

อาทิตย์ทำาเนียบประธานาธิบดีท่ีโดนผู้ประท้วงบุกรุก จะกลับ                                                                     

มาเปิดทำาการอีกครั้งในวันจันทร์นี้ หลายวันหลังจากกลุ่ม

ประชาชนต่อต้านรัฐบาลถูกกวาดล้างออกไปหมดแล้ว อา 

คารทรงเก่ายุคอาณานิคมถูกผู้ประท้วงบุกเข้ายึดช่วงก่อน

หน้าในเดือนนี้ จากความโกรธแค้นไม่พอใจวิกฤตเศรษฐกิจ

ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศ โกตาบายา  ราชปักษา 

ประธานาธิบดีในเวลานั้นสามารถหลบหนีออกจากทำาเนีย

บฯ และออกจากประเทศไปได้ และรานิล วิกรมสิงเห หลัง

เข้ารับตำาแหน่งแทนก็ได้สั่งทหารเข้าสลายแคมป์ผู้ชุมนุมที่

ปักหลักหน้าสำานักเลขาธิการประธานาธิบดีทันทีหลังเที่ยง

คืนวันศุกร์ มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 48 คน 

ถูกจับกุม 9 รายในปฏิบัติการดังกล่าว.

เป็นภาพเก่าของการพบปะระหว่างผู้นำาจีนกับ

อินโดนีเซีย

วันนี้เราจะเห็นประธานาธิบดีโจโก วิโดโดของ

อินโดนีเซีย บินไปปักกิ่งเพื่อพบประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และ

นายกรัฐมนตรีหลี่   เค่อเฉียง ของจีน

เป็นการไปเยือนท่ีมีความหมายพิเศษ เพราะโจโกวี

มีฐานะผู้นำาต่างชาติคนแรกที่ผู้นำาจีนยอมให้เข้าพบตัว

เป็นๆ ในรอบ 2 ปีเลยทีเดียว

สื่อจีนบอกว่า นี่อาจเป็นการส่งสัญญาณที่สำาคัญว่า

จีนยอมผ่อนคลายมาตรการสกัดโควิดที่เข้มงวดลง เพื่อ

กระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับชาติอื่นๆ

หวัง เหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน 

กล่าวว่า วิโดโดได้รับคำาเชิญจากสี จิ้นผิง ให้เดินทางมา

เยือนด้วยตนเอง โดยเขาจะได้เข้าร่วมประชุมกับสี จิ้นผิง 

และหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน วันนี้กับพรุ่งนี้

วาระประชุมทางการคือการแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี ตลอดจน

ประเด็นปัญหาหลักๆ ในระดับภูมิภาคและในระดับโลก 

การเดินทางเยือนของวิโดโดถือเป็นการส่งสัญญาณ

ครั้งสำาคัญว่าจีนได้เริ่มเปิดประตูรับผู้นำาจากต่างประเทศ

มากขึ้น 

หลังจากที่ไม่ได้ต้อนรับแขกต่างชาติตั้งแต่โควิด-

19 เริ่มระบาดรุนแรงในปี 2020 

ยกเว้นในช่วงการจัดมหกรรมโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อ

เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจีนได้เปิดบ้านต้อนรับผู้นำาจากต่างชาติ

ด้วยความระมัดระวังอย่างสูง

ตอนนี้ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย บิน

ตรงมาจับไม้จับมือกับสี จิ้นผิง ในงานเปิดมหกรรมโอลิมปิก

ฤดูหนาว

มีการออกแถลงการณ์ยาวเหยียดถึง 5,000 คำา เพื่อ

ตอกย้ำาถึง “ความสัมพันธ์ไร้ขีดจำากัด”

ก่อนที่ปูตินจะสั่งทหารรัสเซียบุกเข้ายูเครนไม่กี่วัน

ทำาให้เกิดคำาถามว่า ปูตินกระซิบบอกผู้นำาจีนว่ากำาลัง

จะมี “ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร” ในยูเครนในอีกไม่กี่วัน

ข้างหน้าหรือเปล่า

ครั้งสุดท้ายที่สี จิ้นผิง ได้เดินทางเยือนต่างประเทศ

ด้วยตนเองคือเมื่อเดือนมกราคม 2020 ก่อนที่จะล็อกดาวน์

นครอู่ฮั่น และมีการเดินทางเยือนฮ่องกงเพื่อร่วมพิธีสาบาน

ตนเข้ารับตำาแหน่งของ จอห์น ลี ผู้บริหารสูงสุดคนใหม่ของ

ฮ่องกง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม

บทบาทของโจโกวีในฐานะนักการทูตระดับโลกมีให้เห็น

เด่นชัดขึ้นในช่วงหลัง

เมื่อสัปดาห์ก่อน เขาก็สร้างข่าวเกรียวกราวด้วยการบิน

ไปมอสโกเพื่อพบกับปูติน

จากนั้นก็บินมากรุงเคียฟเพื่อจับมือกับประธานาธิบดี   

เซเลนสกี

โดยท่ีผู้นำาอินโดฯ บอกว่าได้นำาเอาสารจากปูตินมาฝากด้วย

อีกทั้งยังเสนอตัวพร้อมจะเล่นบทคนกลางให้คู่กรณีใน

สงครามยูเครนด้วย

ก่อนหน้าจะบินไปมอสโก โจโกวีบินไปเยอรมนีก่อนเพื่อ

พบกับผู้นำา G-7 โดยเฉพาะประธานาธิบดีโจ ไบเดน เพื่อบอก

ให้รู้ล่วงหน้าว่าเขาจะไปพบทั้งปูตินและเซเลนสกี

ไบเดนมิอาจทัดทานได้

เพราะแม้ไบเดนจะเคยขอให้อินโดฯ ซึ่งจะเป็นประธาน

จัดการประชุมสุดยอด G-20 ในเดือนพฤศจิกายนที่บาหลี

อย่าได้เชิญปูตินไปร่วมเพื่อเป็นการร่วมกับตะวันตกใน

การคว่ำาบาตรรัสเซีย แต่โจโกวีก็หาทางออกได้อย่างสวยงาม

คือเล่นบทเป็นเจ้าภาพระดับโลกท่ีต้องยื่นมือไปให้ทุกฝ่าย

โดยที่ไบเดนและผู้นำานาโตไม่อาจจะแสดงความขุ่นข้อง

หมองใจได้เลย

ปูตินบอกว่าจะไปร่วมประชุม G-20 ที่บาหลีในวันที่ 15-

16 พฤศจิกายน

สี จิ้นผิง กับไบเดนจะมาด้วยหรือไม่ยังไม่แน่

เซเลนสกีบอกว่าเขาอาจร่วมประชุมผ่านช่องทาง

ออนไลน์ แต่ก็ขอพิจารณาว่าใครจะเข้าร่วมด้วยบ้างก่อน

ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอด APEC         

18-19 ในเดือนเดียวกัน

เรายังไม่รู้ว่าผู้นำามหาอำานาจประเทศไหนจะมาหรือไม่

มา...แม้ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ ที่เพิ่งมาเยือนไทย 

จะบอกนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ว่าหาก “ไม่ติดขัดอะไร” 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ก็จะมาร่วมประชุม APEC

แต่กว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายนยังอีกหลายเดือน อะไรๆ 

ก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้ในสมรภูมิรบยูเครน

แต่ที่แน่ๆ คือไบเดนกำาลังเตรียมจะพูดคุยกับสี จิ้นผิง 

เรื่องลดภาษีศุลกากรของสินค้าจีนเข้าอเมริกา

ที่ยุคโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับปักกิ่งเอาไว้

ไบเดนบอกว่าที่ต้องผ่อนคลายเรื่องนี้กับจีน ก็เพื่อแก้

ปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและอัตราเงินเฟ้อที่

เพิ่มสูงขึ้น 

เหตุเกิดต้ังแต่กรกฎาคม 2018 เมื่อสหรัฐฯ ประกาศกำาหนด

อัตราภาษี 25% สำาหรับสินค้าจีนมูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์ 

หลังจากนั้นก็เพิ่มเติมรายชื่อสินค้าใหม่ๆ เพิ่มเข้าไปอีก

จนมีมูลค่า 37,000 ล้านดอลลาร์ 

ข่าวยืนยันว่าไบเดนกำาลังพิจารณาที่จะยกเลิกบางส่วน

เพื่อบรรเทาเงินเฟ้อ ซึ่งแตะระดับมากกว่า 9% ในเดือน

มิถุนายน

แต่นั่นไม่ได้แปลว่าวอชิงตันจะเลิก

คิดแข่งกับปักกิ่งในตลาดโลก

สหรัฐฯ ยังเดินหน้าหาช่องทางการ

ทูตและความช่วยเหลือด้านการพัฒนาใน

ย่านอินโดแปซิฟิกเพื่อสกัดการเติบใหญ่

ของจีนในอีกหลายๆ มิติ

หนึ่งในความพยายามนั้นคือ

แผนการจัดตั้งสถานทูตในคิริบาสและ

ตองกาเพื่อตอบสนองต่ออิทธิพลที่เพิ่มขึ้น

ของจีนในอินโดแปซิฟิก

เพื่อยันกับที่จีนกำาลังเจรจาข้อตกลง

ด้านความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอน

สหรัฐฯ ยังเดินหน้าสร้างพันธมิตรในย่านนี้ด้วย

การกระชับความสัมพันธ์ทุกๆ ด้านกับญี่ปุ่น เกาหลี 

ใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

รวมพลังกันแล้วก็ให้การสนับสนุนการทูตและ

เศรษฐกิจไปยังประเทศเกาะเล็กๆ ในภูมิภาคนี้

ดังนั้นเมื่อผมเห็นผู้นำาอินโดนีเซียเล่นเกมการทูต

เหนือเมฆด้วยการบินไปหาสี จิ้นผิงวันนี้ ก็ย่อมจะตระหนัก

ได้ถึงนโยบายเชิงรุกของเพื่อนเราในอาเซียนประเทศนี้ที่ไม่

ยอมให้การแข่งขันของยักษ์ใหญ่มาส่งผลกระทบต่อทิศทาง

พัฒนาประเทศของตน

เราควรต้องเรียนรู้จากเพื่อนบ้าน

หรือเราจับมือกับเพื่อนบ้าน

และสร้างพลังต่อรองร่วมกันเพื่อให้อาเซียนเป็นกลุ่ม

ก้อนที่มีศักยภาพในเวทีโลกอันยุ่งเหยิงทุกวันนี้ ได้ ก็จะตอบ

โจทย์ของไทยเราได้อย่างแน่นอน.

นี่

ยิงดับ3ศพในงานรับปริญญาปินส์
มะนิลา • มีผู้เสียชีวิต 3 ศพและบาดเจ็บ 1 ราย จากเหตุ

คนร้ายยิงผู้เข้าร่วมในพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยชื่อดังใน

ฟิลิปปินส์ในเกซอนซิตี เมื่อวันอาทิตย์ หนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นอดีต

นายกเทศมนตรีเมืองทางภาคใต้ของประเทศ คาดคนร้ายต้ังใจลอบ

สังหารอดีตนายกเทศมนตรีที่มาร่วมงานรับปริญญาของลูกสาว

สำานักข่าวรอยเตอร์และ

เอพีรายงานเมื่อวันอาทิตย์ท่ี  24 

กรกฎาคม 2565 ในวันเดียวกับ

ท่ีเกิดเหตุคนร้ายยิงผู้เข้าร่วมพิธี

รับปริญญาของมหาวิทยาลัยอา

เตเนโอเดมะนิลา มหาวิทยาลัย

ที่มีชื่อเสียงของฟิลิปปินส์ ตั้ง

อยู่ในเมืองเกซอนซิตี มีผู้เสีย

ชีวิต 3 ศพและบาดเจ็บ 1 ราย

เรมุส เมดินา ผู้กำากับการ                                        

ตำารวจเมืองเกซอนซิตี เผยว่า

มือปืนผู้ก่อเหตุน่าจะลงมือโดย

ต้ังใจลอบสังหารโรซิตา ฟูริไกย 

อดีตนายกเทศมนตรีเมืองลามี

ตัน จังหวัดบาซีลันทางภาคใต้

ของประเทศ 

เมดินาแถลงกับผู้ส่ือข่าว

ว่า ผู้ต้องสงสัยท่ีก่อเหตุยิง 3 ศพ

ในงานรับปริญญาท่ีมหาวิทยาลัย

แห่งน้ี โดนเจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยยิงได้

รับบาดเจ็บ และจับกุมตัวได้หลัง

ขับรถไล่ตามจับ ขณะน้ีอยู่ในการ

ควบคุมตัวของตำารวจ และเจ้า

หน้าท่ีกำาลังสอบสวนเหตุจูงใจ

ในการก่อเหตุ 

เมดินาให้ความเห็นว่า ผู้

ต้องสงสัยน่าจะต้ังใจลอบสังหาร

อดีตนายกเทศมนตรีผู้น้ี จากการ                                                

ตรวจค้นตัวพบปืนพก 2 กระ 

บอก 

เมืองเกซอนซิตีเป็นเมือง

หนึ่งในมหานครมะนิลา ที่ประ 

กอบด้วยกรุงมะนิลา และเมือง

ปริมณฑลอีก 16 เมือง  มีประ 

ชากรรวมกันมากกว่า 13 ล้าน

คน 

เมดินากล่าวว่า อดีต

นายกเทศมนตรีผู้น้ีโดนยิงเสีย

ชีวิตระหว่างเธอมาร่วมงานรับ

ปริญญาของลูกสาว ที่จบคณะ

นิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอา                                         

เตเนโอเดมะนิลา หนึ่งในมหา 

วิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของ

ฟิลิปปินส์ 

เจ้าหน้าท่ีอีกรายเผยว่า 

ผู้ต้องสงสัยรายน้ีถูกจับได้ใกล้

บริเวณประตูของมหาวิทยาลัย 

โดยผู้เสียชีวิตนอกจากอดีตนา                                

ยกเทศมนตรีแล้ว อีก 2 ราย

คือผู้ช่วยของเธอ และเจ้าหน้า 

ท่ีรักษาความปลอดภัยของมหา 

วิทยาลัย ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ 

1 รายคือลูกสาวของอดีตนายก

เทศมนตรีผู้นี้ที่ถูกนำาส่งรักษา

ตัวในโรงพยาบาล 

ผู้ต้องสงสัยไม่มีญาติพ่ี

น้องเข้ารับปริญญาท่ีมหาวิทยา 

ลัยแห่งน้ี เขาเป็นชาวเมืองลา

มีตัน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเป็นแหล่ง

ซ่องสุมกำาลังของกลุ่มก่อการ

ร้ายอาบูไซยาฟ ท่ีเป็นแนวร่วม

ของกลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) อาบู

ไซยาฟเป็นท่ีรู้จักในการก่อเหตุ

ปล้นและจับตัวเรียกค่าไถ่ 

หลังเกิดเหตุมหาวิทยาลัย

อาเตเนโอเดมะนิลาได้ส่ังยกเลิก

พิธีรับปริญญา

ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์                                                                

มาร์กอส จูเนียร์ของฟิลิปปินส์ 

แถลงถึงเหตุการณ์คนร้ายก่อ

เหตุยิงในงานรับปริญญาของ

มหาวิทยาลัยแห่งน้ีว่า มอบ

หมายให้หน่วยงานบังคับใช้กฎ 

หมายสอบสวนเหตุฆาตกรรมท่ี

เกิดข้ึนอย่างรอบคอบและรวด 

เร็ว และนำาผู้เก่ียวข้องมารับโทษ

ตามกระบวนการยุติธรรม 

มีรายงานว่า อเล็กซาน

เดอร์ เกสมุนโด ประธานศาล

ฎีกาฟิลิปปินส์ ท่ีกำาลังเดินทางมา

เพื่อให้ โอวาทในพิธีรับปริญญา 

หลังเกิดเหตุยิงกันขึ้นได้รับคำา

แนะนำาให้เดินทางกลับ.

ไฟป่าลามหนักใกล้อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี

วาโวนา, แคลิฟอร์เนีย • ไฟ

ป่าลุกลามกินพื้นที่กว้างใกล้อุท                                           

ยานแห่งชาติโยเซมิตี รัฐแคลิ 

ฟอร์เนีย เมื่อวันเสาร์ ถือเป็น

หน่ึงในไฟป่าใหญ่ท่ีสุดในรัฐแห่ง                                              

นี้ของปีนี้ ทำาให้ต้องอพยพประ                                            

ชาชนมากกว่า 6,000 คน ผู้

ว่าการรัฐแห่งนี้ประกาศภาวะ 

ฉุกเฉินในเทศมณฑลที่เกิดไฟ

ป่า

สำานักข่าวเอพีรายงานเมื่อ

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม  

2565 จากข้อมูลของกรมป่าไม้

และป้องกันไฟป่ารัฐแคลิฟอร์ 

เนียของสหรัฐเผยว่า ไฟป่าใน                

รัฐแคลิฟอร์เนียที่ชื่อ “โอ๊กไฟร์”                                                 

เริ่มเกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียง

ใต้ของอุทยานแห่งชาติโยเซมิ

ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อบ่ายวัน

ศุกร์ที่ผ่านมา  โดยเกิดใกล้กับ

เมืองมิดพายส์ เมืองเล็กๆ ใน

เทศมณฑลมาริโปซา และเมื่อ

ถึงวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐ ไฟ

ป่าเผาผลาญพ้ืนท่ีไปแล้วเกือบ 

48 ตารางกิโลเมตร 

มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่

ผจญเพลิงมีความก้าวหน้าใน

การควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นก่อน

หน้านี้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่เผา

ไหม้บริเวณชายขอบผืนป่าใน

พื้นที่ของต้นสนยักษ์ซีคัวญาซึ่ง

อยู่ทางใต้สุดของอุทยานแห่งชาติ

โยเซมิตี

แดเนียล แพตเทอร์สัน 

โฆษกสำานักงานป่าไม้เซียร์รา

ของรัฐแคลิฟอร์เนียเผยว่า มีคำา

สั่งอพยพประชาชนเนื่องจาก

ไฟป่าคร้ังน้ีเมื่อวันเสาร์มากกว่า 

6,000 คน ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่

หลายกิโลเมตรท่ีมีประชากรเบา 

บางและเป็นพื้นที่ชนบท

เกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐ                                      

แคลิฟอร์เนีย ประกาศสถาน 

การณ์ฉุกเฉินในเทศมณฑลมาริ

โปซาเมื่อวันเสาร์  เนื่องจากได้

รับผลกระทบจากไฟป่าโอ๊กไฟร์

แพตเทอร์สันแถลงว่า เจ้า

หน้าท่ีผจญเพลิงมากกว่า 400 

คนกำาลังต่อสู้กับไฟป่า โดยได้รับ

การสนับสนุนจากเฮลิคอปเตอร์

หลายลำาและเครื่องบิน อื่นๆ 

รวมถึงใช้รถแทรกเตอร์เกลี่ย

ดิน แต่การควบคุมไฟป่า ใกล้

อุทยานแห่งชาติโยเซมิตีเป็นไป

ด้วยความยากลำาบาก เนื่องจาก

สภาพอากาศท่ีร้อนความช้ืนต่ำา                                                

และพืชพรรณบริเวณท่ีเกิดไฟป่า

แห้งมากเนื่องจากภาวะแห้งแล้ง

ที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายสิบ

ปีของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ด้านรอยเตอร์รายงานว่า 

ไฟป่าที่เกิดขึ้นบนเกาะเลสบอส

ของกรีซเมื่อวันเสาร์ ได้เผาไหม้

บ้านเรือนประชาชนหลายหลัง

บริเวณชายหาดวาเตรา แหล่ง

ท่องเที่ยวที่ตั้งรีสอร์ตของเกาะ 

และเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงได้รับ

บาดเจ็บหนึ่งราย.

ไหม้หนัก • เจ้าหน้าที่ผจญเพลิงรัฐแคลิฟอร์เนียพยายามควบคุมไฟป่า “โอ๊กไฟร์” ที่เผาผลาญพื้นที่ป่าใกล้อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี เมื่อ

วันที่ 23 กรกฎาคม

จับตาการทูตข้ามโลก

ของผู้นำาอินโดฯโจโกวี
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ไม่กลัวบาป 2 โจรงัดศาลาวัดฉกเงินบริจาค

ชลบุรี • เมื่อวันที่ 24 ก.ค.65 พระครูสมศักดิ์ ตาณโร เจ้า

อาวาสวัดนาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  

เข้าแจ้งความเหตุคนร้ายขโมยเงินจากพุ่มรับบริจาค ภายใน

ศาลารายที่ประดิษฐานรูปปั้นหลวงพ่อหลาย อดีตเจ้าอาวาส 

ต่อ ร.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ มอมุงคุณ รองสารวัตรสอบสวน สภ.นา

จอมเทียน ซึ่งกล้องวงจรปิดในวัดช่วงเวลา  01.00 น.สามารถ

บันทึกภาพคนร้ายไว้ได้ เป็นชายวัยรุ่น 2  คน อายุราว 18-20 

ปี เดินเข้ามาทางประตูหน้าวัดตรงมายังศาลาราย จากนั้นหนึ่ง

ในคนร้ายรูปร่างผอมได้งัดลูกกรงประตู ก่อนมุดเข้าไปลักเงิน

บริจาคที่แขวนอยู่กับพุ่มหน้าองค์พระประธาน เลือกเฉพาะ

ธนบัตรใบละ 100 บาท ส่วนใบละ 20 และ 50 บาทไม่เอา 

ได้ไป 2,000 บาท อีกรายผมรองทรงต่ำาย้อมทองยืนเฝ้าด้าน

นอกดูลาดเลา เบื้องต้นชุดสืบสวนได้เก็บลายนิ้วมือแฝงและ

หลักฐานต่างๆ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คนร้ายเคยเข้ามาก่อเหตุ

เมื่อช่วงเวลา  00.30 น.ของวันที่ 22 ก.ค.65 ในศาลาเดียวกัน 

แต่งัดประตูเข้าคนละจุด ครั้งนั้นได้ไปกว่า 4,000 บาท พระครู

สมศักดิ์กล่าวว่า ทุกวันนี้วัดต้องอยู่อย่างหวาดระแวง คนร้าย

ไม่เกรงกลัวกฎหมายและบาปกรรมกันแล้ว ผู้ใดทราบเบาะแส

แจ้งได้ที่ สภ.นาจอมเทียน 

ชาวมาเลย์แห่เที่ยวหาดสมิหลาคึกคัก

สงขลา • เมื่อวันที่ 24 ก.ค.65 บริเวณชายหาดสมิหลา 

จ.สงขลา มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

กันอย่างคึกคัก ส่วนใหญ่มากับรถตู้ โดยสารหลายสิบคัน รวม

ทั้งรถบัสที่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์อีก 5-6 คัน โดยส่วนมากยังคงติดใจ

รสชาติไอศกรีมมะพร้าวอ่อน เมื่อเห็นจะตรงเข้าซื้อหาทันที ใน

ขณะนี้ ไอศกรีมมะพร้าวอ่อนบางเจ้าได้ปรับราคาขึ้นเป็นถ้วย

ละ 40 บาท จากเดิม 35 บาท  เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาแพงขึ้น 

แต่ไม่เป็นปัญหาใดๆ กับนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันมีชาว

มาเลเซียจากเมืองยะโฮร์บารู ขี่รถจักรยานยนต์แบบครอบครัว

ขนาด 125  CC เข้ามาท่องเที่ยวที่หาดสมิหลาจำานวน 10 คัน 

ซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย จากการสอบถามทราบ

ว่า เมื่อประเทศไทยเปิดประเทศก็ต้องการเดินทางเข้ามาท่อง

เที่ยว โดยขี่รถจักรยานยนต์กันมา 10 กว่าคัน และจะกลับ                                                                      

ประเทศวันนี้ ทุกคนชื่นชอบชายหาดสมิหลาจึงรวมกลุ่มกัน

มา หลังไม่ได้เข้ามากว่า 2 ปีเพราะโควิด ซึ่งได้สร้างรอยยิ้มให้

ร้านค้า เนื่องจากนักท่องเที่ยวจับจ่ายทั้งของกินและของฝาก

กันมาก เนื่องจากค่าเงินริงกิตในวันนี้ดีขึ้น 1 ริงกิตมาเลเซีย  

แลกเงินไทยได้ 8.23 บาท ไม่ตกต่ำาเหมือนที่ผ่านมา.

‘แม้ว’

ตรงกลางเค้กมีรูปหน้านายทักษิณใช้ครีม

สีแดงเขียนข้อความว่า Happy Birthday 

พณ.ทักษิณ ชินวัตร 26 ก.ค.65 ด้วยรัก

และศรัทธา จาก...มวลชนคนเสื้อแดง และ

มีตัวเลขเทียนปักเลข 37 ปี ให้เป็นเคล็ดว่า

ยังหนุ่มแน่น โดยอายุจริงคือ 73 ปี 

 ทั้งนี้ การจัดงานเมื่อกลางดึกวัน

ที่ 23 ก.ค. นายพายัพ ชินวัตร น้องชาย

นายทักษิณ พร้อมนายอนุวัฒน์ และเครือ

ข่ายคนเสื้อแดง 20 จังหวัดภาคอีสาน

นั้น มีเซอร์ ไพรส์เมื่อนายทักษิณโฟนอิน

มาพูดคุย และร่วมเป่าเค้กส่งเสียงขับร้อง

เพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์อวยพรวันคล้ายวัน

เกิด โดยนายพายัพเป็นผู้กล่าวทักทาย

พี่ชาย ซึ่งนายทักษิณได้กล่าวกับคนใน

งานว่า “ขอให้ความสุขทั้งหลายมีกับทุก

ท่าน มีสุขภาพ มีกำาลังใจการต่อสู้รัฐบาลที่

ตะแบงเก่ง ทั้งที่ประชาชนไม่เอาก็ตะแบง

อยู่อย่างนี้ น่ากลัวมาก ผมคิดว่าเลือกตั้ง

คราวหน้า ประชาชนตัดสินใจลงโทษได้

ชัดเจน ผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยทำาได้ ปี

ที่แล้วพวกเราก็จัดวันเกิดให้ทุกปี ปีนี้เป็น

ปีสุดท้ายนะ ปีหน้าเราเจอกันที่เมืองไทยก็

แล้วกัน เมื่อกลับไปจะกลับไปเยี่ยมเยือน

พี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกอำาเภอ” 

ท่ามกลางเสียงดีใจและตบมือของบรรดา

มวลชน

วันเดียวกัน ยังคงมีความต่อเนื่อง 

จากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ.… โดย

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะ

กรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่าง พ.ร.ป. 

กล่าวถึงการประชุมรัฐสภาในวันที่ 26 

ก.ค. ซึ่งจะพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส.ต่อเนื่องว่า เหลือมาตราที่ต้อง

พิจารณาในวาระสองอีก 10 มาตรา เริ่ม

ตั้งแต่มาตรา 25 ซึ่งเชื่อว่าการพิจารณา

จะแล้วเสร็จและลงมติวาระสามได้ภายใน

วันดังกล่าว และเชื่อว่าเสียงของที่ประชุม

ร่วมรัฐสภาจะเห็นชอบกับเนื้อหา

นายไพบูลย์กล่าวด้วยว่า ขั้นตอน

ต่อไปประธานรัฐสภาต้องส่งร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาให้ความ

เห็นต่อเนื้อหาว่ามีข้อความใดขัดหรือ

แย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือมีปัญหาต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่ง กกต.ต้องทำาความ

เห็นส่งให้สภาภายใน 10 วัน โดยเบื้องต้น

เชื่อว่า กกต.จะพิจารณาในประเด็นสูตร

คำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ใช้จำานวน 

100 คนหาค่าเฉลี่ยต่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

และยืนยันหลักการที่เสนอไว้ตั้งแต่แรกที่

ทำาเนื้อหาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ กมธ.เสียงข้างมากเห็น

ชอบด้วย

นายไพบูลย์กล่าวต่อว่า เมื่อ กกต.

ยืนยันเนื้อหา รัฐสภามีหน้าที่ต้องพิจารณา

ให้เสร็จภายใน 30 วัน ว่าจะแก้ไขตามสิ่งที่ 

กกต.ให้ความเห็น หรือยืนยันสูตรคำานวณ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยจำานวน 500 คนหา

ค่าเฉลี่ย โดยใช้เสียงข้างมาก โดยเชื่อว่า

รัฐสภาจะเปลี่ยนตามที่ กกต.เสนอความ

เห็น เพราะเป็นมิติทางกฎหมาย จากนั้น

รัฐสภาส่งเนื้อหาไปยังนายกฯ เพื่อดำาเนิน

การในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ

กำาหนดให้นายกฯ มีเวลารอไว้ 5 วันก่อน

ทูลเกล้าฯ ถวายร่าง พ.ร.ป. โดยช่วงเวลา

ดังกล่าว สมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าชื่อเพื่อ

ยื่นร่างส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญได้

“การกำาหนดสูตรคำานวณ ส.ส.ตาม 

พ.ร.ป.นั้น ต้องทำาให้สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญที่แก้ไข โดยเฉพาะประเด็น

คำาว่าสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรง ซึ่งแปล

ความถึงจำานวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน 

ดังนั้นในมิติทางกฎหมายจะแปลงไปเป็น 

500 คน ซึ่งหมายถึง ส.ส.ทั้งหมดของสภา

ไม่ได้ ส่วนการยื่นศาลรัฐธรรมนูญนั้น ได้

เตรียมดำาเนินการไว้แล้ว เบื้องต้นจะมี

เอกสารประกอบคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ประมาณ 1,000 หน้า” นายไพบูลย์กล่าว

เมื่อถามถึงไทม์ไลน์ของร่าง พ.ร.ป. 

เลือกตั้ง หากเป็นไปตามกระบวนการ

ของรัฐสภาโดยไม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ

จะประกาศใช้เมื่อใด นายไพบูลย์ตอบ

ว่า รัฐสภาโหวตวาระสามแล้วเสร็จใน

วันที่ 26 ก.ค. จากนั้นส่งให้ กกต.ดำาเนิน

การ คาดว่าจะเป็นต้นเดือนสิงหาคม 

และหากไม่มีประเด็นปัญหาที่ต้องส่งศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามคำาร้อง คาด

ว่าร่าง พ.ร.ป.จะประกาศใช้ได้ช่วงเดือน

พฤศจิกายน 2565

ด้านนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจไทย ในฐานะ 

กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย

การเลือกตั้ง ส.ส. กล่าวถึงการประชุม

รัฐสภาในวันที่ 26-27 ก.ค.ว่า การพิจารณา

ครั้งนี้จะขยับอะไรลำาบากมาก ซึ่งพรรคยัง

ไม่มีมติใดๆ ทั้งนั้น โดยครั้งที่แล้วพรรค

โหวตหาร 100 แต่จะสูตรหาร 100 หรือ 

500 พรรคไม่เกี่ยง พร้อมหมด แต่ที่

โหวตหาร 100 เพราะมองว่าไม่ขัดกับ

รัฐธรรมนูญที่มีการปรับแก้ไปแล้ว

นายบุญสิงห์ระบุว่า เมื่อสภาโหวต

ตาม กมธ.เสียงข้างน้อยเอาสูตรคำานวณ 

(สปสช.) ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) ดำาเนินการตามนโยบายของนายกฯ 

ในการดูแลและอำานวยความสะดวกแก่ผู้

ป่วยให้เข้าถึงระบบการดูแลรักษาได้อย่าง

รวดเร็ว ซึ่งเป็นระบบเสริมการให้บริการ

ของหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่

เป็นระบบหลัก มีการจัดส่งยาฟาวิพิรา

เวียร์ ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.

และปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี, 

ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรปราการ และ

สมุทรสาคร ที่ต้องการรับยาฟาวิพิราเวียร์ 

สามารถติดต่อไปยังสายด่วน สปสช. 1330 

เจ้าหน้าที่จะทำาการคัดกรองอาการตาม

หลักเกณฑ์ของกรมการแพทย์ โดยอยู่ภาย

ใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกร หาก

พบว่าผู้ติดเชื้อเริ่มมีอาการที่จำาเป็นต้องได้

รับยาฟาวิพิราเวียร์ สปสช.จะจัดส่งยาให้

ผู้ติดเชื้อทันทีภายใน 24 ชั่วโมง

ขณะท่ี นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี 

เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า จากสถานการณ์

ท่ีผู้ติดเช้ือโควิด-19 มีแนวโน้มมากข้ึน ล่าสุด 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.

สาธารณสุข ได้ส่ังให้ สปสช.จัดระบบเสริม

เพื่อดูแลผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาล 

โดยต้ังแต่วันท่ี 22 ก.ค.2565 สปสช.ได้

ร่วมกับ สธ.จัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ป่วย

ในพ้ืนท่ี กทม. และจังหวัดปริมณฑลอีก 5 

จังหวัด โดยการสนับสนุนงบประมาณจัด

ส่งจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

(ธ.ก.ส.) ดำาเนินการจัดส่งภายใน 24 ช่ัวโมง 

โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน จำากัด

“สปสช.ยังได้ปรับระบบสายด่วน 

1330 เป็นระบบเสริมกับหน่วยบริการ 

หรือสถานพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-

19 ด้วยเช่นกัน โดยประชาชนที่มีผลตรวจ 

ATK ขึ้น 2 ขีด และยังไม่ได้รับบริการ 

สามารถติดต่อประสานขอความช่วยเหลือ

มาที่สายด่วน 1330 โทรศัพท์ติดต่อได้

ทั้งกลุ่ม 608 และกลุ่มที่ ไม่ใช่ 608 ซึ่ง

เจ้าหน้าที่สายด่วนจะให้คำาแนะนำาในการ

ปฏิบัติ ช่องทางการรับบริการ หรือประสาน

หน่วยบริการให้” นพ.จเด็จกล่าว

เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า สำาหรับ

กลุ่มที่ไม่ใช่ 608 นั้น ในกรณีไม่มีอาการ 

เจ้าหน้าที่จะแนะนำาให้กักตัวเองที่บ้านเป็น

เวลา 7 วัน และออกจากบ้านได้ โดยต้อง

ป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวดอีก 3 วัน ตาม

หลักเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค แต่ในกรณี

ที่มีอาการนั้น เบื้องต้นสามารถไปรับยา

แบบเจอ แจก จบได้ที่คลินิก/โรงพยาบาล 

(รพ.) ตามสิทธิสุขภาพของตัวเอง รวมทั้ง

รับยาที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเจอ แจก 

จบ ก็ได้เช่นกัน แต่กรณีที่ ไม่สามารถเข้า

รับบริการได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้ โทร.

ไปที่สายด่วน 1330 เจ้าหน้าที่จะแนะนำา

ขั้นตอนการใช้บริการตามสิทธิการรักษาให้ 

และกรณีไม่สะดวกเดินทางไปรับบริการ

เจอ แจก จบ ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ก็

มีทางเลือก เช่น ลงทะเบียนออนไลน์ของ

หน่วยบริการที่จัดระบบนี้ หรือร้านขายยา

ที่เข้าร่วมโครงการ รอรับยาที่บ้าน หรือรับ

การดูแลแบบเทเลเมดิซีน (Telemedicine) 

ระบบบริการการแพทย์ทางไกลผ่านแอป

พลิเคชันที่ตอนนี้มีความร่วมมือ 2 แห่ง 

คือ แอป Good Doctor และแอปหมอดี 

ขณะนี้กำาลังมีความร่วมมือกับอีกแห่งเพื่อ

ปรึกษาแพทย์ผ่านออนไลน์ พร้อมจัดส่ง

ยาถึงบ้าน นอกจากนั้น ในรายที่เจ้าหน้าที่ 

1330 ประเมินอาการแล้วพบว่าเข้าเกณฑ์

ต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ ก็จะจัดส่งยาไป

ให้ที่บ้าน ซึ่งเป็นยาที่ ได้รับการสนับสนุน

จาก สธ. แต่ครอบคลุมเฉพาะกรุงเทพฯ 

และ 5 จังหวัดปริมณฑลเท่านั้น

“กลุ่ม 608 นั้น จะมีรูปแบบการรับ

บริการ 3 แบบคือ 1.เข้ารับบริการที่คลินิก/

รพ. ตามสิทธิสุขภาพของตัวเอง 2.รับ 

บริการแบบเทเลเมดิซีน ซึ่งทีมผู้ให้บริการ

เทเลเมดิซีนจะคัดกรองเบื้องต้น หาก

ไม่มีอาการ จะจ่ายยาแล้วติดตามอาการ

ภายใน 24 ชั่วโมง แต่ถ้ามีอาการ ผู้ ให้

บริการจะประสานส่งต่อคลินิก/รพ. เพื่อ

ดูแลตามแต่ละการจัดการของ รพ. และ 

3.กรณีที่ ไม่สามารถรับบริการตาม 2 รูป

แบบข้างต้นได้ สามารถประสานสายด่วน 

1330 เจ้าหน้าที่จะทำาการคัดกรองเบื้องต้น 

หากไม่มีอาการ จะส่งยาให้ทางไปรษณีย์

หรือ สปสช.จัดรถไปส่งให้ พร้อมติดตาม

อาการภายใน 24 ชั่วโมง แต่หากมีอาการ 

จะประสานหาเตียงใน รพ. หรือจัดหา

หน่วยบริการเพื่อดูแลแบบ Home Isola-

tion และถ้ามีอาการรุนแรง ก็จะประสาน

สายด่วน 1669 เพื่อส่งรถฉุกเฉินมารับตัว

ไปยัง รพ.ต่อไป” นพ.จเด็จกล่าว.

ขอนแก่น • วันท่ี 24 ก.ค.65 พ.ต.ท. 

บดินทร์ ชูเฉลิม สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.

พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี กก.4 บก.ทล.ร่วมกัน

ตรวจยึดยาบ้าจำานวน 3,000,000  เม็ด, รถ

กระบะ นิสสัน นาวาร่า สีดำา ทะเบียน ผน 

3952 อุดรธานี, โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง, 

บัตรประจำาตัวประชาชนและใบอนุญาต

ขับข่ี และบัตรประจำาตัวประชาชน ระบุ

ชื่อนายมงคล (ขอสงวนนามสกุล)

พฤติการณ์ในการตรวจยึด ก่อน

หน้านี้ พ.ต.ท.บดินทร์ ได้รับแจ้งจาก

สายลับว่า จะมีขบวนการลักลอบขน

ยาเสพติดผ่านเข้ามาในเขตพื้นที่รับผิด

ชอบโดยทางรถยนต์ จึงนำาชุดตรวจยึด

ออกสืบสวนหาข่าว พร้อมตั้งจุดตรวจ/

จุดสกัดบริเวณถนนมิตรภาพ ทล.2  

กม.360-361 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำาพอง 

จ.ขอนแก่น

กระทั่งเวลาประมาณ 02.00 น.  

สังเกตเห็นรถกระบะ นิสสัน นาวาร่า 

สีดำา ทะเบียน ผน 3952 อุดรธานี วิ่ง

มาตามเส้นทาง ทล.2 จากอุดรธานีมุ่ง

หน้าขอนแก่น เมื่อรถขับเข้ามาใกล้

และเห็นเจ้าหน้าที่ตำารวจ จึงได้ชะลอ

และเลี้ยวเข้าไปภายในซอยสถานี

รถไฟโนนพยอม ถนนโยธาธิการ ขก.

2101 ต.ม่วงหวาน เจ้าหน้าที่ตำารวจ

จึงรีบติดตาม พบรถยนต์ดังกล่าวจอด

ติดเครื่องอยู่ บริเวณซอยสถานีรถไฟ

โนนพยอม แต่ไม่พบบุคคลภายในรถ

คาดว่าอาศัยความมืดหลบหนีไปได้               

ภายในรถพบถุงพลาสติกสีดำา

จำานวน 10 ถุง วางอยู่เบาะหลังคนขับ 

เจ้าหน้าท่ีจึงนำารถคันกล่าวพร้อมของ

กลางมาตรวจสอบโดยละเอียดท่ีสถานี

ตำารวจทางหลวง 2 กองกำากับการ 4 กอง

บังคับการตำารวจทางหลวง พบเป็นยาเสพ

ติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) มีอักษร TG 

999  ปรากฏบนห่อ จำานวน 10 กระสอบ 

กระสอบละ 30  ก้อน ก้อนละ 10,000 เม็ด 

รวมมียาบ้าท้ังหมด  3,000,000 เม็ด ชุด

ตรวจยึดจึงทำาบันทึกตรวจยึด และนำาส่ง

พนักงานสอบสวน สภ.น้ำาพอง ติดตามหา

ตัวผู้กระทำาผิดมาดำาเนินการต่อไป.

แก๊งค้ายารู้ตัวทิ้ง3ล้านเม็ดหนีลอยนวล

ลุงวัย65ยังมีชีวิตถูกแจ้งตาย12ปี

กรุงเทพฯ • วันที่ 24 ก.ค.65 พ.ต.อ. 

กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีลูกหนี้ราย

หนึ่งที่ จ.ลำาพูน มีอาชีพค้าขาย ได้ไปกู้เงิน

นอกระบบจากเจ้าหนี้หลายเจ้ารวมเงิน

ต้นประมาณ 12,000  บาท ต่อมามีคนมา

ติดตามทวงหนี้ที่บ้านเกิดเหตุหลายครั้ง มี

การพูดจาข่มขู่และปาของเข้าไปในบ้าน

ทำาให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย โดย

ตำารวจพร้อมหน่วยงานได้ลงพื้นที่ตรวจ

สอบ สอบปากคำาพยานและดำาเนินการ

ตามขั้นตอนของกฎหมาย

ต่อมาได้จับกุมตัวผู้ต้องหาท่ีร่วมก่อ

เหตุได้ 1 ราย  ส่วนอีก 1 รายอยู่ระหว่าง

หลบหนี ซ่ึงเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาล

จังหวัดลำาพูน ในข้อหาร่วมกันทวงถามหน้ี

ลักษณะข่มขู่ลูกหน้ีหรือกระทำาการอื่นใด

ท่ีทำาให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือ

ทรัพย์สินของลูกหน้ีหรือผู้อื่น ฯ  และได้

นำาตัวส่งพนักงานสอบสวนดำาเนินคดีตาม

ข้ันตอนของกฎหมาย

ซ่ึงการกระทำาดังกล่าวเข้าข่ายเป็น

ความผิดตามกฎหมาย โดยหากมีการทวง

หน้ีโดยฝ่าฝืน พ.ร.บ.การทวงถามหน้ีฯ ไม่

ว่าจะข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ใช้วาจาดูหม่ิน

หรือเปิดเผยข้อมูลการเป็นหน้ีของลูกหน้ี มี

โทษจำาคุกไม่เกิน 1  ปี ปรับไม่เกิน 100,000 

บาท ส่วนผู้ท่ีประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้

รับอนุญาต มีโทษจำาคุก 1-5 ปี ปรับต้ังแต่ 

100,000-500,000 บาท และการเรียกเก็บ

ดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีกฎหมายกำาหนด มี

โทษจำาคุกไม่เกิน  2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 

บาท และหากตรวจสอบพบทรัพย์สินท่ีได้

จากการกระทำาความผิด ก็อาจมีความผิด

เก่ียวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินฯ  หรือกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ท้ังน้ี หากพบเห็นเบาะแสการ 

กระทำาผิดสามารถแจ้งไปยัง Call Center 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ หมายเลข 191 

หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง.

เตือนพวกนายทุน

ปล่อยกู้นอกระบบ

โทษหนักถึงติดคุก
นครสวรรค์ • พ่อเฒ่าวัย 65 ปีโอด

เหมือนตายท้ังเป็น หลังถูกแจ้งตาย

มีชื่อโผล่ใบมรณบัตรและเผาเรียบร้อย

ท้ังท่ียังมีชีวิตอยู่ ทำาเสียสิทธ์ิทุกอย่าง

มานาน 12 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายองอาจ 

บุญฤทธ์ิ อายุ 65 ปี ท่ีอยู่ 110/1 ม.3 ต.พระ

นอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกแจ้งการ

ตาย มีชื่อในใบมรณบัตรท้ังท่ีเจ้าตัวไม่

ได้เสียชีวิต ทำาให้ไม่สามารถต่ออายุบัตร

ประชาชนได้ รวมถึงยังไม่สามารถรับ

การช่วยเหลือค่าสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ

ได้ เดือดร้อนมานานกว่า 12 ปี

ล่าสุดเมื่อวันท่ี 24 ก.ค.65 จาก

การลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพบว่านายองอาจ

ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงดี และพักอาศัย

อยู่ท่ีบ้านกับภรรยาเพียง 2 คน ส่วน

ลูกๆ แยกไปมีครอบครัวและทำางานอยู่

ท่ีกรุงเทพฯ กันหมดแล้ว

นายองอาจนำาเอกสารหลักฐาน

มาให้ผู้สื่อข่าวดู พร้อมเปิดเผยว่า เมื่อ

ปลายปี 2553 ตนได้ไปติดต่อขอต่อ

อายุบัตรประชาชน ณ ท่ีว่าการอำาเภอ

เมืองนครสวรรค์ แต่เจ้าหน้าท่ีแจ้งว่า

ไม่สามารถต่อได้ เนื่องจากตนมีชื่อในใบ

มรณบัตรท่ีได้แจ้งการตายเอาไว้เมื่อวัน

ท่ี 5 พฤศจิกายน  2540 โดยนายชูชาติ 

เดชเกล้า ได้แจ้งขอออกใบมรณบัตร

ไว้ท่ีเทศบาลนครนนทบุรี โดยระบุว่า

ตนเสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบท่ีโรง

พยาบาลโรคทรวงอก จ.นนทบุรี และ

ได้แจ้งว่ามีการเคลื่อนย้ายร่างไปทำาพิธี

ฌาปนกิจศพท่ีวัดมหาบุศย์ (แม่นาค) 

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 6  

พฤศจิกายน 2540

นายองอาจกล่าวว่า เม่ือตน

ทราบเรื่องก็รู้สึกตกใจและแปลกใจท่ีจู่ๆ 

มีการแจ้งขอออกใบมรณบัตรท้ังท่ีตน

ยังมีชีวิตปกติดีทุกอย่าง มองว่าอาจเกิด

จากการผิดพลาดจากชื่อและนามสกุล

ท่ีอาจมีคนมีชื่อและนามสกุลเดียวกัน

ก็ได้  แต่เมื่อได้ขอตรวจสอบเอกสารพบ

ว่า ท้ังเลขบัตรประชาชน รวมถึงข้อมูล

อื่นๆ เหมือนกับของตนทุกอย่าง ผิดอยู่

อย่างเดียวคือชื่อบิดาและมารดาไม่ตรง

กับท่ีเขาได้แจ้งไว้

“หลังจากเกิดเรื่องผมได้รับคำา

แนะนำาจากเจ้าหน้าท่ีอำาเภอให้ไปหา

หลักฐานใบมรณบัตร และไปตรวจ

สุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์ รวม

ถึงให้ญาติพ่ีน้องในครอบครัว หรือเพื่อน 

กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.พระ

นอน เซ็นชื่อรับรองยืนยันว่าผมยังไม่

ตาย เพื่อยื่นเรื่องคำาร้องขอยกเลิกใบ

จำาหน่ายการตายของสำานักทะเบียน

ท้องถ่ิน เทศบาลนครนนทบุรี แต่ปรากฏ

ว่าคำาร้องน้ันก็ไม่สัมฤทธิผล และผมยัง

คงมีชื่อแจ้งตายมาจวบจนทุกวันน้ี”

“น่ีก็ผ่านมา 12 ปีแล้วท่ีผมไม่มี

บัตรประชาชนใช้  เพราะชื่อยังไม่ถูก

ยกเลิกการแจ้งตาย ทำาให้สูญเสียโอกาส

หลายอย่าง จะข่ีรถออกไปหางานทำา

ท่ีไหนก็ลำาบากกลัวว่าจะถูกจับเพราะ

ไม่มีใบขับข่ี หนำาซ้ำายังไม่ได้รับเบ้ียผู้

สูงอายุมาถึง 6 ปี ไม่ได้รับการชดเชย

เรื่องการเกษตรจากภาครัฐ  ไม่มีชื่อรับ

ส่ิงของบริจาคจากภาครัฐและเอกชน 

จะใช้สิทธ์ิไปเลือกต้ังก็ไม่ได้ ไม่สามารถ

ขอกู้เงินจากภาครัฐหรือกลุ่มเอกชนมา

ลงทุนได้”

“ขณะน้ีผมและครอบครัวก็ยัง

มืดแปดด้าน ยังหาทางออกเพ่ือแก้

ปัญหาไม่เจอ จึงอยากวิงวอนร้องขอ

หน่วยงานหรือผู้รู้มีความสามารถท่าน

ใดก็ได้ โปรดให้การช่วยเหลือในการ

ยกเลิกใบมรณบัตรของผมด้วย ผมจะ

ได้ใช้ชีวิตอยู่ตามปกติต่อไป”.

ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 500 จะทำาให้

กระทบอีกหลายมาตรา ซึ่งอีกหลายมาตรา

ที่กระทบใครจะเป็นคนแก้ สภาจะปรับแก้

เองหรือส่งกลับมาให้ กมธ.ปรับแก้ หรือ

ส่งให้ กกต.ปรับแก้มา เพื่อให้สอดคล้อง

กับมติของสภาที่เห็นตาม กมธ.เสียงข้าง

น้อย หากจะปรับแก้ในสภาก็ต้องว่ากันไป

ทีละมาตรา ซึ่งยากมาก เพราะคนตั้งกว่า 

700 คน ถ้าความเห็นไม่ตรงกันอีกก็ยาว จะ

ไม่ไปไหนเลย วันสองวันก็ไม่พอ แต่ถ้าสภา

ให้ กมธ.ปรับแก้มาก่อน สภาก็ต้องหยุดและ

ให้ กมธ.ทำางาน ทั้งนี้ พอหาร 500 มีหลาย

คนมองว่าอาจจะขัดรัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไข

ไป ซึ่งพอขัดจะเดินอย่างไร ฉะนั้นมองว่า

ในสองวันนี้ สภาคงจะเดินอะไรไม่ค่อยออก

เท่าไหร่ ก็รอดูอยู่ว่าสภาจะเดินไปวิธีใด.

‘โควิด’

ในไทยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,390 ราย 

เป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,387 ราย 

มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 

2,387 ราย จากเรือนจำาและสถานที่ต้อง

ขัง 3 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 2,358 ราย 

อยู่ระหว่างรักษา 24,702 ราย อาการหนัก 

874 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 409 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่มขึ้น 30 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 4,575,853 

ราย มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 4,519,994 ราย  ยอดผู้เสียชีวิต

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 31,157 ราย 

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ให้กำาลังใจหมอ พยาบาล อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) และ

บุคลากรทางการแพทย์ ท่ีทำางานกันอย่าง

เต็มท่ีตลอดในช่วงของการแพร่ระบาดโค

วิด-19 ประกอบกับในปัจจุบันท่ีอยู่ในช่วง

ของการแพร่ระบาดสายพันธ์ุโอมิครอน 

สายพันธ์ุย่อย BA.5 ท่ีสามารถแพร่ระบาด

ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จำานวนผู้ติดเช้ือ

เพ่ิมสูงข้ึนกว่าการแพร่ระบาดในระลอก

ก่อน เพียงแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการเพียง

เล็กน้อย ในปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์

ไม่เพียงแต่ดูแลผู้ป่วยโควิด แต่รวมถึงผู้ป่วย

ประเภทอื่นๆ ดังน้ันเพื่อลดภาระงานของ

บุคลากรทางการแพทย์ จึงขอให้ประชาชน

ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง ป้องกันการติด

เช้ืออย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนโค

วิดอย่างน้อย 3 เข็ม จะช่วยป้องกันโควิด-19 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

นายธนกรกล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ทำาเนียบฯ • นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาค

ครัวเรือนตามนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ว่าที่ผ่านมา                                                        

กระทรวงยุติธรรมภายใต้บูรณาการความ

ร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดีและกรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำาเนินการ

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน หนี้ครัวเรือน 

ผ่านมาแล้ว 60 ครั้ง ข้อมูลล่าสุดเมื่อวัน

ที่ 23 ก.ค.2565 จัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

อุบลราชธานี และปราจีนบุรี โดยภาพรวม

มีลูกหนี้ขอไกล่เกลี่ยแล้วทั้งสิ้น 51,145 

ราย ไกล่เกลี่ยสำาเร็จ 48,523 ราย คิดเป็น 

94.87% รวมทุนทรัพย์กว่า 10,162 ล้าน

บาท สามารถลดค่าใช้จ่ายของการฟ้องร้อง

คดีของประชาชนไปกว่า 4,358 ล้านบาท

“การจัดมหกรรมยุติธรรมไกล่เกลี่ย

หนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศ เหลืออีก 17 

ครั้ง เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม เชิญ

ชวนประชาชนที่มีคดีพิพาทก่อนฟ้อง และ

หลังศาลมีคำาพิพากษา ร่วมงานมหกรรม

ไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบ

ประชาชน (4 ภาค)” นายธนกรกล่าว

ขณะที่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวถึงการ

แก้หนี้ครัวเรือนของรัฐบาล ซึ่งได้นำาร่อง

ในกลุ่มลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ

ศึกษา (กยศ.) ข้าราชการครูและตำารวจที่

กู้ยืมจากสหกรณ์ ว่ามีความคืบหน้าและ

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนของลูกหนี้

อื่นๆ ที่กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ทาง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกรม

บังคับคดีได้ขับเคลื่อนเรื่องการเจรจาแก้

หนี้และประนอมหนี้ อีกทั้ง ธปท.ยังได้เป็น

ตัวกลางออกมาตรการรวมหนี้สนับสนุน

การรีไฟแนนซ์ตั้งแต่ ก.ย.2564 แต่ยังพบว่า

ลูกหนี้ยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง   จึง

ได้ออกมาตรการสนับสนุนการรีไฟแนนซ์

และการรวมหนี้เพิ่มเติม เพื่อช่วยลดภาระ

ให้กับลูกหนี้ที่มีประวัติการชำาระหนี้ดี หรือ

ลูกหนี้ที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 

น.ส.รัชดากล่าวต่อว่า ขณะน้ีมี 14 

ธนาคาร ท่ีสามารถยื่นขอรวมหน้ีภายใน

ธนาคารหรือต่างธนาคารได้แล้ว คือ 

กรุงเทพ, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, กสิกร

ไทย, เกียรตินาคิน, ซีไอเอ็มบีไทย, ทหารไทย

ธนชาต, ทิสโก้, ไทยพาณิชย์, ยูโอบี, แลนด์

แอนด์เฮ้าส์, ไอซีบีซี, ออมสิน และอิสลาม

แห่งประเทศไทย ส่วนท่ีอยู่ในข้ันดำาเนินการ

คือ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

น.ส.รัชดากล่าวอีกว่า มีข้อควรรู้

สำาหรับลูกหนี้คือ 1.ลูกหนี้สามารถรวมหนี้

ได้ไม่เกินมูลค่าของหลักประกัน ทั้งนี้ หาก

ยอดหนี้ของสินเชื่อรายย่อยสูงกว่ามูลค่า

หลักประกัน สามารถขอรวมหนี้บางส่วนได้ 

2.ลูกหนี้ต้องให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล

ที่จำาเป็น และ 3.ลูกหนี้อาจถูกพิจารณาปรับ 

ลดวงเงินส่วนที่นำาไปรวมหนี้ เพื่อให้อยู่ใน

ระดับที่ลูกหนี้สามารถบริหารจัดการได้.

รัฐบาลพาเหรดตีปี๊บแก้หนี้
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

พท.เสี้ยม

เมื่อวันอาทิตย์ นายนพดล กรรณิกา ผู้

อำานวยการสำานักวิจัยซูเปอร์ โพล เปิดเผยผล

สำารวจเรื่อง รัฐมนตรีคนไหนรอด เสียงโหวต

นอกสภา กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ

ทั่วประเทศ จำานวน 2,175 ตัวอย่าง ระหว่าง

วันที่ 22-23 ก.ค.2565 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วน

ใหญ่หรือร้อยละ 83.7 รู้อยู่แล้วว่าจะอภิปราย

อะไร ไม่มีอะไรใหม่ โจมตีกัน เสียดสีกัน

ทางการเมืองและสถาบัน หวังทำาลายความ

น่าเชื่อถือศรัทธาของคนไทย หาเสียงก่อน

การเลือกตั้ง ในขณะที่ร้อยละ 70.9 ระบุมีแต่

สาดโคลน เอาเรื่องส่วนตัวมาโจมตี เหมือน

ดูละครน้ำาเน่า ไม่ได้ประโยชน์, ร้อยละ 69.6 

ระบุเห็นฝ่ายค้านบางคนอภิปรายได้ดี รัฐบาล

ควรนำาไปแก้ไข, ร้อยละ 64.3 ระบุ เห็นชัด

การเมืองไทยและหลักประชาธิปไตยไทยถูก

แทรกแซงจากกลุ่มอำานาจผลประโยชน์และ

คนต่างประเทศ,  ร้อยละ 53.6 ระบุอื่นๆ เช่น 

พรรคเล็ก พรรคใหญ่ ต่อรองผลประโยชน์ มี

ทั้ง ดาวร่วง ดาวรุ่ง ไร้ค่ายสังกัด ประชาชน

รู้ทัน เป็นต้น

ผลสำารวจพบว่า รัฐมนตรีที่ประชา                                                                   

ชนวางใจให้ทำางานต่ออันดับแรกคือ พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม ร้อยละ 61.1 รองลงมาคือนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.สาธารณสุข ร้อยละ 59.2, พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 58.7, 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ 

รมว.พาณิชย์ ร้อยละ 53.2, นายชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม ร้อยละ 52.1, นายศักดิ์สยาม ชิด

ชอบ รมว.คมนาคม ร้อยละ 51.9, นายสันติ 

พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง ร้อยละ 51.4, นาย

สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ร้อยละ 50.8,  

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 

ร้อยละ 50.5, นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.

มหาดไทย ร้อยละ 50.3 และนายจุติ ไกรฤกษ์ 

รมว.การพัฒนาสังคมฯ ร้อยละ 50.3 เท่ากัน

เมื่อถามถึงความต้องการของประชา 

ชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่

หรือร้อยละ 69.1 ระบุควรปรับคณะรัฐมนตรี 

หาคนเก่งมาร่วมงานแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปาก

ท้อง และความเดือดร้อนของประชาชนได้ดี

กว่า ในขณะที่ร้อยละ 30.9 ระบุไม่ควรปรับ 

เพราะทำางานดีอยู่แล้ว ปรับไปก็เท่านั้น ไม่มี

ประโยชน์ เป็นต้น

ที่น่าสนใจคือ 5 อันดับแรก คุณลักษณะ

เฉพาะของบุคคลสำาคัญที่ประชาชนต้องการ

ให้เป็นนายกรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 55.8 ระบุ เป็นชาย สูงวัย ซื่อสัตย์ 

ไม่โกงบ้านโกงเมืองเด็ดขาด ปกป้องสถาบัน

เสาหลักของชาติ มีผลงาน มากประสบการณ์ 

อดทน คุมความขัดแย้งของคนในชาติได้ รอง

ลงมาคือร้อยละ 54.6 ระบุเป็นชาย อดีตนัก

ธุรกิจ นักบริหาร มีผลงานประสบความสำาเร็จ

ทั่วโลกยอมรับ, อันดับสามคือ ร้อยละ 51.9 

เป็นชาย สูงวัย มีประสบการณ์ กล้าทำา แก้

ปัญหาใหญ่ๆ แก้ต้นตอปัญหาทำากิน, อันดับ

สี่ คือร้อยละ 39.4 ระบุเป็นชาย คนรุ่นใหม่ 

วิสัยทัศน์กว้างไกล โลกเสรีประชาธิปไตย, 

อันดับห้า คือร้อยละ 24.8 ระบุเป็นหญิง คน

รุ่นใหม่ อายุน้อย แต่มีฐานะ มีตระกูลแกน

นำาการเมือง มุ่งมั่นรวบรวมนักการเมืองเป็น

ครอบครัวเดียวกัน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ นพ.ชล

น่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) 

แสดงความเสียใจกับประชาชนที่ผลการลง

มติของ ส.ส.ไม่สอดคล้องกับผลโหวตนอก

สภาที่ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ถึงร้อยละ 98.3 ว่า พรรคฝ่ายค้านอาจจะ

รู้สึกเสียทรงที่ผลการลงมติของ ส.ส.ทั้งสภา

ให้ความไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

มากกว่า แม้จะได้งัดข้อมูลหลักฐานต่างๆ มา

อภิปรายอย่างเต็มที่แล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็น

ข้อมูลเก่าและมโนเอาเอง รัฐมนตรีทุกท่าน

ชี้แจงอธิบายข้อเท็จจริงให้สภาและสังคม

เข้าใจได้ จึงพยายามยกผลโหวตนอกสภา

มาสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเอง และ

อ้างว่าเป็นเสียงของประชาชน ทั้งที่สังคมรู้

กันอยู่แล้วว่าคนกลุ่มนี้อาจมีความเชื่อมโยง

กับพรรคฝ่ายค้าน เช่นเดียวกับกรณีที่นาย

ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค 

พท. ระบุถึงผลโหวตนอกสภาว่าประชาชนลง

มติไม่อยากให้รัฐบาลนี้ทำาหน้าที่ต่อไปแล้วนั้น 

เห็นได้ชัดว่าหวังพึ่งพาเสียงโหวตนอกสภา

อย่างผิดสังเกต แต่ลืมไปว่ายังมีประชาชน

อีกหลายสิบล้านคนที่ ไม่ได้ร่วมโหวตในครั้งนี้

ด้วย ดังนั้นผลการโหวตดังกล่าวจึงไม่สะท้อน

ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

โหวตนอกสภาไม่น่าเชื่อถือ

“หลังการลงมติในสภาเสร็จเรียบร้อย

แล้ว เราจึงเห็น ส.ส.ฝ่ายค้านแสดงอาการ

อยู่ไม่เป็นสุข ต้องรีบออกมาชี้แจงแก้ตัวกัน

พัลวันว่าได้คาดการณ์ผลไว้อยู่แล้ว ซึ่งแตก

ต่างจากช่วงก่อนและระหว่างการอภิปรายที่ดู

ดุดัน ขึงขัง และก้าวร้าวแบบหน้ามือเป็นหลัง

มือ รวมถึงการแต่งชุดดำาวางดอกไม้จันทน์

บริเวณที่นั่งนายกรัฐมนตรีของ ส.ส.พรรคก้าว

ไกล ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แปลกประหลาด ขาด

วุฒิภาวะ และน่าประณามอย่างยิ่ง เพราะ

สภาเป็นสถานที่อันทรงเกียรติและศักดิ์สิทธิ์ 

แต่ก็ยังทำาเพียงเพราะไม่ได้ ในสิ่งที่ตัวเอง

ต้องการ” นายธนกรกล่าว

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วย                                                              

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประ 

ชาชนยังรู้พฤติกรรมของฝ่ายค้านเป็นอย่างดี 

ตั้งแต่ขอยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็เพียง

เพราะว่าอยากใช้เวทีนี้เป็นเวทีเพื่อกล่าวหา 

โจมตีใส่ร้ายป้ายสีนายกฯและรัฐบาลเท่านั้น

โดยไม่มีข้อมูลอะไรใหม่มาอภิปราย เอาเรื่อง

ที่บรรดาสมาชิกพรรคหรือฝ่ายค้านมาแถลง

ข่าวรายสัปดาห์ ซึ่งประชาชนเขาได้ฟังมา

หมดแล้ว มัวแต่อ้างผลโหวตนอกสภา ที่

มีความน่าเชื่อถือน้อยมาก คนทำาก็มาจาก

กลุ่มนักวิชาการบางคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อนา

ยกฯ และรัฐบาลมาโดยตลอด ควรฟังเสียง

ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศบ้าง 

ประชาชนรู้ว่าที่ผ่านมาฝ่ายค้านไม่เคยทำา

อะไรเพื่อประโยชน์ของใครยกเว้นพวกพ้อง

นายใหญ่ หากไม่ปรับพฤติกรรมความหวังที่

ชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ก็คงจะหมด

หวังเช่นกัน

“ควรแหกตาดูผลสำารวจความคิดเห็น                                                             

ประชาชน “ซูเปอร์ โพล” ว่า มองการ

อภิปรายไม่มีอะไรใหม่ ดีแต่โจมตีกัน และยัง

อยากให้นายกฯ อยู่แก้ไขปัญหาประเทศชาติ

ต่อมาเป็นอันดับ 1 นี่คือเสียงประชาชน ฝ่าย

ค้านควรฟังเสียงประชาชนบ้าง แนะปรับ

พฤติกรรมทำาเพื่อประเทศชาติและประชาชน 

ไม่ใช่เอาใจแต่นายใหญ่เจ้าของคอก เหมือน

คนไม่มีมันสมองคิดเองทำาเอง รับคำาสั่งนาย

ใหญ่คนเดียวกลัวนายใหญ่ไม่ตกรางวัลให้

โบนัสหรือเปล่า ถ้าคิดได้เพียงเท่านี้ มีแต่จะ

ทำาให้บ้านเมืองพังพินาศ วุ่นวายเดือดร้อน

ไม่รู้จักจบสิ้นอย่างแน่นอน” นายเสกสกล 

กล่าว

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้า

พรรคและประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่

ผ่านมาว่า ในส่วนพรรค ปชป.พอใจภาพรวม

การดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา 3 ประการ ดังนี้ 1.รัฐ 

มนตรีของพรรคที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ทั้ง 3 ท่านคือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์, 

นายจุติ ไกรฤกษ์, นายนิพนธ์ บุญญามณี 

สามารถชี้แจงข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านอภิปราย

ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 2.ส.ส.ประชาธิปัตย์ 

เกือบทั้งหมดลงมติไปในทิศทางเดียวกัน 

แสดงถึงความมีเอกภาพภายในพรรค 3.ผล                                                

การลงมติรัฐมนตรีของพรรคทั้ง 3 ท่าน อาจ

จะมีคะแนนที่แตกต่างกันบ้าง ถือเป็นเรื่อง

ปกติของการลงมติ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ

การทำางานต่อไปในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลแต่

อย่างใด ส่วนการปรับ ครม. ขึ้นอยู่กับนายก

รัฐมนตรี และขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคการเมือง 

ในส่วนของประชาธิปัตย์ ยังไม่มีสัญญาณ

อะไรที่ เป็นนัยสำาคัญที่จะนำาไปสู่การปรับ 

ครม.ในสัดส่วนของพรรคแต่อย่างใด พรรค

จะใช้เวลาที่เหลือก่อนสภาจะครบวาระ ใน

การมุ่งมั่นทำางานตามนโยบายที่เคยประกาศ

ไว้ให้สัมฤทธิผลให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชนส่วนรวมต่อไป

จ่อยื่นดำาเนินคดี 11 รมต.

ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้า

พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้าน ให้

สัมภาษณ์กรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านระบุ หลัง

จบการอภิปรายไม่ ไว้วางใจจะมีการยื่น

ตรวจสอบรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายต่อ คณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า ตามข้อกล่าวหาที่พรรค

ร่วมฝ่ายค้านได้อภิปรายรัฐมนตรีทั้ง 11 คน 

สามารถยื่นตรวจสอบต่อเนื่องได้เกือบทุกคน 

ในประเด็นละเว้นปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติ

หน้าที่ โดยไม่ชอบ ที่มีการกล่าวหาทุกคน 

ประเด็นที่สองคือเรื่องมาตรฐานจริยธรรม ที่

จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

อย่างร้ายแรง ประเด็นที่สามคือ กระทำาผิด

กฎหมายจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมาย และประเด็นที่สี่คือ ละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ ส่อทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้

พวกพ้อง คือประเด็นหลักที่จะยื่นต่อ ป.ป.ช.

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ส่วนจะยื่นใคร

บ้างนั้น คงต้องนำาคำาอภิปรายของแต่ละ

พรรคมาหารือกันอีกครั้ง ประเด็นไหนพรรค

ใดเป็นเจ้าภาพ ก็คงให้พรรคนั้นยื่นร่วมกัน 

แต่ถ้าประเด็นไหนอภิปรายร่วมกันทั้งหมด ก็

จะยื่นในนามพรรคร่วมกัน จะปรึกษาหารือ

ร่วมกันหรือไม่ หรือให้พรรคใดเป็นเจ้าภาพ 

ในส่วนของพรรคเพื่อไทยกำาลังพิจารณาเขียน

คำาร้อง เพราะยื่นไปแล้วต้องเป็นประเด็นที่

สังคมได้ประโยชน์

นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานที่ปรึกษา

กฎหมายพรรค พท. กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้

คุยรายละเอียดว่าจะยื่นตรวจสอบใครบ้าง ใน

ประเด็นอะไรบ้าง แต่ยืนยันว่ามีการยื่นตรวจ

สอบต่อเนื่องจากการอภิปรายไม่ ไว้วางใจ

แน่นอน ในรายละเอียด สัปดาห์หน้าพรรค

ร่วมฝ่ายค้านจะมีการหารือถึงความขัดเจนใน

เรื่องดังกล่าวอีกครั้ง

น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด 

และกรรมการบริหารพรรค พท. กล่าวว่า ผล

การลงมติไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ สวนทางกับ

ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ 

ที่ต้องจำาทนต่อการบริหารที่ผิดพลาด ส่อ

ทุจริต ผิดกฎหมาย และไร้ประสิทธิภาพของ

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ตลอดหลายปีที่ผ่าน

มา แม้วันนี้รัฐบาลจะรอดจากการลงมติใน

สภา แต่วิกฤตศรัทธาของรัฐบาลที่เกิดขึ้นจะ

ทำาให้ไม่สามารถฝ่าด่านศรัทธาประชาชนได้

เมื่อวันเลือกตั้งมาถึง การอภิปรายครั้งนี้ ไม่

สูญเปล่า จะมีการขยายผลต่อเนื่องหลังจาก

การอภิปราย โดยเฉพาะการยื่นดำาเนินคดี

กับ พล.อ.ประยุทธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

จากวันนี้พรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าใช้ทุก

วินาทีของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ ใน

การทำางานเพื่อประชาชนและตรวจสอบถ่วง

ดุลอำานาจรัฐบาลอย่างเข้มข้น จนกว่าจะถึง

วันเลือกตั้ง เชื่อว่าเมื่อวันนั้นมาถึง รัฐบาลจะ

ไม่สามารถฝ่าด่านการลงมติของประชาชนได้

ส่วนกรณีผลโหวตคะแนนไม่ไว้วางใจ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย มี

มากกว่ารัฐมนตรีคนอื่นนั้น นพ.ชลน่าน กล่าว

ว่า ปกติพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรค

แกนนำาจะคุมเสียงตัวเองให้เด็ดขาด  เสียง

ที่แตกมาเป็นกลุ่มจังหวัดเช่นนี้ เกิดจากการ

คุมเสียงไม่ได้ หรือได้รับสัญญาณจากคนที่

มีอำานาจคอยอยู่เบื้องหลัง เรื่องนี้พรรคเขา

คงต้องไปสอบกันดู ส่วนวัตถุประสงค์เกิด

จากอะไร ก็พอจะวิเคราะห์ได้ เช่น ต้องการ

เปลี่ยนตัว รมว.มหาดไทย หรือต้องการส่ง

สัญญาณให้ชัดว่า พล.อ.อนุพงษ์ไม่ดูแล ส.ส. 

ซึ่งทราบว่า พล.อ.อนุพงษ์ก็ออกมายอมรับจะ

ปรับปรุงตัว ต้องจับตาดูว่าจะเป็นการปรับ 

ปรุงตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือพวกพ้อง  

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คะแนนที่ออกมา

สะท้อนว่า ส.ส.รัฐบาลจำานวนหนึ่งไม่ยอมรับ

การบริหารของ พล.อ.อนุพงษ์อย่างชัดเจน ซึ่ง

มีข่าวมาตลอดว่าจะไม่ยกมือให้ ก็เป็นตามนั้น 

เรื่องนี้ พล.อ.อนุพงษ์ ต้องย้อนมองตัวเองว่าที่

ผ่านมาทำาอะไรไว้ และทำางานอย่างไร รวมทั้ง 

พล.อ.ประยุทธ์ ที่อุ้ม พล.อ.อนุพงษ์มาตลอด 

จะพิจารณาว่าการให้ พล.อ.อนุพงษ์นั่ง รมว.

มหาดไทย 8 ปี เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ 

ยื่นสอบ ส.ส.กินกล้วยแน่

เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวการขย่ม                                                                      

พล.อ.อนุพงษ์ เพราะต้องการให้ พล.อ.ประ 

วิตร วงษ์สุวรรณ ไปเป็น รมว.มหาดไทย 

นายสมคิดกล่าวว่า ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

ทำาอะไรกันอยู่ กลัวอะไรกันอยู่ถึงไม่แสดง

ท่าทีให้ชัด การจะเปลี่ยนใครไม่ว่า แต่ควร

เปลี่ยนได้นานแล้ว เพราะผลงานไม่มีให้เห็น 

เป็นตำาแหน่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ใช้เพื่อต่าง

ตอบแทนเท่านั้นเอง ส.ส.พลังประชารัฐควร

ตื่นได้แล้วเพราะเวลาเลือกตั้งใกล้มาถึง จะ

รีบทำาอะไรก็รีบทำา

นายนพดล ปัทมะ แกนนำาพรรคเพื่อ

ไทย กล่าวถึงผลโหวตในสภาว่า ไม่เหนือ

ความคาดหมาย เพราะรัฐบาลยังมีเสียง

ข้างมาก ย่อมมีเสียงโหวตไว้วางใจ แม้ผ่าน

การอภิปรายไปได้ รัฐบาลก็มีเวลาบริหาร

ประเทศอีกประมาณ 8 เดือนถ้าอยู่ครบเทอม 

และต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปไม่เกินมีนาคม 

2566 ทุกพรรคการเมืองต้องกลับไปขอการ

สนับสนุนจากประชาชนอีก ประชาชนยังคง

จำาได้ว่าพรรคไหนอยู่ฝ่ายรัฐบาล พรรคไหน

อยู่ฝ่ายค้าน ถ้าประชาชนมีความสุขก็อาจ

เลือกพรรคร่วมรัฐบาลต่อ ถ้าทุกข์หนักก็อาจ

เลือกพรรคอื่น ประชาชนรอชี้ขาดในวันเลือก

ตั้ง และพรรคเพื่อไทยพร้อมผลักดันการแก้

มาตรา 272 ร่วมกันในสภาต่อไป

นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์

กรณีหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีไลน์หลุด 

ส.ส.พรรคเล็กเซ็นชื่อรับเงิน และมีสลิป

การโอนเงินเข้าบัญชีหลุดออกมาว่า เรื่อง

นี้เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) และคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่ กกต.

ต้องเป็นหลัก เพราะเกี่ยวกับพรรคการเมือง 

เรื่องนี้ ไม่น่าเงียบ มีผู้ที่ยื่นร้องแน่ๆ เท่าที่เห็น

เตรียมพร้อมจะยื่นแล้วคือนายสมชัย ศรีสุทธิ

ยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย

พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะอดีต กกต. น่าจะ

ยื่นแน่นอน 100% เป็น กกต.เก่า น่าจะทำา

คำาร้องได้ดี รู้ว่าต้องยื่นเอกสารหลักฐานใดไป

ให้ กกต.บ้าง และควรใช้กฎหมายข้อไหนใน

การยื่นร้อง

นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า ส่วนกรณี

รับเงินมากกว่า 3,000 บาทหรือไม่ การ

ตรวจสอบจะต้องอยู่ที่ ป.ป.ช. เพราะว่าการ

รับเงินต่อครั้งเกิน 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ 

ป.ป.ช.ทราบ สุดท้ายมันจะเป็นทรัพย์สินที่

ต้องยื่นต่อ ป.ป.ช.หลังพ้นจากตำาแหน่ง ถ้า

มันเยอะผิดปกติ ทาง ป.ป.ช.ต้องตรวจสอบ

ว่าได้มาจากไหน ในข่าวที่พูดกันว่า รับกันมา

ทุกเดือน มันก็เหมือนได้รับเงินเดือน 2 เท่า 

จะไปตรวจสอบหรือไม่ว่าเป็นอย่างไร โดย

เฉพาะเส้นทางการเงิน เนื่องจากมีการโอน

เงินด้วย เพราะการโอนเงินสำาคัญเพราะมีฟุต

ปรินต์เอาไว้ พล.อ.ประวิตรอาจจะตอบว่าไม่รู้

ก็ได้ แต่ ป.ป.ช.กับ กกต.จะตอบว่าไม่รู้ไม่ได้. 


